

การใช้วารสารต่างประเทศ  
ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



โดย  
นฤมล กิจไพศาลรัตนา

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พฤษภาคม 2544

รท  
7 15  
010611

รายงานการวิจัย  
เรื่อง  
การใช้วารสารต่างประเทศ  
ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(Use of Scholarly Journals in Political Science Library  
Chulalongkorn University)



นฤมล กิจไพศาลรัตน์

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544



## คำนำ

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งข้อมูลทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ทำให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆมากมายรวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร การบริหารจัดการวารสารเป็นงานหลักสำคัญงานหนึ่งของห้องสมุด เนื่องจากแต่ละปีมีผู้สนใจใช้วารสารในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์เป็นจำนวนมาก ห้องสมุดจึงพยายามจัดหาวารสารรายชื่อต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อให้บริการ โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์แต่ละภาควิชาช่วยพิจารณาเลือกสรรรายชื่อวารสารเหล่านั้นก่อนการบอกรับวารสารแต่ละปี

อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณที่ห้องสมุดได้รับมีจำกัด ประกอบกับอัตราค่าบอกรับวารสารเพิ่มขึ้นทุกปีโดยแต่ละปีห้องสมุดต้องเสียค่าบอกรับวารสารปีละเกือบห้าแสนบาท และวารสารต่างๆในสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์มีตีพิมพ์เผยแพร่มากมาย ผู้วิจัยเห็นว่าความเห็นจากอาจารย์เพียงประการเดียวโดยไม่มีข้อมูลอื่นประกอบย่อมไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจบอกรับหรือไม่บอกรับวารสารรายชื่อใด ห้องสมุดควรหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น ปริมาณการใช้วารสารแต่ละรายชื่อ เป็นต้น เพื่อนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้อาจารย์ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์มี collection ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากที่สุด ผู้วิจัยในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการงานห้องสมุดทั้งหมด จึงได้ทำการประเมินผลการใช้วารสารในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกการใช้ที่ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ในการใช้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งสถิติการใช้ดังกล่าวแม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการศึกษาหาข้อมูล แต่ก็สามารถสะท้อนการใช้บริการวารสารในห้องสมุดได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยที่สุดทำให้พบว่ามีการใช้วารสารใดบ้าง และวารสารใดไม่มีการใช้เลย หรือวารสารใดห้องสมุดเสียค่าบอกรับแต่มีการใช้น้อยที่สุดสมควรหยุดการบอกรับเพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวบอกรับวารสารที่เป็นประโยชน์รายชื่ออื่นแทน เป็นต้น

การศึกษาในครั้งนี้นี้แม้เป็นเพียงการศึกษาจากสถิติการใช้วารสารในห้องสมุดเพียงอย่างเดียว แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการงานวารสารในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์อย่างมากและสามารถเป็นแนวทางในการบอกรับวารสารในปี 2002 และปีต่อไปได้เป็นอย่างดี

นฤมล กิจไพศาลรัตน์

พฤษภาคม 2544

เลขหนังสือ	สศ
	ร 15
เลขทะเบียน	010611
วัน.เดือน.ปี	27 มิ.ย. 44

## บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งวารสารที่ห้องสมุดยังคงบอกรับในปัจจุบัน วารสารที่หยุดบอกรับแล้ว และวารสารที่ได้รับถอนนันทนาการ จำนวนทั้งสิ้น 153 รายชื่อ โดยศึกษาในด้านปริมาณการใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างภาคการศึกษากับอันดับที่ในการใช้ การใช้วารสารฉบับทันสมัยและฉบับย้อนหลัง ประเภทของผู้ใช้อัตราค่าวารสารต่อการใช้แต่ละครั้ง และอัตราการใช้วารสารแต่ละรายชื่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาต่ออายุสมาชิกวารสาร ตัดสินใจหยุดบอกรับวารสารที่มีการใช้น้อยหรือไม่มีการใช้เลย บอกรับวารสารที่หยุดบอกรับไปแล้วแต่เป็นวารสารที่มีการใช้มากหรือวารสารที่เป็นวารสารสำคัญในสาขาวิชา พิจารณาบอกรับวารสารสำคัญในสาขาวิชาที่ห้องสมุดยังไม่เคยบอกรับ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการวารสารทั้งด้านการจัดหา การจัดเก็บและการให้บริการวารสารทั้งหมดในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า

1. วารสารที่มีการใช้ตั้งแต่ 6-1,750 ฉบับ หรือที่มีการใช้น้อยถึงมากที่สุด มีทั้งหมด 97 รายชื่อ วารสารที่มีการใช้น้อยที่สุด 1-5 ฉบับ มี 23 รายชื่อ และวารสารที่ไม่มีการใช้เลย มี 33 รายชื่อ
2. ในจำนวนนี้วารสารที่มีการใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ Time, The Economist, Far Eastern Economic Review, Asian Survey, Public Administration Review, Foreign Affairs, International Financial Statistics, Contemporary Southeast Asia, Beijing Review และ Pacific Review
3. วารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก และมีการใช้น้อยที่สุด ได้แก่ Bulletin of Concerned Asian Scholars และ Science & Society และวารสาร 2 รายชื่อดังกล่าว จากการศึกษพบว่าสมควรหยุดการบอกรับ
4. วารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้ว แต่เป็นวารสารที่มีการใช้มาก ได้แก่ Foreign Affairs และ Journal of Southeast Asian Studies ห้องสมุดควรบอกรับวารสาร 2 รายชื่อดังกล่าว
5. วารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้ว และเป็นวารสารที่มีปริมาณการใช้น้อย แต่เนื่องจากเป็นวารสารที่จัดพิมพ์โดยสมาคมและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของสหรัฐ

(3)

อเมริกา และมีการจัดอันดับเป็นวารสารชั้นนำในสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ จึงสมควรบอกรับใหม่ได้แก่ American Journal of International Law และ Social Forces

6. วารสารที่ได้รับอภิธานนาการและเป็นวารสารที่มีปริมาณการใช้มาก ทางห้องสมุดจะต้องจัดหามาให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ Asian Review, Beijing Review และ International Financial Statistics
7. ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรเสนอรายชื่อวารสารที่น่าสนใจในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาบริหารรัฐกิจ และสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ห้องสมุดยังไม่เคยบอกรับมาก่อน จำนวน 7 รายชื่อ ได้แก่ American Journal of Political Science, Journal of Politics, American Sociologist, International Journal of Sociology, Sociology and Social Research: An International Journal, Journal of International Affairs และ American Review of Public Administration เพื่อให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้ร่วมพิจารณาเพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกหากเห็นความจำเป็นและมีงบประมาณเพียงพอ

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	(1)
บทคัดย่อ	(2)
สารบัญ	(4)
สารบัญตาราง	(6)
บทที่ 1 บทนำ	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
บทที่ 2 ธรรมชาติของการศึกษา	7
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	7
ตัวแปรการวิจัย	8
ขอบเขตของการวิจัย	8
ลำดับขั้นในการดำเนินการวิจัย	17
คำนิยามที่ใช้ในการวิจัย	18
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	18
บทที่ 3 วารสารวิชาการทางรัฐศาสตร์	20
ประเภทของวารสาร	20
บทที่ 4 การใช้วารสารในทางวิชาการ	43
การศึกษาการใช้วารสาร	44
● ปริมาณการใช้วารสาร	44
● อันดับที่ใช้วารสารพิจารณาตามภาคการศึกษา	57
● การใช้วารสารฉบับทันสมัยและฉบับล่วงเวลา	71
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อ	72
การศึกษาอัตราการใช้วารสาร	80

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การพิจารณาหยุดบอกรับวารสาร	82
การพิจารณาบอกรับวารสารที่หยุดการบอกรับ	83
จัดหาวารสารที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการ	87
<hr/>	
3 ผลการศึกษา บทสรุปและข้อเสนอแนะ	90
ผลการศึกษาและบทสรุป	91
ข้อเสนอแนะและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	107
เอกสารอ้างอิง	118
บรรณานุกรม	122
ภาคผนวก	
ก แบบฟอร์มการใช้วารสารในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	125
ข การคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละครั้ง	126
ค การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของความไม่พึงพอใจหากมีการหยุดรับวารสาร ที่ไม่มีการใช้หรือใช้น้อย	127

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	สถานภาพของวารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์	9
2	รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์บอกรับปี 2000	10
3	รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์หยุดการบอกรับ	12
4	รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ได้รับอภิธานนาการ	16
5	การใช้วารสารพิจารณาตามประเภทของผู้ใช้	44
6	วารสาร 10 อันดับแรกที่มีการใช้มากที่สุด	53
7	วารสารที่มีการใช้น้อยที่สุดระหว่าง 1-5 ครั้ง	54
8	ปริมาณการใช้วารสารต่างประเทศจำนวน 153 รายชื่อระยะเวลา 10 เดือน	56
9	ปริมาณการใช้วารสารพิจารณาตามประเภทผู้ใช้	57
10	การใช้วารสารพิจารณาตามภาคการศึกษา	58
11	เปรียบเทียบอันดับที่ในการใช้วารสาร 20 อันดับแรกทั้งสองภาคการศึกษา	64
12	อันดับที่ในการใช้วารสารในภาคการศึกษาที่ 1	65
13	อันดับที่ในการใช้วารสารในภาคการศึกษาที่ 2	66
14	วารสารที่มีการใช้มาก 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 1 แต่ไม่อยู่ใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 2	68
15	วารสารที่มีการใช้มาก 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 2 แต่ไม่อยู่ใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 1	69
16	สหสัมพันธ์ของวารสารที่มีอันดับการใช้สูงแต่ละภาคการศึกษา	70
17	การใช้วารสารพิจารณาตามปีพิมพ์ของวารสาร	71
18	อัตราค่าวารสารที่เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี	72
19	การศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อแต่ละครั้ง	76
20	วารสารที่มีอัตราการใช้สูง	80
21	วารสารที่มีอัตราการใช้ต่ำ	81
22	การหยุดรับวารสารที่มีการใช้น้อย	82
23	การใช้วารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับ	83
24	การศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารที่หยุดบอกรับและต้องการบอกรับใหม่	86
25	การใช้วารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานนาการ	87
26	การเปรียบเทียบวารสาร 20 อันดับแรกที่มีการใช้	100





## ที่มาและความสำคัญของปัญหา

วารสารเป็นทรัพยากรห้องสมุดที่มีความสำคัญ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ความคิด เสนอความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของวิทยาการสาขาต่างๆที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งให้ข้อมูล สถิติ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลผลิตและบริการ นอกจากนี้วารสารยังจัดพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เสนอเรื่องราวใหม่ๆได้ทัน่วงที่ก่อนที่จะจัดพิมพ์ออกมาในรูปแบบหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ (Osborn 1980) นอกจากนี้วารสารจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่วิทยาการใหม่ๆของทุกสาขาวิชาแล้ว ยังเป็นเวทีแสดงความรู้ ความคิดเห็นของนักวิจัยและนักเขียนใหม่ๆ การอ่านวารสารจึงให้ความรู้ใหม่รวดเร็วและ ทันเหตุการณ์ (วรรณมา โดพิบูลย์พงศ์ 2527, 1-2) และประการสำคัญ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิชา ความรู้เนื่องจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และการขยายตัวของความสนใจในวิชาการของสังคม ทำให้ วารสารทางวิชาการในปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ (วัลภา ปลีหะจินดา 2538, 7) Davinson (1978, 33-34) ได้ให้ความเห็นว่า วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่เสนอความรู้และความคิดใหม่ๆที่ทันต่อเหตุการณ์ ของสังคมโลก ตลอดจนเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ สามารถเสนอวิทยาการใหม่ๆได้เร็วกว่า หนังสือ และวารสารยังเป็นสิ่งพิมพ์ปฐมภูมิที่มีคุณค่ามากในการอ้างอิงเพราะมีข้อมูลจำนวนมากที่ไม่ ปรากฏในหนังสือแต่ตีพิมพ์ในวารสาร นักวิชาการส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับวารสารเป็นอย่างมาก เช่น นักเคมีเห็นว่าวารสารมีความสำคัญ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายและช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ เสมอ นักมานุษยวิทยาเห็นว่าไม่สามารถศึกษาอะไรใหม่ๆได้หากไม่ได้อ่านวารสาร และนักสังคมวิทยา เห็นว่าจำเป็นต้องอ่านวารสารทุกวัน (Olsen 1994, 2) ดังนั้นวารสารจึงเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญ และ เป็นที่ต้องการของนักวิชาการสาขาต่างๆ ห้องสมุดทุกแห่งจึงควรให้ความสนใจในการจัดหาสิ่งพิมพ์ ประเภทนี้มาไว้ให้บริการทั้งโดยการบอกรับเป็นสมาชิก และการขอภินันท์นาการ

วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องซึ่งมีลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องกันไป การบอกรับเป็น สมาชิกวารสารจึงเป็นปัญหาที่ห้องสมุดหลายแห่งมักประสบอยู่เสมอ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายประจำในงบประมาณรายจ่ายของห้องสมุดแต่ละปีที่จะต้องจ่ายต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุด การบอกรับวารสารรายชื่อนั้นๆ และห้องสมุดส่วนใหญ่โดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัย มักใช้งบ ประมาณในการบอกรับวารสารโดยเฉพาะวารสารต่างประเทศแต่ละปีในสัดส่วนที่สูง บางแห่งสูงกว้าง งบประมาณในการจัดหาหนังสือ เนื่องจากปัจจุบันวารสารมีราคาแพง และนับวันอัตราค่าบอกรับสูงขึ้นทุกปี และเป็นเช่นนี้มานานหลายทศวรรษ จากการสำรวจราคาของวารสารในปี 1967-1969 เปรียบเทียบกับปี

1977 พบว่า อัตราค่าวารสารที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 183.9 เปอร์เซ็นต์ สำหรับวารสารทางด้านเคมีและฟิสิกส์เพิ่มขึ้นถึง 283.0 เปอร์เซ็นต์ ราคาโดยเฉลี่ยจาก 24.48 เหรียญสหรัฐ ต่อรายชื่อต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 93.76 เหรียญสหรัฐ ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่สูงมากในบรรดาวารสารสาขาต่างๆที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา (Brown 1977) และในปี 1993 อัตราค่าบอกรับวารสารโดยเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาต่อรายชื่อสูงขึ้นเป็นเงินประมาณ 187.55 เหรียญสหรัฐ (Alexander 1994) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกัน จากการศึกษาของ Ketcham and Born (1993) พบว่า วารสารทางด้านรัฐศาสตร์ราคาเฉลี่ยต่อชื่อในปี 1989 เป็นเงิน 70.77 เหรียญสหรัฐ และในปี ค.ศ.1993 เพิ่มขึ้นเป็น 112.50 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 58.96 เปอร์เซ็นต์ วารสารทางด้านสังคมวิทยาอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 1989 ถึง ปี 1993 เป็นจำนวน 54.37 เปอร์เซ็นต์ และวารสารทางด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้น 64.65 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในสหราชอาณาจักร อัตราค่าวารสารในปี 1992 โดยเฉลี่ยต่อรายชื่อ 173.35 ปอนด์สเตอร์ลิง เพิ่มขึ้นเป็น 295.28 ปอนด์สเตอร์ลิงในปี 1997 โดยสูงขึ้นถึง 70.34 เปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลา 5 ปี (Blackwell's Periodical Division 1997, 266) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นถึง 81.25 เปอร์เซ็นต์ คือเพิ่มจากปี 1992 จาก 301.52 ปอนด์สเตอร์ลิง เป็น 546.49 ปอนด์สเตอร์ลิงในปี 1998 (Library and Information Statistics Unit 1998) ในปี 1996 มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล เสียค่าบอกรับวารสารจำนวน 5,500 รายชื่อ เป็นเงินถึง 1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ทำให้บรรณารักษ์วารสารต้องพิจารณาทบทวนการบอกรับวารสาร ทั้งนี้เพราะหากยังคงบอกรับวารสารด้วยจำนวนเงินที่สูงมากดังกล่าว ห้องสมุดจำเป็นต้องลดการซื้อหนังสือ (Sweeney 1997) วารสารบางสาขามีราคาแพงมาก โดยเฉพาะวารสารทางด้านธุรกิจ เช่น Anbar Management Intelligence ในปี 1995 มีอัตราค่าสมาชิกปีละ 2,990 ปอนด์สเตอร์ลิง และในปี 1996 อัตราค่ากลับสูงขึ้นเป็น 8,223.85 ปอนด์สเตอร์ลิง วารสารทางด้านชีวเคมีก็เช่นเดียวกันอัตราค่าบอกรับโดยเฉลี่ยในปี 1997 เป็นเงินถึง 1,321.38 ปอนด์สเตอร์ลิง (Blackwell's Periodical Division 1997, 266) จะเห็นได้ว่าอัตราค่าบอกรับวารสารมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด และคาดว่าจะสูงขึ้นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทำให้ห้องสมุดหลายแห่งพยายามแก้ปัญหาการบริหารจัดการงานวารสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อห้องสมุดเองและต่อผู้ใช้ โดยห้องสมุดบางแห่งเพิ่มงบประมาณด้านวารสารให้มากขึ้นเพื่อให้ยังคงบอกรับวารสารรายการต่างๆได้ บางแห่งพยายามหาทางลดค่าใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับโดยหยุดการบอกรับวารสารบางรายการ (Harrington and Grice 1992) ห้องสมุดบางแห่งลดการบอกรับวารสารที่เป็นฉบับพิมพ์และใช้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอื่นๆแทน (Sweeney 1999) เช่น ในปี 1997 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ต้องพิจารณาทบทวนการบอกรับวารสารจำนวน 870 รายชื่อที่เคยบอกรับระหว่างปี 1995-1997 เนื่องจาก

ห้องสมุดถูกลดงบประมาณลง 4.7 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราเฉลี่ยค่าบอกรับวารสารสูงขึ้นถึง 14.5 เปอร์เซ็นต์ (Di Biase 1997) หรือห้องสมุดที่มีงบประมาณจำกัดบางแห่งพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการหยุดบอกรับวารสารบางรายการที่มีราคาแพง (เรวัตติ การพจน์ อ่างโน วัลภา ปลีหะจินดา 2538, 2) และห้องสมุดสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา จำนวนมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์หยุดบอกรับวารสารที่มีการใช้น้อย (Bustion and Treadwell 1990) เป็นต้น นอกจากนี้มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญให้มีการตีพิมพ์วารสารเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัญหาสำหรับบรรณารักษ์วารสารในการบริหารจัดการ คัดเลือกและจัดหาวารสาร (Lumande et al 2000)

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นห้องสมุดทางสังคมศาสตร์แห่งหนึ่ง ที่ให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารโดยเฉพาะวารสารต่างประเทศหลายรายการด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้นคว้าทางวิชาการ แต่ขณะเดียวกันห้องสมุดก็ประสบปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหน่วยงานและสถาบันอื่นตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีไม่สอดคล้องกับราคาของวารสารที่สูงขึ้น บางปีห้องสมุดได้รับงบประมาณลดลง และบางปีได้รับจำนวนเท่าเดิม ในขณะที่ราคาของสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะวารสารมีอัตราค่าบอกรับสูงขึ้นทุกปี ทำให้ห้องสมุดประสบปัญหาการบอกรับวารสารมาโดยตลอด จากการศึกษาอัตราค่าบอกรับวารสารโดยพิจารณาจากแต่ละรายชื่อที่ห้องสมุดยังคงบอกรับติดต่อกันตลอดระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ ปี 1996-2000 จำนวน 56 รายชื่อ พบว่า อัตราค่าบอกรับวารสารปี 1996 เป็นเงินทั้งสิ้น 202,288.71 บาท (นฤมล กิจไพศาลรัตน์ 2539, 8) ในขณะที่ปี 2000 อัตราค่าบอกรับเป็นเงิน 459,591.16 บาท (นฤมล กิจไพศาลรัตน์ 2543, 8) ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี งบประมาณที่ใช้ในการบอกรับวารสารเพิ่มขึ้นถึง 257,302.45 บาท หรือคิดเป็น 127.20 เปอร์เซ็นต์ และหากพิจารณาจากแต่ละรายชื่อพบว่าบางรายชื่อมีอัตราค่าบอกรับเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยของวารสารที่ห้องสมุดบอกรับทั้งหมดหลายเท่าตัว เช่น วารสาร Administrative Science Quarterly อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 4,120 บาท ในขณะที่ค่าบอกรับในปี 2000 เพิ่มขึ้นเป็น 8,400 บาท หรือเพิ่มขึ้น 203.88 เปอร์เซ็นต์ วารสาร ASEAN Economic Bulletin อัตราค่าบอกรับปี 1996 เป็นเงิน 961.58 บาท และในปี 2000 เป็นเงิน 4,500 บาท คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 367.98 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้วารสาร Democratization มีอัตราค่าบอกรับเพิ่มขึ้น 231.66 เปอร์เซ็นต์ วารสาร Comparative Political Studies เพิ่มขึ้น 153.06 เปอร์เซ็นต์ วารสาร Asia Pacific Review เพิ่มขึ้น 496.08 เปอร์เซ็นต์ และวารสาร Economy and Society เพิ่มขึ้น 169.94 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น การที่ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสารต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากดังกล่าว มีสาเหตุทั้งจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัว อัตราค่าไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้น และ ค่าใช้จ่ายของบริษัทผู้จัดพิมพ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ (The Faxon Report 1990) ทำให้ห้องสมุดคณะรัฐ

ศาสตร์ต้องรับภาระในการชำระค่าวารสารต่างประเทศในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบเป็นอัตราเงินไทย ทางห้องสมุดจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบริหารจัดการวารสารโดยหยุดการบอกรับวารสารบางรายชื่อ เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายของห้องสมุดอยู่ในภาวะสมดุล โดยการขอความเห็นชอบจากผู้ใช้ที่เป็น อาจารย์คณะรัฐศาสตร์เพื่อพิจารณาคัดเลือกวารสารที่ควรบอกรับ และควรหยุดการบอกรับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะหรือความเห็นของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ทั้งในเรื่องการบอกรับวารสารใหม่ การต่ออายุสมาชิก และการหยุดการบอกรับวารสาร เนื่องจากเห็นว่าอาจารย์เป็นนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในด้านการเรียนการสอนและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเนื้อหาของบทความที่น่าเสนอในวารสารนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Walter (1990) ที่เห็นว่าการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรู้จักวารสารในสาขาวิชานั้นๆดีเป็นผู้ตัดสินใจ ย่อมดีกว่าการที่บรรณารักษ์ตัดสินใจเอง เพราะสามารถบอกได้ว่าวารสารใดควรคงไว้ และวารสารใดควรหยุดการบอกรับ และประการสำคัญการตัดสินใจจากบรรณารักษ์เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เช่นเดียวกับ Olsen (1994,1) ที่เห็นว่านักวิชาการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้วารสาร จากแนวคิดดังกล่าวที่ผ่านมาห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์จึงบริหารจัดการวารสารทั้งการบอกรับ การต่ออายุสมาชิกและการหยุดการบอกรับตามข้อเสนอแนะของอาจารย์โดยมิได้พิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่น ทำให้การบอกรับวารสารของห้องสมุดประสบปัญหาขาดความต่อเนื่อง ห้องสมุดมีวารสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้เป็นปัญหาในการค้นคว้า ทั้งนี้เพราะความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์บางท่านเป็นความสนใจหรือความไม่สนใจเฉพาะบุคคล และความสนใจดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการในการใช้ เช่น การสอน หรือการวิจัยในขณะหนึ่งๆเท่านั้น นอกจากความเห็นในการบอกรับวารสาร ต่ออายุ และหยุดการบอกรับวารสารแต่ละรายชื่อแล้ว อาจารย์บางท่านยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในการบอกรับวารสารรายชื่อเดียวกัน เช่น อาจารย์บางท่านเห็นด้วยกับการบอกรับวารสาร Indian Journal of Public Administration และวารสาร Journal of Policy Analysis and Management ในขณะที่อาจารย์บางท่านเห็นควรให้หยุดการบอกรับวารสารทั้ง 2 รายชื่อดังกล่าวด้วยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นโดยที่ไม่ได้มองถึงความจำเป็นในภาพรวมของผู้ใช้ทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้นจากการศึกษาจากทะเบียนวารสารของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์จึงพบว่า วารสารหลายรายชื่อมีการดำเนินการบอกรับไม่ต่อเนื่อง เช่น มีการบอกรับ หยุดการบอกรับและบอกรับใหม่ เช่น

American Journal of International Law : v.39 (1948); v.43-45 (1949-1951); v.49 (1955); v.51-53 (1957-1959); v.55-61 (1961-1967); v.62-69 (1968-1975); v.72-93 (1978-1999)

American Journal of Sociology : v.65-68 (1960-1963); v.70-72 (1964-1966); v.75-76 (1969-1970); v.77-78 (1971-1972); v.80-81 (1975-1976); v.90 (1984)-

Administrative Science Quarterly : v.5 (1960); v.7-18 (1962-1973); v.21-24 (1976-1979); v.26-27 (1981-1982); v.28 (1983)-

American Anthropologist : v.63-66 (1961-1964); v.68-83 (1966-1981); v.84-86 (1982-1984); v.88 (1986)-

American Political Science Review : v.44 (1950); v.46 (1952); v.49 (1955); v.51-57 (1957-1963); v.59-74 (1965-1980); v.75-87 (1981-1993); v.89 (1995)-

American Journal of Public Administration : v.6-12, 1984-1990; v.14 (1992); v.16 (1994)-

Bulletin of Concerned Asian Scholars : v.6-11 (1974-1979); v.14 (1982)-

Current History : v.67-69 (1972-1975); v.72 (1977); v.74-76 (1978-1980); v.80 (1984)-

Foreign Affairs : v.24-30 (1945-1952); v.48-56 (1970-1978); v.58-59 (1979-1981); v.61-66 (1982-1987); v.68 (1989); v.70-79 (1991-1999)

Indian Journal of Public Administration : v.32-37 (1986-1991); v.40-43 (1994-1997)

International Social Science Journal : v.18-25 (1966-1973); v.28-31 (1976-1979); v.32 (1980); v.35—38 (1983-1986); v.40 (1988)-

International Studies Quarterly : v.29 (1985); v.35-36 (1991-1992); v.38 (1994)-

Journal of Asian Studies : v.20-32 (1961-1973); v.36-37 (1977-1978); v.39 (1980)-

จากรายการทะเบียนของวารสารดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบอกรับวารสารของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์บางรายชื่อขาดความต่อเนื่อง จากสภาพการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดทางห้องสมุดจึงได้ข้อสรุปและพิจารณาทบทวนนโยบายการบอกรับวารสารใหม่ โดยเห็นว่าการดำเนินการบอกรับวารสารทางห้องสมุดหรือบรรณารักษ์วารสารจำเป็นต้องหาวิธีที่ดีในการวัดและประเมินผลว่าวารสารใดเป็นวารสารที่ไม่มีการใช้เลย และเป็นวารสารที่ควรหยุดการบอกรับ และควรศึกษาความสนใจและความต้องการในการใช้วารสารของผู้ใช้ในภาพรวมควบคู่กันไปกับการพิจารณาจากองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของอาจารย์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sweeny (1999) ที่เห็นว่าในแต่ละสาขาวิชา การศึกษาปริมาณการใช้วารสารในห้องสมุดมหาวิทยาลัยนับเป็นความจำเป็นมากขึ้น เนื่องจากอัตราค่าบอกรับวารสารสูงมากขึ้นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการวารสารว่าควรตัดลดวารสารรายชื่อใดและบอกรับเฉพาะวารสารที่มีการใช้และมีความต้องการในการใช้มากที่สุด Soete

(1999) ได้ทำการศึกษาพบว่าห้องสมุดหลายแห่งใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้วารสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจหยุดการบอกรับวารสาร เช่นเดียวกับ Wood and Walther (2000) เห็นว่า บรรณารักษ์ควรใช้ข้อมูลการใช้สิ่งพิมพ์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในการจัดการงานวารสารได้เป็นอย่างดี Koenig and Feeney (1992) ให้ความเห็นว่า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากสถิติการใช้วารสารแล้ว Joswick and Stierman (1995) พบว่าการตัดสินใจบอกรับหรือหยุดรับวารสารโดยอาศัยความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ หรือนักศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ห้องสมุดควรใช้วิธีการวัดหรือประเมินผลด้วยวิธีอื่นควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการใช้วารสารในห้องสมุดเพื่อจะได้ทราบว่าวารสารใดมีการใช้มากน้อยเพียงใดหรือไม่มีการใช้เลย และ Lester (1990) เห็นว่าการจัดอันดับความสำคัญของวารสารเพื่อดูว่าวารสารทางด้านรัฐศาสตร์รายชื่อใดมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดโดยการสอบถามจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เพียงวิธีการเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะความเห็นดังกล่าวถือเป็นความเห็นเชิงอัตวิสัย (subjective) เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สำหรับวิธีการหรือรูปแบบในการศึกษาควรอาศัยสถิติการใช้วารสารของห้องสมุดเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาร่วมด้วย เนื่องจากสถิติการใช้วารสารมีความสำคัญต่อการดำเนินงานวารสารเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นสิ่งชี้วัดการใช้ที่ดีที่สุด (Schmidt 1994) เพราะสถิติจะแสดงให้เห็นปริมาณและขอบเขตของการใช้วารสารแต่ละรายชื่อ (Ventress 1991) และบรรณารักษ์สามารถใช้ประโยชน์จากสถิตินี้ในการคัดเลือกรายชื่อวารสารที่ควรหยุดบอกรับโดยพิจารณาจากวารสารที่มีการใช้น้อยหรือไม่มีการใช้เลย (Wang 1980) ส่วนวิธีใดจะเป็นวิธีที่ดีในการวัดประเมินผลการใช้นั้น ขึ้นกับห้องสมุดแต่ละแห่ง ห้องสมุดเฉพาะขนาดเล็กที่ให้บริการแบบระบบชั้นปิดสามารถศึกษาสถิติการใช้ได้จากเคาน์เตอร์ให้บริการ หรือจากสถิติการยืม-คืนวารสารสำหรับห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ให้บริการแบบชั้นเปิด จากการศึกษาความเห็นของบรรณารักษ์วารสารในการศึกษาการใช้วารสารฉบับปัจจุบันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรพบว่า 44 เปอร์เซ็นต์ของห้องสมุดหรือกล่าวได้ว่าเป็นห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้การศึกษาจากแบบบันทึกการขอใช้วารสาร (Sweeney 1999)

สำหรับห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการบอกรับวารสาร ต่ออายุสมาชิก หรือการหยุดรับวารสารมีหลักเกณฑ์ และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาการใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ โดยการพิจารณาจากสถิติการใช้จริงภายในห้องสมุด เพื่อผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะใช้เป็นองค์ประกอบร่วมกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ในการพิจารณาบอกรับวารสารและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการวารสารของคณะรัฐศาสตร์ และเป็นแนวทางสำหรับห้องสมุดอื่นๆต่อไป

## บทที่ 2

### ธรรมชาติของการศึกษา

การศึกษาคั้งนี้เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ซึ่งได้แก่ อาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอก กับการใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ โดยมีคำถามที่กว้างที่สุดที่ต้องการศึกษา คือ มีการใช้วารสารอะไรบ้าง ใช้วารสารใดมากที่สุด ใช้วารสารใต้น้อยที่สุด และวารสารใดไม่มีการใช้เลย ผลจากการหาคำตอบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางสำหรับห้องสมุดอื่นต่อไป

#### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการศึกษาคั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้วารสารต่างประเทศในด้านต่างๆ เพื่อ

1. ศึกษาปริมาณการใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งที่ยังคงบอกรับในปัจจุบัน รายชื่อที่หยุดบอกรับแล้ว และรายชื่อที่ได้รับอนุญาตกลับมาว่ามีการใช้วารสารรายชื่อใดมากน้อยเพียงใด
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาคการศึกษากับอันดับที่ในการใช้วารสาร
3. ศึกษาความต้องการในการใช้วารสารฉบับทันสมัย และวารสารฉบับย้อนหลัง
4. ศึกษาว่าผู้ใช้กลุ่มใด ใช้วารสารมากที่สุดและกลุ่มใต้น้อยที่สุด
5. ศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าวารสารต่อการใช้แต่ละครั้ง
6. ศึกษาอัตราการใช้วารสารแต่ละรายการ (อัตราสูง หรืออัตราต่ำ)
7. เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจหยุดบอกรับวารสารรายชื่อที่มีการใช้น้อยหรือไม่มีการใช้เลย
8. เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาบอกรับวารสารที่หยุดการบอกรับไปแล้ว แต่ยังมีการใช้ในปริมาณมาก
9. เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารทั้งการจัดการ การจัดเก็บและการให้บริการ ทั้งวารสารที่ห้องสมุดบอกรับและที่ได้รับอนุญาตกลับมา

การศึกษาคั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณการใช้วารสารที่ให้บริการในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้วิจัยหวังว่าผลจากการศึกษาในคั้งนี้ จะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้คือ

1. วารสารต่างประเทศที่ให้บริการที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งที่บอกรับเป็นสมาชิก และได้รับอนุญาตการ จำนวนทั้งสิ้น 153 รายชื่อ มีการใช้วารสารรายชื่อใดมากที่สุด รายชื่อใดน้อยที่สุด และรายชื่อใดไม่มีการใช้เลย
2. วารสารใดที่ห้องสมุดยังคงบอกรับเป็นสมาชิก แต่มีการใช้น้อยที่สุด หรือไม่มีการใช้เลย
3. วารสารรายชื่อใดที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้วแต่ยังมีการใช้ และใช้ในปริมาณมาก
4. วารสารรายชื่อใดที่มีการใช้มาก เป็นวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก และรายชื่อใดเป็นวารสารที่ห้องสมุดได้รับอนุญาตการ
5. ผู้ใช้ประเภทใด เป็นผู้ที่ใช้วารสารมากที่สุดในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผู้ใช้ใช้วารสารรายการต่างๆทั้ง 2 ภาคการศึกษาในอันดับที่แตกต่างกันหรือไม่
7. ผู้ใช้ต้องการใช้วารสารฉบับทันสมัย และฉบับย้อนหลังมากน้อยต่างกันหรือไม่ และในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการวารสารฉบับย้อนหลัง ต้องการใช้ฉบับย้อนหลังกี่ปี
8. ปริมาณการใช้ต่ออัตราค่าบอกรับเป็นสมาชิกเป็นอย่างไร
9. วารสารรายชื่อใดบ้างที่มีการใช้น้อย หรือไม่มีการใช้เลย และควรพิจารณาหยุดการบอกรับ

### ตัวแปรการวิจัย

จากวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยกำหนดตัวแปรในการวิจัยดังนี้

#### ตัวแปรอิสระ

1. ประเภทผู้ใช้ (นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ และบุคคลภายนอกคณะรัฐศาสตร์)
2. ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2)
3. อายุของวารสาร (ก่อนปี 1986 ปี 1985-1990 ปี 1991-1995 และปี 1996-2000)

#### ตัวแปรตาม

1. อันดับที่ใช้วารสาร
2. ปริมาณการใช้วารสาร

### ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการศึกษาคำถามการใช้วารสารวิชาการต่างประเทศ สาขาการเมือง



การปกครอง การบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ให้บริการที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 153 รายชื่อ ในจำนวนนี้เป็นวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกในปี 2000 จำนวน 56 รายชื่อ วารสารที่หยุดการบอกรับ 64 รายชื่อ และวารสารที่ได้รับบอกรับคืนจากการจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ 33 รายชื่อ ดังนี้

ตารางที่ 1 : สถานภาพของวารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์

สถานภาพของวารสาร	จำนวน (ชื่อเรื่อง)	ร้อยละ
วารสารที่บอกรับเป็นสมาชิก ปี 2000	56	36.60
วารสารที่หยุดการบอกรับ	64	41.83
วารสารที่ได้รับบอกรับคืนจากการ	33	21.57
รวม	153	100

ปัจจุบันห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ให้บริการวารสารแบบชั้นปิด ทุกครั้งที่ต้องการใช้วารสาร ผู้ใช้จะต้องลงรายการในแบบบันทึกเพื่อให้เจ้าหน้าที่หยิบวารสารรายชื่อที่ต้องการให้ โดยทางห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมวารสารออกนอกห้องสมุด ด้วยลักษณะการให้บริการดังกล่าว ทำให้การจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้วารสารทำได้ถูกต้องสมบูรณ์ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษารายชื่อวารสารแต่ละรายชื่อ โดยเก็บรวบรวมจากสถิติการใช้ทั้งฉบับปลีกและฉบับเย็บเล่ม ฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง ในปีการศึกษา 2543 โดยเก็บสถิติการใช้ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2543 - เดือนกุมภาพันธ์ 2544 เป็นเวลา 10 เดือน หรือ 2 ภาคการศึกษา โดยมีวารสารที่ทำการศึกษาดังนี้

1. วารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกในปี 2000 จำนวนทั้งสิ้น 56 รายชื่อ โดยวารสารเหล่านี้มีทั้งฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง
2. การศึกษานี้ไม่รวมวารสารประเภทวารสารสาระสังเขปและดรรชนีวารสาร 2 รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับ ได้แก่ International Political Science Abstracts และ Sage Public Administration Abstracts ทั้งนี้เพราะวารสารสาระสังเขปและดรรชนีวารสารแตกต่างจากวารสารทางวิชาการที่ทำการศึกษา

3. การศึกษาในครั้งนี้ไม่รวมวารสารต่างประเทศที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย 4 รายชื่อ เนื่องจากวารสารเหล่านี้มีอัตราค่าบอกรับไม่แพง จึงไม่มีผลต่องบประมาณรายจ่ายของห้องสมุด ได้แก่ วารสาร Journal of the Siam Society ค่าสมาชิกปีละ 800 บาท วารสาร Thai Development Newsletter ค่าสมาชิกปีละ 150 บาท วารสาร TDRl Quarterly Review ค่าสมาชิกปีละ 400 บาท และวารสาร Look Japan ค่าสมาชิกปีละ 150 บาท

ตารางที่ 2 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์บอกรับปี 2000

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
Administrative Science Quarterly	v.5-38, 1960-1993 (incomplete); v.39- , 1994-
American Anthropologist	v.63-86, 1961-1984(incomplete); v.88- , 1986-
American Journal of Sociology	v.65-81, 1960-1976(incomplete); v.90- , 1995-
American Political Science Review	v.44-87, 1950-1993(incomplete); v.89- , 1995-
American Sociological Review	v.26-31, 1961-1966(incomplete); v.33- ,1968-
ASEAN Economic Bulletin	v.6- , 1989-
Asia Pacific Review	v.3-4, 1996-1997; v.6- , 1999-
Asian Journal of Public Administration	v.6-14, 1980-1992(incomplete); v.16- , 1994-
Asian Perspective	v.21- , 1997-
Asian Review of Public Administration	v.3, 1991; v.5- , 1993-
Asian Survey	v.5-7, 1964-1967; v.9- , 1969-
Bulletin of Concerned Asian Scholars	v.6-11, 1974-1979(incomplete); v.14- , 1982-
China Quarterly	no.37-52, 1969-1972(incomplete); no.77-115, 1979-1988(incomplete); no.117- ,1989-
Comparative Political Studies	v.9, 1976; v.16- , 1983-
Comparative Politics	v.13-14, 1981-1982; v.17- ,1984-
Contemporary Southeast Asia	v.11-15, 1989-1993(incomplete); v.16- , 1994-
Current History	v.67-76, 1972-1980(incomplete); v.80- , 1981-
Democratization	v.1- , 1994-

ตารางที่ 2 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์บอกรับปี 2000 (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
Development in Practice	v.6- , 1996-
The Economist	1967-1980(incomplete); 1981-
Economy and Society	v.22-24, 1993-1995(incomplete); v.25- , 1996-
Far Eastern Economic Review	v.128- , 1965-
International Affairs	v.37-67, 1961-1991(incomplete); v.68- , 1992-
International Journal of Public Administration	v.7- , 1985-
International Organization	v.25-48, 1985-1994(incomplete); v.49- , 1995-
International Political Science Review	v.2-10, 1981-1989(incomplete); v.11- , 1990-
International Security	v.22- , 1997/98-
International Social Science Journal	v.18-38, 1966-1986(incomplete); v.40- , 1988-
International Studies Quarterly	v.29-36, 1985-1992(incomplete); v.38- , 1994-
Japan Quarterly	v.18-19, 1971-1972; v.22-37, 1975-1990 (incomplete); v.38- , 1991-
Journal of Asian Studies	v.20-32, 1961-1973(incomplete); v.36-37, 1977-1978; v.39- , 1980-
Journal of Conflict Resolution	v.13, 1969; v.28- , 1984-
Journal of Democracy	v.4- , 1993-
Journal of Political Ideologies	v.1- , 1996-
Journal of Policy Analysis and Management	v.6- , 1987-
Keesing's Record of World Events	v.13- , 1961-
The Middle East Journal	v.54- , 2000-
Millennium	v.20- , 1991-
The National Interest	1994-
New Political Economy	v.1- , 1996-
Orbis	v.39- , 1995-

ตารางที่ 2 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์บอกรับปี 2000 (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
Pacific Affairs	v.19-23, 1946-1950; v.34- , 1961-
Pacific Review	v.1- ,1988-
Policy Sciences	v.22- , 1989-
Political Theory	v.21- , 1993-
PS: Political Science & Politics	v.22- , 1989-
Public Administration: An International Quarterly	v.41-45, 1963-1967; v.67- ,1989-
PAR :Public Administration Review	v.21-26, 1961-1966(incomplete); v.28-34, 1968-1974(incomplete); v.36- , 1976-
Participation	v.12- , 1988-
Public Personnel Management	v.2-4, 1973-1975; v.9- , 1980-
Public Policy and Administration	v.11- , 1996-
SAIS Review: A Journal of International Affairs	v.14- ,1994-
Science & Society	v.53-56, 1989-1992(incomplete); v.58- ,1994-
SOJOURN	v.3- , 1988-
Time	v.120- , 1965-
World Politics	v.23- , 1994-

4. วารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับ แต่ยังคงจัดเก็บฉบับย้อนหลังให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 64 รายชื่อ ดังนี้

ตารางที่ 3 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์หยุดการบอกรับ

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
American Journal of International Law	v.39-69, 1948-1975(incomplete); v.72-93, 1978-1999

ตารางที่ 3 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์หยุดการบอกรับ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
AMPO: Japan-Asia Quarterly Review	v.14-22, 1982-1992(incomplete); v.25-29, 1995-1999
The Annals of the American Academy of Political & Social Science	no.302-362, 1955-1965(incomplete); no.393-404, 1971-1972(incomplete); no.505-525, 1989-1993(incomplete); no.532-556, 1994-1998
Anthropology and Education Quarterly	v.21-28, 1990-1997
Armed Forces & Society	v.11-24, 1985-1997
Asian Journal of Political Science	v.1-4, 1993-1996
Australian Outlook	v.36-43, 1982-1989
Berkeley Journal of Sociology	v.43-42, 1989-1998
British Journal of Sociology	v.15-21, 1964-1970
Cooperation and Conflict	v.30-32, 1995-1997
Corruption and Reform	v.1-7, 1986-1992
Criminal Law and Social Change	v.21-30, 1994-1999
Diplomacy & Statecraft	v.2-8, 1991-1997
East European Quarterly	v.25, 1991; v.28-32, 1994-1998
Europe-Asia Studies	v.45-50, 1993-1998
European Journal of Information System	v.4-6, 1995-1997
European Journal of International Relations	v.1-3, 1995-1997
Evaluation Review	v.13-21, 1989-1997
Foreign Affairs	v.24-68, 1945-1989(incomplete) v.70-79, 1991-1999
Foreign Policy	no.96-106, 1994-1997
History of Human Science	v.5-10, 1992-1997
Human Organization	v.51-57, 1991-1998

ตารางที่ 3 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์หยุดการบอกรับ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
Indian Journal of Public Administration	v.32-37, 1986-1991(incomplete); v.40-43, 1994-1997
International Legal Materials	v.22-32, 1983-1993(incomplete)
International J. of Urban and Regional Research	v.21, 1997
International Review of Administrative Sciences	v.27-37, 1961-1971; v.55-63, 1989-1997
Japan Forum	v.3-8, 1991-1996
Japan Political Research	1992-1995
Journal of Applied Psychology	v.45-82, 1961-1997
Journal of Developing Area	v.22-32, 1988-1998
Journal of Finance	v.19-27, 1964-1972
Journal of Human Resource	v.11-32, 1976-1997
Journal of Information Technology	v.13, 1998
Journal of Management Information System	v.12-14, 1995-1997
Journal of Peasant Studies	v.15-25, 1988-1997
Journal of Policy History	v.3-7, 1991-1995
Journal of Political Economy	v.69-83, 1961-1975(incomplete); v.85-88, 1977-1980
Journal of Southeast Asian Studies	v.22-28, 1991-1997
Military Review	v.64-77, 1984-1997
MIS Quarterly	v.19-21, 1995-1997
Monthly Review	v.43-45, 1991-1993
New Perspective Quarterly	v.12-15, 1995-1998
Personnel Psychology	v.44-50, 1991-1997
Philippine Journal of Public Administration	v.35-40, 1991-1996
Policy Study Journal	v.19-26, 1991-1997(incomplete)

ตารางที่ 3 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์หยุดการบอกรับ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
Policy Study Review	v.10-15, 1991-1996
Political Science Quarterly	v.106-113, 1991-1998
Politics & Society	v.21-25, 1993-1997
Public Budgeting & Finance	v.11-18, 1991-1997
Public Enterprises	v.1-9, 1980-1988; v.12-15, 1991-1994
Public Finance Quarterly	v.19-24, 1991-1996
Public Management	v.73-78, 1991-1996(incomplete)
Public Manager	v.21-28, 1992-1999
Public Productivity & Management Review	v.13-21, 1989-1997
Radical Philosophy	no.83-100, 1997-2000
Social Anthropology	v.3-5, 1995-1997
Social Development	v.2-6, 1993-1997
Social Forces	v.48-61, 1969-1982
Social Service Review	v.65-70, 1991-1996
Social Work	v.36-41, 1991-1996
Southeast Asia Research	v.1-7, 1993-1999
Southeast Asian Journal of Social Science	v.10-17, 1982-1989(incomplete); v.18-23, 1990-1995
Telos	no.87-117, 1991-1999
Third World Quarterly	v.13-18, 1992-1997

5. วารสารที่ได้รับอนิพนธ์นาการจากสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่ได้รับอยู่และที่ไม่ได้  
รับแล้ว จำนวน 33 รายการ

ตารางที่ 4 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ได้รับอนิพนธ์นาการ

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
Asia Magazine	v.30-36, 1991-1998
Asia Pacific Population Journal	v.6- , 1991-
Asian Review	v.4- , 1990-
Asian-ISIS	no.1-14, 1992-1996
Asian Thought & Society	v.9- , 1984-
Australian Journal of International Affairs	v.45-51, 1991-1997
Beijing Review	v.35- , 1992-
China Focus	v.7, 1999
China Today	v.46-48, 1997-1999
Contemporary Sociology	v.17-19, 1988-1990
D&C	1998-
Direction of Trade Statistic Quarterly	1992-
EU Today	no.1- , 1997-
Global Governance	v.3-4, 1997-1998
IMF Survey	v.20- , 1991-
India Perspectives	v.9, 1996
International Financial Statistics	1991-
International J.of Organization Theory & Behavior	v.1-3, 1998-2000
International Studies Perspectives	v.1- , 2000-
International Studies Review	v.1- , 1999-
Japan Echo	v.9-20, 1982-1993
Japan Review of International Affairs	v.1-11, 1987-1997(incomplete)



ตารางที่ 4 : รายชื่อวารสารต่างประเทศที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ได้รับอภิชนนทานการ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ฉบับที่ให้บริการในห้องสมุด
Journal of Peace Studies	v.4-7, 1997-2000(incomplete)
Mershon International Studies Review	v.38-42, 1994-1998
OPEC Bulletin	v.18- , 1987-
Pacific Friend	v.20- , 1993-
Sociology of Education	v.71- , 1998-
Southeast Asian Studies	v.29- , 1991-
Staff Papers	v.38- , 1991-
United Nations Asia Pacific News	v.4- , 2000-
World Bank Economic Review	v.13- , 1999-
World Bank Policy and Research Bulletin	v.10- , 1999-
World Bank Research Observer	v.14- , 1999-

ลำดับชั้นในการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้วารสาร ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย บทความวารสาร และวิทยานิพนธ์
2. เตรียมแบบบันทึกการใช้วารสาร ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย วันที่ขอใช้บริการ ชื่อผู้ให้บริการ ประเภทของผู้ใช้ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ และปีที่ต้องการใช้ (ตัวอย่างในภาคผนวก ก)
3. ให้ผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการใช้วารสาร กรอกรายละเอียดในแบบบันทึกการใช้ และเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีการใช้ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2543-เดือนกุมภาพันธ์ 2544
4. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลด้วยคำร้อยละ
5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6. รายงานผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ

## คำนิยามที่ใช้ในการวิจัย

วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดการพิมพ์ที่แน่นอน หรือค่อนข้างแน่นอน มีรายชื่อเลขกำกับฉบับที่ ปีที่ วันเดือนปีที่ออก มีทั้งตีพิมพ์รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 2 เดือน และราย 3 เดือน เนื้อหาภายในแต่ละฉบับประกอบด้วย บทความหลายบทความ ถ้าเป็นวารสารทั่วไปมีบทความด้านต่างๆทั่วไป ส่วนวารสารวิชาการมีบทความที่เกี่ยวข้องกับวิชาการแต่ละแขนง สำหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการศึกษาเฉพาะวารสารภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศสาขาวิชาการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ให้บริการในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 153 รายชื่อ โดยมีทั้งรายชื่อที่บอกรับเป็นสมาชิก รายชื่อที่หยุดการบอกรับ และรายชื่อที่ได้รับอภิธานนทาการ ทั้งนี้ไม่รวมวารสารสาระสังเขปและดรรชนีวารสาร และวารสารต่างประเทศที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย

ผู้ใช้ หมายถึงผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการวารสารในห้องสมุด ในที่นี้จัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มได้แก่นิสิตคณะรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ภาควิชาต่างๆในคณะรัฐศาสตร์ และบุคคลภายนอกซึ่งหมายถึงนิสิตและอาจารย์ในคณะต่างๆที่ไม่ใช่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาหรือบุคคลจากสถาบันหรือหน่วยงานอื่นภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องสมุด เป็นสถานที่จัดหาและให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆรวมทั้งวารสาร โดยเป็นแหล่งให้ความรู้ แฉ่งข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ ในที่นี้หมายถึง ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลจากการสำรวจปริมาณการใช้วารสารในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพิจารณาบอกรับ ต่ออายุสมาชิก หรือหยุดการบอกรับวารสารของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
2. เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาบอกรับวารสารที่ทางห้องสมุดได้หยุดการบอกรับไปแล้ว แต่ยังมีการใช้วารสารดังกล่าวในปริมาณมาก
3. เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานนทาการและเป็นวารสารที่มีการใช้มาก เพื่อจัดหามาให้บริการอย่างครบถ้วนและในเวลารวดเร็ว
4. เป็นแนวทางในการจัดหา (โดยการบอกรับ หรือการขออภิธานนทาการ) วารสารที่ทางห้องสมุดเคยได้รับอภิธานนทาการแต่ปัจจุบันไม่ได้รับแล้ว และเป็นวารสารที่มีการใช้

- มากหรือเป็นวารสารที่มีเนื้อหาสาระตรงกับเนื้อหาวิชาที่มีการเรียนการสอนในคณะรัฐศาสตร์
5. เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับและเป็นวารสารที่มีการใช้น้อย หรือไม่มีการใช้เลย เพื่อจัดเก็บในรูปแบบวัสดุย่อส่วน หรือหาที่จัดเก็บที่เหมาะสม หรืออภิบาลแทนการแก้ห้องสมุดอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ของห้องสมุดในการจัดเก็บวารสารซึ่งกำลังเป็นปัญหามากขึ้นในขณะนี้
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้วารสารอย่างกว้างขวาง และในปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
  7. เป็นแนวทางในการจัดหาวารสารของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และห้องสมุดอื่นๆต่อไป



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### บทที่ 3

## วารสารวิชาการทางรัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์แยกเป็นสาขาวิชาอิสระในศตวรรษที่ 19 เป็นวิชาที่วาดด้วยการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเมือง มาจากภาษากรีกว่า *polis* ซึ่งหมายถึงเมือง หรือรัฐ การศึกษาเรื่องการเมืองเน้นในเรื่องอำนาจ สถาบันทางการเมือง กระบวนการเกี่ยวกับนโยบาย หน้าที่ อุดมการณ์และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือพฤติกรรมทางการเมือง (Eulau and March 1969, 13) จากการประชุมของนักรัฐศาสตร์ที่องค์การยูเนสโกจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปี 1948 (UNESCO 1950, 4) ได้ข้อสรุปว่า รัฐศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 4 สาขาวิชาได้แก่ ทฤษฎีทางการเมือง การเมืองการปกครอง พรรคการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วน Charles Merriam (1950, 234ff) ได้จัดแบ่งหัวข้อย่อยของรัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาออกเป็น 6 หัวข้อย่อยได้แก่ ทฤษฎีทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาที่กว้างที่สุดของการเมืองที่เป็นระบบทั้งนี้รวมถึง จุดสิ้นสุด ประเภทและแนวโน้มของรัฐบาล สถาบันทางการเมือง ศึกษาการเมืองการปกครองโดยแบ่งแยกตามพื้นที่หรือตามหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมายมหาชน เกี่ยวข้องกับอำนาจทางกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ การบริหารรัฐกิจ ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและการปฏิบัติทางการบริหาร พรรคการเมือง เกี่ยวข้องกับกระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายระหว่างประเทศ การทูตและการเมืองโลก

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มมากขึ้นและมีหลายประเภท อีกทั้งมีการจัดเก็บในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำหรับวารสารทางรัฐศาสตร์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญมากประเภทหนึ่ง จึงได้มีการจัดกลุ่มวารสารทางรัฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ตีพิมพ์บทความสำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อสะดวกสำหรับนักวิชาการ และนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์จะได้ทำการศึกษาค้นคว้าวารสารเหล่านั้นตามความสนใจ ดังนี้

### ประเภทของวารสาร

รายชื่อวารสารที่ปรากฏต่อไปนี้เป็นวารสารทางด้านรัฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่จัดแบ่งตามประเภทของบทความที่ลงพิมพ์ในวารสารนั้นๆ

1. วารสารประเภทที่ตีพิมพ์บทความทั่วไปทางรัฐศาสตร์ เป็นประเภทของวารสารที่จัดกลุ่มกว้างที่สุด ประกอบด้วยวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่อยู่ในความสนใจของนักรัฐศาสตร์ ได้แก่

- Annals of the American Academy of Political and Social Science

- American Economic Review
- American Journal of Political Science\* (วารสารชั้นนำสาขารัฐศาสตร์)
- American Politics Quarterly
- American Political Science Review\* (วารสารชั้นนำสาขารัฐศาสตร์)
- British Journal of Political Science
- Canadian Journal of Political Science
- Economic and Social Review
- Environment and Planning
- International Political Science Review
- Journal of Political Economy
- Journal of Political Science
- Journal of Politics\* (วารสารชั้นนำสาขารัฐศาสตร์)
- Journal of Social, Political and Economic Studies
- Journal of Theoretical Politics
- Micropolitics
- New Political Science
- Political Behavior
- Political Methodology
- Political Psychology
- Political Quarterly
- Political Science Quarterly\* (วารสารชั้นนำในสาขารัฐศาสตร์)
- Political Science Reviewer
- Political Studies
- Politics
- Politics and Power
- Politics and Society
- Polity

- Proceedings of the American Academy of Political Science
- PS: Political Science & Politics
- Public Interest
- Public Opinion Quarterly\* (วารสารชั้นนำในสาขารัฐศาสตร์)
- Review of Political Economy
- Social Science Quarterly
- Southeastern Political Review
- Texas Journal of Political Science
- Theory and Decision
- Western Political Quarterly\* (วารสารชั้นนำในสาขารัฐศาสตร์)
- Washington Quarterly

2. นอกจากวารสารทั่วไปทางรัฐศาสตร์แล้ว ยังมีวารสารที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสารทางด้าน  
ทฤษฎีการเมือง ซึ่งมีวารสารที่น่าสนใจดังนี้

- Canadian Journal of Political and Social Theory
- Ethics
- Ethics: Easier Said than Done
- History of Political Economy
- History of Political Thought
- Interpretation
- Journal of the History of Ideas
- Philosophy and Public Affairs
- Political Theory
- Politics and Society
- Quarterly Journal of Ideology
- Review of Politics
- Review of Radical Political Economy

- Science and Society
- Social Research
- Social Science History
- Social Theory and Practice
- Studies in Soviet Thought

3. วารสารที่ตีพิมพ์บทความทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ ประกอบด้วยรายชื่อวารสารทั่วไปทางการเมืองเปรียบเทียบ และวารสารที่เกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบแต่ละภูมิภาคได้แก่ การเมืองเปรียบเทียบในภูมิภาคอัฟริกา ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเทศในทะเลแคริบเบียน กลุ่มประเทศในยุโรป ตะวันออก ประเทศอินเดียและปากีสถาน กลุ่มประเทศในอเมริกากลาง กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศในแปซิฟิกใต้ และกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตก ได้แก่

- Comparative Political Studies
- Comparative Politics
- European Journal of Political Research
- Government and Opposition
- International Journal of Comparative Sociology
- International Political Science Review
- Journal of Common Market Studies
- Journal of Commonwealth and Comparative Politics
- Journal of Comparative Economics
- New York University Journal of International Law and Politics
- Plural Societies
- Studies in Comparative Communism

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – ประเทศในอัฟริกา

- Africa
- Africa Quarterly

- Africa Report
- African Studies
- African Studies Review
- Canadian Journal of African Studies
- Journal of Asian and African Studies
- Journal of Modern African Studies
- Journal of Southern African Studies
- Rural Africa

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – กลุ่มประเทศในเอเชีย

- Asian Survey
- Journal of Asian Studies
- Journal of Asian and African Studies
- Journal of Japanese Studies
- Journal of Southeast Asian Studies
- Modern Asian Studies
- Modern China
- Philippine Journal of Public Administration
- Southeast Asian Journal of Social Science
- South East Asian Review

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – กลุ่มประเทศในทะเลแคริบเบียน

เบียน

- Caribbean Quarterly
- Caribbean Studies
- Cuban Studies

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – กลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออก

ออก



- Canadian-American Slavic Studies
- East European Quarterly
- Slavic Review
- Southeastern European
- Soviet Studies
- Soviet Union
- Studies in Soviet Thought

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – ประเทศอินเดียและปากีสถาน

สถาน

- India Perspectives
- Indian Journal of Political Science
- Indian Journal of Politics
- Indian Journal of Public Administration
- Indian Political Science Review
- India Quarterly
- Pakistan Horizon

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – กลุ่มประเทศละตินอเมริกา

- Journal of Inter-American Studies and World Affairs
- Latin American Perspectives
- Latin American Research Review

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – ประเทศในตะวันออกกลาง

- International Journal of Middle Eastern Studies
- Journal of Arab Affairs
- Journal of Palestine Studies

- Journal of Research in Islamic Economics
- Middle East Journal
- Middle Eastern Studies

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – กลุ่มประเทศในแปซิฟิกใต้

- Australian Journal of Politics and History
- Australian Outlook
- Australian Quarterly
- Pacific Affairs
- Political Science (New Zealand)

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ – กลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออก

ดก

- British Journal of Political Science
- Scandinavian Political Studies
- West European Politics

นักวิชาการที่สนใจศึกษาการเมืองเปรียบเทียบเป็นกลุ่มที่สนใจศึกษาทางด้านการพัฒนาด้วย (Brunk 1989, 620) ดังนั้นจึงได้เสนอรายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนา ดังนี้

- Canadian Journal of Development
- Development and Change
- Developing Economics
- Economic Development and Cultural Change
- International Development
- Journal of Developing Areas
- Journal of Development Economics
- Journal of Development Studies

- Journal of Economic Development
- Studies in Comparative International Development
- World Development

เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน จึงได้นำเสนอรายชื่อวารสารที่ดีพิมพ์บทความในสาขาเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนี้

- Developing Economics
- Economic Development and Cultural Change
- European Economic Review
- Journal of Comparative Economics
- Journal of Development Economics
- Journal of International Economics
- Journal of Japanese and International Economics
- OECD Economics Studies
- Scandinavian Journal of Economics
- Scottish Journal of Political Economy

4. นักวิชาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอีกกลุ่มที่ไม่เพียงสนใจศึกษาสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่สนใจในสาขาวิชาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่น สาขาว่าด้วยความขัดแย้งและสันติศึกษา การศึกษากลยุทธ์ นโยบายสาธารณะทั้งในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม และมุมมองด้านทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับนโยบายสาธารณะคือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับรัฐ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเมือง เป็นต้น

วารสารที่ดีพิมพ์บทความทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- American Journal of International Law
- Fletcher Forum

- Foreign Affairs
- Foreign Policy
- Foreign Service Journal
- International Affairs
- International Organization
- International Relations
- International Security
- International Studies Journal
- International Studies Notes
- International Studies Quarterly
- Jerusalem Journal of International Relations
- Journal of International Affairs
- Millennium : Journal of International Studies
- Orbis
- Review of International Studies
- SAIS Review
- World Affairs
- World Economy
- World Policy Journal
- World Politics\* (วารสารสำคัญทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติศึกษา

- Conflict
- Conflict Quarterly
- Conflict Management and Peace Science
- Cooperation and Conflict
- International Journal of World Peace

- Journal of Conflict Resolution
- Journal of Interpersonal Violence
- Journal of Peace Research
- Peace and Change
- SAIS Review
- Peace research
- Peace Research Review
- Terrorism

#### วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการศึกษากลยุทธ์

- Armed Forces and Society
- Arms Control
- Coexistence
- International Security
- Journal of Strategic Studies
- Military Affairs
- NATO Review
- Parameters: U.S. Army War College Quarterly
- Royal United Services Institute for Defense Studies Journal
- Strategic Review

#### วารสารที่ตีพิมพ์บทความทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

- Comparative Policy Issues
- Contemporary Policy Issues
- Decision Sciences
- Evaluation
- Evaluation and Program Planning

- Evaluation Quarterly
- Evaluation Review
- Growth and Change
- International Journal of Sociology and Social Policy
- Journal of Applied Behavioral Sciences
- Journal of Policy Analysis and Management
- Journal of Policy Modeling
- Journal of Public Policy
- Journal of Risk and Uncertainty
- Journal of Social Policy
- Journal of the American Planning Association
- Law and Contemporary Problems
- Law and Policy Quarterly
- Philosophy and Public Affairs
- Planning and Administration
- Policy and Politics
- Policy Analysis
- Policy Review
- Policy Sciences
- Policy Studies Journal
- Policy Studies Review
- Quality and Quantity
- Regulation
- Review of Black Political Economy
- Review of Social Economy
- Risk Analysis
- Socio-Economic Planning Sciences

- Social Policy
- Yale Journal of Regulation

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์

- Atlantic Economic Journal
- Cato Journal
- Economics and Policy
- Energy Economics
- Energy Journal
- Journal of Energy and Development
- Journal of Land Economics
- Journal of Law and Economics
- Journal of Transportation
- Natural Resources Journal

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม

- Environmental Forum
- Environmental Impact Assessment Review
- Journal of Environmental Education
- Journal of Environmental Economics and Management
- Journal of Environmental Systems
- Land Use Policy
- National Resources Journal
- Resource Management and Optimization
- Resources and Energy
- Resources Policy

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในมุมมองด้านทรัพยากรมนุษย์

- Criminal Justice Policy Review
- Economics of Education Review
- Inquiry (Health Care)
- Journal of Cultural Economics
- Journal of Health Economics
- Journal of Human Resources
- Journal of Safety Research
- Journal of Studies on Alcohol
- Population Research and Policy Review

วารสารที่ตีพิมพ์บทความทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

- American Economic Review\* (วารสารสำคัญทางเศรษฐศาสตร์)
- American Journal of Economics
- American Journal of Economics and Sociology
- Atlantic Economic Journal
- Bulletin of Economic Research
- Cambridge Journal of Economics
- Canadian Journal of Economics
- Eastern Economic Journal
- Econometrica\* (วารสารสำคัญทางเศรษฐศาสตร์)
- Economic Inquiry
- Economic Journal
- Economica
- Economics Letters
- Empirical Economics
- History of Political Economy



- International Economic Review
- Journal of Behavioral Economics
- Journal of Econometrics
- Journal of Economic Behavior and Organization
- Journal of Dynamics and Control
- Journal of Economic Issues
- Journal of Economic Theory
- Journal of Economics
- Journal of Industrial Economics
- Journal of Interdisciplinary Economics
- Journal of Law and Economics
- Journal of Macroeconomics
- Journal of Mathematical Economics
- Journal of Monetary Economics
- Journal of Political Economy\* (วารสารสำคัญทางเศรษฐศาสตร์)
- Journal of Post Keynesian Economics
- Journal of Public Economics
- Journal of the American Statistical Association
- Mathematical Social Sciences

วารสารที่ตีพิมพ์บทความทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

- Annals of the American Association of Geographers
- Annals of Regional Science
- Area
- Canadian Geographer
- Canadian Journal of Regional Science
- Economic Geography

- Environment and Planning A
- Environment and Planning B
- Environment and Planning D
- Geographical Analysis
- International Regional Science Review
- Journal of Regional Science
- Political Geography
- Professional Geographer
- Progress in Human Geography
- Regional Science and Urban Economics

**วารสารที่ตีพิมพ์บทความทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับรัฐและภูมิภาค**

- Annals of Regional Science
- Canadian Journal of Regional Science
- International Journal of Urban and Regional Research
- International Regional Science Review
- Journal of Regional Science
- Journal of State Government
- Regional Science Perspectives
- Regional Studies
- State Government
- State and Local Government Review

**วารสารที่ตีพิมพ์บทความทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเมือง**

- African Urban Studies
- Comparative Urban Research
- Current Municipal Problems

- International Journal of Urban and Regional Research
- Journal of Urban Affairs
- Journal of Urban Economics
- Journal of Urban History
- Policy and Politics
- Public Affairs
- Public Management
- Regional Science and Urban Economics
- Urban Affairs Quarterly
- Urban Ecology
- Urban Geography
- Urban Studies

5. การศึกษาเรื่องทางสังคมมีความเก่าแก่พอกับการศึกษาเรื่องการเมือง นักปรัชญากรีกศึกษาสังคมและชีวิตทางสังคมเพื่อการคิดค้นรัฐในอุดมคติ การศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง ทฤษฎีสัญญาประชาคมที่คิดค้นและนำเสนอโดย Thomas Hooker, Thomas Hobbes, John Locke และ Jean Rousseau แยกความแตกต่างของสังคมออกจากรัฐ ความแตกต่างดังกล่าวทำให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาสังคมและชีวิตทางสังคมในสาขาวิชาใหม่ ซึ่งได้พัฒนาเป็นวิชาสังคมวิทยา สังคมวิทยาเป็นวิชาที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 ผู้ที่ใช้คำนี้เป็นคนแรก คือ Auguste Comte ใช้คำว่า "sociology" เพื่อแยกความแตกต่างวิธีการศึกษาโดยอาศัยประสบการณ์ออกจากอภิปรัชญาและทฤษฎี (Li 1980, 265) Theodore Abel เป็นผู้ให้คำจำกัดความคำว่า สังคมวิทยา ว่าเป็นการศึกษาผลจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งได้แก่ตำแหน่งทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมและกลุ่มทางสังคม สถาบันและกระบวนการ (Thompson 1965, 97) ส่วน T.B. Bottomore (1966, 86) แบ่งสังคมวิทยาออกเป็น 3 เรื่องใหญ่คือ มุมมองเชิงทฤษฎี การศึกษาระบบสังคม และเทคนิคการเรียนรู้ นักสังคมวิทยาในปัจจุบันให้ความสนใจในประเด็นต่างๆ คือการศึกษาเรื่องกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม ความสัมพันธ์และกระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์สถาบัน เช่นเรื่องการจัดงาน ครอบครัว กฎหมาย ทรัพย์สินและศาสนา เป็นต้น และการศึกษาโครงสร้างทางสังคมต่างๆไปเกี่ยวกับประชากรศึกษา การจัดชั้นทางสังคม เป็นต้น (Alpert 1963, 53) ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักรัฐศาสตร์ที่สนใจเรื่องการเมืองเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรทัดฐานของสังคม และการ

ขัณฑ์ลทงสงคค จ้เป็นต้งค้กษาค้นค้ว้จ้กคว้รสรทงสงคคว้ทยว้ ก้รค้กษจขบท ก้รค้กษกฏหมาย และ ปรจขก้รค้กษว้ ด้แก้

- American Behavioral Scientist
- American Journal of Economics and Sociology
- American Journal of Sociology\* (ว้รสรข้นน้ในสขขว้สงคคว้ทยว้)
- American Sociological Review\* (ว้รสรข้นน้ในสขขว้สงคคว้ทยว้)
- American Sociologist\* (ว้รสรข้นน้ในสขขว้สงคคว้ทยว้)
- Behavioral Science
- Behavioral Science Research
- Black Sociologist
- British Journal of Sociology
- California Sociologist
- Contemporary Sociology\* (ว้รสรข้นน้ในสขขว้สงคคว้ทยว้)
- Development and Change
- Environment and Behavior
- Ethnic Groups
- Group and Organization Studies
- International Journal of Comparative Sociology
- International Journal of Political Education
- International Journal of Sociology
- International Journal of Sociology and Social Policy
- International Social Science Journal
- JPMS: Journal of Political and Military Sociology
- Journal of Applied Behavioral Science
- Journal of Behavioral Economics
- Journal of Economic Psychology
- Journal of Marriage and Family\* (ว้รสรข้นน้ในสขขว้สงคคว้ทยว้)

- Journal of Mathematical Sociology
- Journal of Social Issues
- Mid-American Review of Sociology
- Pacific Sociological Review
- Proceedings of the American Philosophical Society
- Rural Sociology
- Social Forces\* (วารสารชั้นนำในสาขาสังคมวิทยา)
- Social Indicators Research
- Social Networks
- Social Problems
- Social Psychology\* (วารสารชั้นนำในสาขาสังคมวิทยา)
- Social Research
- Social Science
- Social Science Information
- Social Science Journal
- Social Science Research
- Social Service Review\* (วารสารชั้นนำในสาขาสังคมวิทยา)
- Sociological Focus
- Sociological Inquiry
- Sociological Methods and Research
- Sociological Perspectives
- Sociological Quarterly
- Sociological Spectrum
- Sociology
- Sociology and Social Research\* (วารสารชั้นนำในสาขาสังคมวิทยา)
- Sociology of Education\* (วารสารชั้นนำในสาขาสังคมวิทยา)
- Theory and Research

- Youth and Society

นอกจากนี้ยังมีวารสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา ได้แก่ วารสารด้านการศึกษาชนบท ซึ่งมีวารสารที่น่าสนใจดังนี้

- Journal of Peasant Studies
- Peasant Studies Newsletter
- Rural Africa
- Rural Sociology

วารสารที่ดีที่พิมพ์บทความทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากฎหมาย

- Columbia Journal of Law and Social Problems\* (วารสารสำคัญทางกฎหมาย)
- Contemporary Crises
- Corrections Compendium
- Corrections Law Digest
- Corrections Today
- Corrective and Social Psychiatry Journal
- Court Management Journal
- Crime and Delinquency
- Crime and Social Justice
- Criminal Justice and Behavior
- Criminal Justice Policy Review
- Criminology
- FBI Law Enforcement Journal
- International Criminal Police Review
- Journal of Correctional Education
- Journal of Criminal Law and Criminology

- Journal of Interpersonal Violence
- Journal of Law and Economics\* (วารสารสำคัญทางกฎหมาย)
- Journal of Legal Studies
- Journal of Police Science and Administration
- Judicial Conduct Reporter
- Justice Quarterly
- Justice System Review
- Law and Human Behavior
- Law and Policy Quarterly
- Law and Society
- Law and Society Review\* (วารสารสำคัญทางกฎหมาย)
- Police Chief
- Police Journal
- Prison Decisions
- Response to Family Violence
- Royal Canadian Mounted Police Quarterly

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับประชากรศึกษา

- Demography
- International Migration
- Population and Development Review
- Population and Environment
- Population Research and Policy Review
- Population Studies

วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับจิตวิทยา

- American Behavioral Scientist

- Journal of Applied Behavioral Research
- Journal of Applied Psychology
- Journal of Applied Social Psychology
- Journal of Economic Psychology
- Journal of Experimental Psychology
- Group and Organizational Studies
- Psychological Bulletin
- Small Group Behavior

6. นักวิชาการทางบริหารรัฐกิจ เป็นนักวิชาการอีกกลุ่มที่ไม่เพียงสนใจศึกษาวารสารทาง  
การบริหารรัฐกิจเท่านั้น แต่จำเป็นต้องศึกษาวารสารในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การคลังสาธารณะ ดังนี้

- Academy of Management Journal
- Administration
- Administration and Society
- Administration and Social Work
- Administrative Science Quarterly
- Advanced Management Journal
- American Review of Public Administration
- Bureaucrat
- California Management Review
- Canadian Public Administration
- Government Finance Review
- Group and Organization Studies
- Harvard Business Review
- Industrial and Labor Relations Review
- International Journal of Public Administration
- Journal of Policy Analysis and Management



- Management Review
- Management Science
- Midwest Public Administration Review
- Philippine Journal of Public Administration
- Public Administration
- Public Administration and Development
- Public Administration Review
- Public Personnel Management
- Public Sector
- Review of Personnel Administration
- Southern Review of Public Administration



วารสารที่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ

- Journal of Finance
- Journal of Labor Economics
- Journal of Public Economics
- National Tax Journal
- Public Budgeting and Finance
- Public Finance
- Public Finance Quarterly
- Social Choice and Welfare

7. นอกจากนี้มีวารสารในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระเบียบวิธี (Methodology) ได้แก่

- American Journal of Political Science
- American Statistician
- Biometrics
- Econometrica

- International Statistical Review
- Journal of Econometrics
- Journal of the American Statistical Association
- Journal of the Royal Statistical Society
- Political Methodology
- Review of Economics and Statistics
- Sociological Methodology
- Sociological Methods and Research
- Technometrics

จะเห็นว่าผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลทางรัฐศาสตร์จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวางครบถ้วนมากขึ้น

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 4

### การใช้วารสารในทางวิชาการ

วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญทางวิชาการ และมีการอ้างถึงบทความวารสารในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆมานานแล้ว (Meadows 1979,9) วารสารจึงเป็นรูปแบบของการสื่อสารแบบปฐมภูมิที่แพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีการจัดพิมพ์วารสารเป็นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีเศษ ประมาณปี ค.ศ.1665 The Royal Society of London ได้จัดพิมพ์วารสารชื่อ Philosophical Transactions of Royal Society มีบรรณาธิการรับผิดชอบซึ่งเป็นเลขานุการของสมาคม ชื่อ Henry Oldenberg วารสารดังกล่าวตีพิมพ์รายเดือนและเสนอผลงานการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์ มีบทวิจารณ์หนังสือ และเสนอข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของการจัดทำวารสารในระยะต่อมา (Olsen 1994, 13)

จากการที่วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญทางด้านวิชาการเป็นอย่างมาก การบริหารจัดการและการให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารจึงเป็นภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของห้องสมุด เพื่อให้มีการใช้สิ่งพิมพ์ประเภทนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ห้องสมุดหลายแห่งจึงได้มีการพยายามศึกษาหาวิธีการตรวจสอบการใช้วารสาร ศึกษาความต้องการในการใช้ หรือวัดความพึงพอใจของผู้ใช้จากการใช้วารสารต่างๆ โดยห้องสมุดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำผลจากการศึกษามาบริหารจัดการหรือแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าทางวิชาการอย่างแท้จริง Schmidt (1994) พบว่าสถิติการใช้วารสารมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการงานวารสารเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถชี้วัดการใช้ได้ดีที่สุด และ Naylor (1993) เห็นว่าการศึกษากการใช้วารสารจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับวารสารซึ่งห้องสมุดสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาตัดสินวารสารแต่ละชื่อได้เป็นอย่างดี และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ในการศึกษากการใช้วารสารนั้นมีรูปแบบและวิธีการที่นิยมใช้หลายวิธี ได้แก่ ศึกษาจากสถิติการใช้ เช่น สถิติการยืมออก สถิติการใช้วารสารภายในห้องสมุด สถิติการถ่ายสำเนาเอกสาร และสถิติการยืมระหว่างห้องสมุด การสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้วารสาร เป็นต้น สำหรับห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ให้บริการวารสารด้วยระบบชั้นปิด ผู้ใช้ต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่โดยการกรอกรายการในแบบบันทึก ซึ่งวิธีนี้ทำให้ห้องสมุดสามารถจัดเก็บสถิติการใช้วารสารได้อย่างสะดวกและถูกต้องแม่นยำ และผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

1. การศึกษาการใช้วารสาร ซึ่งประกอบด้วยปริมาณการใช้วารสารทั้งหมดพิจารณาตามประเภทของผู้ใช้ จำนวนฉบับที่มีการใช้ในแต่ละรายชื่อ อันดับในการใช้วารสารพิจารณาตามภาคการศึกษา และการใช้วารสารฉบับทันสมัยและฉบับล่วงเวลา
2. ศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อ
3. ศึกษาอัตราการใช้วารสาร
4. การพิจารณาเลือกรับวารสาร
5. การพิจารณาบอกรับวารสารที่หยุดการบอกรับ
6. การจัดหาวารสารที่เคยได้รับอภิชนนทานการ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอาศัยวัตถุประสงค์ และปัญหาในการวิจัยเป็นแนวทางในการหา

### การศึกษากการใช้วารสาร

#### 1. ปริมาณการใช้วารสาร

ในการศึกษาปริมาณการใช้วารสาร พิจารณาจากแบบบันทึกรายการการใช้วารสารภายในห้องสมุด ที่ผู้ใช้ต้องกรอกก่อนการใช้ทุกครั้ง โดยแยกตามประเภทผู้ใช้ตามรายละเอียดในตารางที่ 5 ดังนี้

#### ตารางที่ 5 : การใช้วารสาร พิจารณาตามประเภทผู้ใช้

รายชื่วารสาร	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	อาจารย์	บุคคลนอก	รวม	ร้อยละ
Admin Science Quarterly	2	7	10	-	-	19	0.24
American Anthropologist	2	3	-	5	1	11	0.14
American J. of Inter Law	3	3	-	-	1	7	0.09
American J. of Sociology	3	15	2	5	23	48	0.61
American Pol Sci Review	20	41	18	2	1	82	1.05
American Socio Review	6	52	2	1	2	63	0.81
AMPO	2	3	-	-	-	5	0.06
The Annals	-	-	1	-	-	1	0.01
Anthro and Edu Quarterly	-	-	-	-	-	-	-

## ตารางที่ 5 : การใช้วารสาร พิจารณาตามประเภทผู้ใช้ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	อาจารย์	บุคคลนอก	รวม	ร้อยละ
Armed Forces and Society	-	-	-	-	2	2	0.03
ASEAN Economic Bulletin	22	2	-	7	14	45	0.58
Asia Magazine	4	3	-	-	1	8	0.10
Asia Pacific Pop Journal	10	-	15	-	2	27	0.35
Asia Pacific Review	36	25	1	1	2	65	0.83
Asian-ISIS	6	18	-	-	-	24	0.31
Asian J. of Pol Sci	8	8	5	1	-	22	0.28
Asian J. of Public Admin	2	5	-	1	-	8	0.10
Asian Perspective	38	25	12	1	5	81	1.04
Asian Review	30	27	2	-	3	62	0.79
Asian Review of Public Ad.	9	8	4	-	-	21	0.27
Asian Survey	204	163	17	5	14	403	5.15
Asian Thought & Society	5	6	-	-	-	11	0.14
Australian J. of Inter Affairs	6	6	-	2	-	14	0.18
Australian Outlook	-	-	-	1	-	1	0.01
Beijing Review	52	115	-	-	3	170	2.17
Berkeley J. of Sociology	-	3	-	-	-	3	0.04
British J. of Sociology	-	2	-	-	-	2	0.03
Bulletin of Con. Asian Sch.	-	3	-	-	1	4	0.05
China Focus	1	4	-	-	-	5	0.06
China Quarterly	31	56	-	-	-	87	1.11
China Today	8	36	-	-	-	44	0.56
Comparative Political Studies	3	2	9	1	-	15	0.19
Comparative Politics	-	1	10	-	-	11	0.14
Contemporary Sociology	-	-	-	-	-	-	-
Contemporary Southeast Asia	172	70	7	5	14	268	3.43
Cooperation & Conflict	-	10	-	-	-	10	0.13
Corruption and Reform	5	75	-	-	3	83	1.06

## ตารางที่ 5 : การใช้วารสาร พิจารณาตามประเภทผู้ใช้ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	อาจารย์	บุคคลนอก	รวม	ร้อยละ
Criminal Law and Soc. Change -	-	-	-	-	1	1	0.01
Current History	35	17	-	1	1	54	0.69
D & C	-	-	-	-	3	3	0.04
Democratization	19	7	20	4	3	53	0.68
Development in Practice	2	3	10	1	2	18	0.23
Diplomacy&Statecraft	-	-	-	-	-	-	-
Direction of Trade Statistics	2	12	-	-	-	14	0.18
East European Quarterly	-	-	-	-	-	-	-
The Economist	736	132	-	-	6	874	11.17
Economy and Society	2	-	7	2	4	15	0.19
EU Today	6	8	-	-	-	14	0.18
Europe-Asia Studies	-	6	-	-	-	6	0.08
European J.of Infor Sys	-	-	-	-	-	-	-
European J. of Inter Rel	13	16	5	-	-	34	0.44
Evaluation Review	-	10	-	-	5	15	0.19
Far Eastern Economic Review	461	311	1	9	38	820	10.48
Foreign Affairs	150	140	13	3	23	329	4.20
Foreign Policy	1	10	3	-	2	16	0.21
Global Governance	4	6	-	-	1	11	0.14
History of Human Sci	-	-	-	-	-	-	-
Human Organization	-	-	-	-	-	-	-
IMF Survey	2	3	-	-	13	18	0.23
India Perspectives	-	-	-	-	-	-	-
Indian J. of Pub Ad	-	24	-	-	-	24	0.31
International Affairs	9	10	-	3	5	27	0.35
Inter Financial Statistics	1	235	-	-	72	308	3.94
Inter J. of Organ Theory & Beh.-	-	4	-	-	13	17	0.22
Inter J. of Pub. Ad.	2	21	-	1	3	27	0.35
Inter J. of Urban Region	-	2	-	-	-	2	0.03
Inter Legal Materials	10	-	-	-	-	10	0.13

## ตารางที่ 5 : การใช้วารสาร พิจารณาตามประเภทผู้ใช้ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	อาจารย์	บุคคลนอก	รวม	ร้อยละ
International Organization	20	35	5	-	24	84	1.08
Inter Pol. Sci. Review	5	2	4	-	-	11	0.14
Inter Review of Admin Sci	-	-	-	-	-	-	-
International Security	6	13	6	1	1	27	0.35
Inter Social Science J.	2	11	-	6	4	23	0.29
Inter Studies Perspectives	-	-	-	-	-	-	-
Inter Studies Quarterly	9	18	4	1	1	33	0.42
Inter Studies Review	6	-	1	1	-	8	0.10
Japan Echo	-	-	-	-	-	-	-
Japan Forum	-	-	-	-	-	-	-
Japan Political Research	-	-	-	-	-	-	-
Japan Quarterly	23	10	-	-	1	34	0.44
Japan Review of Inter Rel.	2	5	-	-	-	7	0.09
J. of Applied Psycho	-	23	-	-	19	42	0.54
J. of Asian Studies	13	30	-	1	8	52	0.66
J. of Conflict Resolution	-	5	16	-	2	23	0.29
J. of Democracy	18	19	12	1	9	59	0.75
J. of Develop. Area	-	-	-	1	-	1	0.01
J. of Finance	-	-	-	-	1	1	0.01
J. of Human Resource	-	5	-	1	6	12	0.15
J. of Infor. Techno	-	1	-	-	-	1	0.01
J. of Manage. Infor	-	1	-	1	-	2	0.02
J. of Peace Studies	-	-	-	-	-	-	-
J. of Peasant Studies	1	-	-	-	4	5	0.06
J. of Policy History	-	-	-	-	-	-	-
J. of Political Economy	2	4	-	-	1	7	0.09
J. of Policy Analy&Manage	-	9	1	1	13	24	0.31
J. of Political Ideologies	1	5	-	-	-	6	0.08
J. of Southeast Asian Stud	80	6	4	1	3	94	1.20

## ตารางที่ 5 : การใช้วารสาร พิจารณาตามประเภทผู้ใช้ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	อาจารย์	บุคคลนอก	รวม	ร้อยละ
Keesing	14	7	2	-	5	28	0.36
Mershon Inter	-	6	-	-	-	6	0.08
Middle East J.	-	6	-	-	-	6	0.08
Military Review	-	6	-	-	-	6	0.08
Millennium	3	4	-	1	-	8	0.10
MIS Quarterly	-	-	-	-	-	-	-
Monthly Review	-	-	-	-	-	-	-
National Interest	1	7	-	-	-	8	0.10
New Perspective Quar	3	2	-	-	-	5	0.06
New Political Economy	6	1	3	-	1	11	0.14
OPEC Bulletin	10	-	-	-	-	10	0.13
Orbis	2	10	-	-	-	12	0.15
Pacific Affairs	19	31	-	10	8	68	0.87
Pacific Friend	5	2	-	-	-	7	0.09
Pacific Review	43	49	4	9	2	107	1.37
Participation	-	18	-	-	-	18	0.23
Personnel Psycho	-	3	-	-	5	8	0.10
Philippine J. of Pub Ad	-	-	-	-	-	-	-
Policy Sciences	-	2	-	15	13	30	0.38
Policy Study J.	2	1	-	11	8	22	0.28
Policy Study Review	-	-	3	12	10	25	0.32
Political Science Quarterly	-	-	-	-	-	-	-
Political Theory	12	15	5	4	-	36	0.46
Politics&Society	-	-	-	-	-	-	-
PS:Political Science	2	12	7	1	-	22	0.28
Pub Ad: An Inter.Quar	-	6	-	-	-	6	0.08
Public Admin Review	25	235	69	16	19	364	4.65
Pub Budget&Finan	-	-	-	3	-	3	0.04
Public Enterprises	7	1	-	-	-	8	0.10
Public Finance Quarterly	-	-	-	-	-	-	-



ตารางที่ 5 : การใช้วารสาร พิจารณาตามประเภทผู้ใช้ (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	อาจารย์	บุคคลนอก	รวม	ร้อยละ
Public Management	-	-	-	-	-	-	-
Public Manager	-	-	-	-	-	-	-
Pub Personnel Manage	2	4	3	7	3	19	0.24
Pub Policy & Admin	-	4	1	8	5	18	0.23
Pub Produc & Manage	-	1	-	-	-	1	0.01
Radical Philosophy	-	-	1	-	-	1	0.01
SAIS Review	5	-	-	2	-	7	0.09
Science & Society	-	-	1	-	-	1	0.01
Social Anthropology	-	-	-	-	-	-	-
Social Development	1	1	-	-	-	2	0.03
Social Forces	1	6	-	-	-	7	0.09
Social Service Review	-	-	-	-	-	-	-
Social Work	-	-	-	-	-	-	-
Sociology of Education	-	-	-	-	-	-	-
SOJOURN	5	18	-	-	6	29	0.37
Southeast Asia Research	30	12	-	-	-	42	0.54
Southeast Asian J. of Soc.Sci	5	-	-	-	-	5	0.06
Southeast Asian Studies	-	-	-	-	-	-	-
Staff Papers	-	-	-	-	-	-	-
Telos	-	1	-	12	3	16	0.21
Third World Quarterly	3	18	-	1	1	23	0.29
Time	1,615	103	2	2	28	1,750	22.37
U N Asia Pacific News	-	-	-	-	-	-	-
World Bank Econ Review	-	-	-	-	-	-	-
World Bank Policy	-	-	-	-	-	-	-
World Bank Res Observer	-	-	-	-	-	-	-
World Politics	41	23	3	8	5	80	1.02
<b>รวม</b>	<b>4,195</b>	<b>2,591</b>	<b>331</b>	<b>200</b>	<b>506</b>	<b>7,823</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 5 พบว่าในระยะเวลา 10 เดือนที่มีการเก็บข้อมูล มีการใช้วารสารทั้งที่ยังคงบอกรับและที่หยุดการบอกรับแล้วทั้งสิ้น 153 รายชื่อ จำนวน 7,823 ฉบับ ในจำนวนนี้เป็นวารสารที่มีการใช้ตั้งแต่ 1 ครั้ง ถึง 1,750 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 120 รายชื่อ และวารสารที่ไม่มีการใช้เลย จำนวน 33 รายชื่อ และเมื่อพิจารณาการใช้วารสารแต่ละรายชื่อพบว่า วารสารที่มีการใช้มากที่สุดคือ Time มีการใช้มากถึง 1,750 ฉบับ (คิดเป็น 22.37 เปอร์เซ็นต์) และกลุ่มที่ใช้วารสารรายชื่อนี้มากที่สุดเป็นนิตยสารระดับปริญญาตรี ใช้มากถึง 1,615 ฉบับ (คิดเป็น 20.65 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นนิตยสารระดับปริญญาโทใช้ 103 ฉบับ (คิดเป็น 1.32 เปอร์เซ็นต์) บุคคลภายนอกใช้ 28 ฉบับ (คิดเป็น 0.36 เปอร์เซ็นต์) ส่วนอาจารย์และนิตยสารระดับปริญญาเอกใช้ในปริมาณเท่ากันคือ 2 ฉบับ (คิดเป็น 0.03 เปอร์เซ็นต์) ส่วนวารสารที่มีการใช้ในปริมาณรองลงมา ได้แก่

The Economist มีการใช้ทั้งสิ้น 874 ฉบับ (คิดเป็น 11.17 เปอร์เซ็นต์) ในจำนวนนี้กลุ่มที่ใช้มากที่สุดคือนิตยสารระดับปริญญาตรีเช่นกัน ใช้มากถึง 736 ฉบับ (คิดเป็น 9.41 เปอร์เซ็นต์) นิตยสารระดับปริญญาโทใช้ 132 ฉบับ (คิดเป็น 1.69 เปอร์เซ็นต์) บุคคลภายนอกใช้ 6 ฉบับ (คิดเป็น 0.08 เปอร์เซ็นต์) ส่วนอาจารย์และนิตยสารระดับปริญญาเอกไม่มีการใช้วารสารรายชื่อนี้

Far Eastern Economic Review มีการใช้มากเป็นอันดับ 3 จำนวนทั้งสิ้น 820 ฉบับ (คิดเป็น 10.48 เปอร์เซ็นต์) ในจำนวนนี้นิตยสารระดับปริญญาตรีใช้มากที่สุด 461 ฉบับ (คิดเป็น 5.89 เปอร์เซ็นต์) นิตยสารระดับปริญญาโทใช้ในปริมาณรองลงมาจำนวน 311 ฉบับ (คิดเป็น 3.98 เปอร์เซ็นต์) บุคคลภายนอกใช้จำนวน 38 ฉบับ (คิดเป็น 0.49 เปอร์เซ็นต์) อาจารย์ใช้จำนวน 9 ฉบับ (คิดเป็น 0.12 เปอร์เซ็นต์) และนิตยสารระดับปริญญาเอกใช้น้อยที่สุดเพียง 1 ฉบับ (คิดเป็น 0.01 เปอร์เซ็นต์)

Asian Survey มีการใช้มากเป็นอันดับ 4 จำนวนทั้งสิ้น 403 ฉบับ (คิดเป็น 5.15 เปอร์เซ็นต์) และกลุ่มที่ใช้วารสารรายชื่อนี้มากที่สุดคือนิตยสารระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 204 ฉบับ (คิดเป็น 2.61 เปอร์เซ็นต์) นิตยสารระดับปริญญาโทใช้มากเป็นอันดับ 2 จำนวน 163 ฉบับ (คิดเป็น 2.08 เปอร์เซ็นต์) นิตยสารระดับปริญญาเอก และบุคคลภายนอกใช้ในปริมาณใกล้เคียงกันคือ 17 ฉบับ (คิดเป็น 0.22 เปอร์เซ็นต์) และ 14 ฉบับ (คิดเป็น 0.18 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ ส่วนอาจารย์ใช้ในปริมาณน้อยที่สุด จำนวน 5 ฉบับ (คิดเป็น 0.06 เปอร์เซ็นต์)

Public Administration Review เป็นวารสารที่มีการใช้มากเป็นอันดับ 5 มีการใช้จำนวนทั้งสิ้น 364 ฉบับ หรือคิดเป็น 4.65 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ใช้วารสารรายชื่อนี้มากที่สุด คือนิตยสารระดับปริญญาโท ใช้จำนวนทั้งสิ้น 235 ฉบับ หรือคิดเป็น 3.00 เปอร์เซ็นต์ นิตยสารระดับปริญญาเอกใช้ในปริมาณรองลงมาคือ 69 ฉบับ หรือ 0.88 เปอร์เซ็นต์ นิตยสารระดับปริญญาตรีใช้ทั้งสิ้น 25 ฉบับ หรือ 0.32 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบุคคล

ภายนอกและอาจารย์ใช้ในปริมาณใกล้เคียงกัน คือ 19 ฉบับ และ 16 ฉบับ หรือคิดเป็น 0.24 เปอร์เซ็นต์ และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

วารสารทั้ง 5 รายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นวารสารที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ยังคงบอกรับเป็นสมาชิก ส่วนวารสารที่มีการใช้น้อยที่สุดคือตลอดระยะเวลา 10 เดือนมีการใช้เพียง 1 ฉบับเท่านั้นมีทั้งสิ้น 9 รายชื่อและเป็นวารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้ว 8 รายชื่อ และยังคงบอกรับ 1 รายชื่อ ได้แก่

- The Annals of the American Academy of Political & Social Science
- Australian Outlook
- Criminal Law and Social Change
- Journal of Developing Area
- Journal of Finance
- Journal of Information Technology
- Public Productivity & Management Review
- Radical Philosophy
- Science & Society (ห้องสมุดยังคงบอกรับ)

นอกจากนี้ยังมีวารสารที่ไม่มีการใช้เลยตลอดระยะเวลา 10 เดือน มีจำนวนทั้งสิ้น 33 รายชื่อ และส่วนใหญ่เป็นวารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้วจำนวน 21 รายชื่อ ได้แก่

- Anthropology and Education Quarterly
- Diplomacy & Statecraft
- East European Quarterly
- European Journal of Information System
- History of Human Science
- Human Organization
- International Review of Administrative Sciences
- Japan Forum
- Japan Political Research
- Journal of Policy History
- MIS Quarterly

- Monthly Review
- Philippine Journal of Public Administration
- Political Science Quarterly
- Politics & Society
- Public Finance Quarterly
- Public Management
- Public Manager
- Social Anthropology
- Social Service Review
- Social Work

วารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิชนนทานการและปัจจุบันไม่ได้รับแล้ว จำนวน 4 รายชื่อ ได้แก่

- Contemporary Sociology
- India Perspectives
- Japan Echo
- Journal of Peace Studies

วารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิชนนทานการและยังคงได้รับจนกระทั่งปัจจุบัน จำนวน 8 รายชื่อ

ได้แก่

- International Studies Perspectives
- Sociology of Education
- Southeast Asian Studies
- Staff Papers
- UN Asia Pacific News
- World Bank Economic Review
- World Bank Policy
- World Bank Research Observer

หากพิจารณารายละเอียดวารสาร 10 อันดับแรกที่มีการใช้มากที่สุดพบว่า Time เป็นวารสารที่มีการใช้มากที่สุดถึง 1,750 ฉบับ (หรือคิดเป็น 22.37 เปอร์เซ็นต์ของการใช้วารสารทั้งหมด) แตกต่างจากวารสารที่มีการใช้มากเป็นอันดับ 2 คือ วารสาร The Economist ซึ่งมีการใช้ 874 ฉบับ (หรือคิดเป็น 11.17 เปอร์เซ็นต์ของการใช้วารสารทั้งหมด) ถึง 876 ฉบับ ส่วนวารสารที่มีการใช้มากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ วารสาร Far Eastern Economic Review ซึ่งมีปริมาณการใช้ใกล้เคียงกับวารสาร The Economist คือ 820 ฉบับ (หรือคิดเป็น 10.48 เปอร์เซ็นต์) ในจำนวนวารสารที่มีการใช้มาก 10 อันดับแรกดังกล่าวเป็นวารสารที่ห้องสมุดยังคงบอกรับ 7 รายชื่อ ได้แก่ วารสาร Time, The Economist, Far Eastern Economic Review, Asian Survey, Public Administration Review, Contemporary Southeast Asia และ Pacific Review วารสารที่ห้องสมุดหยุดบอกรับแล้วคือ Foreign Affairs และวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิสิทธิ์การและยังคงได้รับอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน มี 2 รายการ ได้แก่ Beijing Review และ International Financial Statistics ตามรายละเอียดในตารางที่ 6 ดังนี้

ตารางที่ 6: วารสาร 10 อันดับแรกที่มีการใช้มากที่สุด

ชื่อวารสาร	จำนวน/ฉบับ	ร้อยละของการใช้ทั้งหมด
Time	1,750	22.37
The Economist	874	11.17
Far Eastern Economic Review	820	10.48
Asian Survey	403	5.15
Public Administration Review	364	4.65
Foreign Affairs	329	4.20
International Financial Statistics	308	3.94
Contemporary Southeast Asia	268	3.43
Beijing Review	170	2.17
Pacific Review	107	1.37

ส่วนวารสารที่มีการใช้น้อยที่สุดคือมีการใช้เพียง 1-5 ครั้งตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่มีการสำรวจข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ หรือคิดเป็น 15.03 เปอร์เซ็นต์ของวารสารทั้งหมดตามที่ปรากฏในตารางที่ 7 ดังนี้

ตารางที่ 7: วารสารที่มีการใช้น้อยที่สุดระหว่าง 1-5 ครั้ง

ชื่อวารสาร	จำนวน/ฉบับ	ร้อยละของการใช้ทั้งหมด
AMPO	5	0.06
The Annals of the American Academy Of Political & Social Science	1	0.01
Armed Forces and Society	2	0.03
Australian Outlook	1	0.01
Berkeley J.of Sociology	3	0.04
British J.of Sociology	2	0.03
Bulletin of Concerned Asian Scholars	4	0.05
China Focus	5	0.06
Criminal Law and Social Change	1	0.01
D & C	3	0.04
International Journal of Urban Region Research	2	0.03
Journal of Developing Area	1	0.01
Journal of Finance	1	0.01
Journal of Information Technology	1	0.01
J.of Management Information System	2	0.03
Journal of Peasant Studies	5	0.06
New Perspective Quarterly	5	0.06
Public Budgeting & Finance	3	0.04
Public Productivity & Management Review	1	0.01
Radical Philosophy	1	0.01
Science & Society	1	0.01
Social Development	2	0.03
Southeast Asian J. of Social Science	5	0.06

ในจำนวนวารสารทั้ง 23 รายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นวารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้ว 19 รายชื่อ ได้แก่

- AMPO
- The Annals of the American Academy of Political and Social Science
- Armed Forces and Society
- Australian Outlook
- Berkeley Journal of Sociology
- British Journal of Sociology
- Criminal Law and Social Change
- International Journal of Urban Regional Research
- Journal of Developing Area
- Journal of Finance
- Journal of Information Technology
- Journal of Management Information System
- Journal of Peasant Studies
- New Perspective Quarterly
- Public Budgeting & Finance
- Public Productivity & Management Review
- Radical Philosophy
- Social Development
- Southeast Asian Journal of Social Science

วารสารที่ห้องสมุดยังคงบอกรับในปี 2000 จำนวน 2 รายชื่อ ได้แก่ วารสาร Bulletin of Concerned Asian Scholars และวารสาร Science & Society และเป็นวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภินันทนาการมี 2 รายชื่อ ได้แก่ วารสาร D&C และวารสาร China Focus (ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับอภินันทนาการแล้ว)

หากศึกษาปริมาณการใช้โดยพิจารณาจากจำนวนฉบับและจำนวนรายชื่อที่มีการใช้ตลอดระยะเวลา 10 เดือน พบว่าการใช้วารสารเป็นไปในลักษณะกระจาย คือมีการใช้วารสารหลายรายชื่อและแต่ละรายชื่อใช้จำนวนฉบับไม่มาก จากการศึกษาวารสารทั้งสิ้น 153 รายชื่อ พบว่ามีการใช้วารสารมากถึง 120 รายชื่อ (ส่วนวารสารอีก 33 รายชื่อ หรือคิดเป็น 21.57 เปอร์เซ็นต์ของวารสารทั้งหมดไม่มีการใช้เลย และรายละเอียดของวารสารดังกล่าวได้กล่าวถึงไว้ในหน้า 51-52) ส่วนวารสารที่มีการใช้จำนวนมากฉบับกลับมีจำนวนเพียงไม่กี่รายชื่อ เช่น วารสารที่มีการใช้เกินกว่า 100 ฉบับขึ้นไปมีเพียง 10 รายชื่อ (6.54 เปอร์เซ็นต์) ส่วนวารสารที่มีการใช้ระหว่าง 31-100 ฉบับ มีการใช้จำนวนรายชื่อใกล้เคียงกันคือระหว่าง 1-5 รายชื่อเท่านั้น และวารสารหลายรายชื่อมีการใช้น้อยฉบับ เช่น วารสารจำนวน 23 รายชื่อ (15.03 เปอร์เซ็นต์) มีการใช้เพียง 1-5 ฉบับ และ 11-20 ฉบับ วารสารจำนวน 22 รายชื่อ (14.38 เปอร์เซ็นต์) มีการใช้เพียง 6-10 ฉบับ และวารสารจำนวน 18 รายชื่อ (11.76 เปอร์เซ็นต์) มีการใช้ 21-30 ฉบับ ตามรายละเอียดในตารางที่ 8

ตารางที่ 8: ปริมาณการใช้วารสารต่างประเทศ จำนวน 153 รายชื่อ ระยะเวลา 10 เดือน

จำนวนการใช้/ฉบับ	จำนวนรายชื่อ	ร้อยละ
มากกว่า 100 ฉบับ	10	6.54
91-100	1	0.66
81-90	5	3.27
71-80	1	0.66
61-70	4	2.61
51-60	4	2.61
41-50	5	3.27
31-40	4	2.61
21-30	18	11.76
11-20	23	15.03
6-10	22	14.38
1-5	23	15.03
0	33	21.57
รวม	153	100



จากการศึกษาปริมาณการใช้วารสารโดยพิจารณาจากประเภทของผู้ใช้พบว่า ในการใช้วารสารทั้งสิ้น 7,823 ฉบับ กลุ่มที่ใช้วารสารมากที่สุดเป็นนิตยระดับปริญญาตรี จำนวนมากถึง 4,195 ฉบับ (คิดเป็น 53.62 เปอร์เซ็นต์) นิตยระดับปริญญาโทใช้มากในอันดับรองลงมาคือจำนวน 2,591 ฉบับ (คิดเป็น 33.12 เปอร์เซ็นต์) นิตยระดับปริญญาเอกใช้ 331 ฉบับ (คิดเป็น 4.23 เปอร์เซ็นต์) อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ใช้น้อยที่สุด 200 ฉบับ (คิดเป็น 2.56 เปอร์เซ็นต์) และบุคคลภายนอกใช้ 506 ฉบับ (คิดเป็น 6.47 เปอร์เซ็นต์) ตามรายละเอียดในตารางที่ 9 ดังนี้

ตารางที่ 9: ปริมาณการใช้วารสาร พิจารณาตามประเภทผู้ใช้

ประเภทผู้ใช้	จำนวนการใช้/ฉบับ	ร้อยละ
นิตยคณะรัฐศาสตร์	7,117	90.97
• ระดับปริญญาตรี	4,195	53.62
• ระดับปริญญาโท	2,591	33.12
• ระดับปริญญาเอก	331	4.23
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์	200	2.56
บุคคลภายนอก	506	6.47
รวม	7,823	100

## 2. อันดับที่ใช้วารสารพิจารณาตามภาคการศึกษา

จากการศึกษาการใช้วารสารแต่ละรายชื่อโดยพิจารณาตามภาคการศึกษาพบว่า มีการใช้วารสารทั้ง 2 ภาคการศึกษาในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้วารสารทั้งสิ้น 3,878 ฉบับ (คิดเป็น 49.57 เปอร์เซ็นต์) และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้วารสาร 3,945 ฉบับ (คิดเป็น 50.43 เปอร์เซ็นต์) แตกต่างกันเพียง 67 ฉบับ (หรือคิดเป็น 0.86 เปอร์เซ็นต์) เท่านั้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 10 ดังนี้

## ตารางที่ 10 : การใช้วารสาร พิจารณาตามภาคการศึกษา

รายชื่อวารสาร	ภาคการศึกษาที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	รวม	ร้อยละ
Admin Science Quarterly	13	6	19	0.24
American Anthropologist	11	-	11	0.14
American J. of International Law	5	2	7	0.09
American J. of Sociology	23	25	48	0.61
American Political Science Review	55	27	82	1.05
American Sociological Review	39	24	63	0.81
AMPO	3	2	5	0.06
The Annals of the American Academy of Political & Social Science	-	1	1	0.01
Anthropology and Education Quarterly	-	-	-	-
Armed Forces and Society	2	-	2	0.03
ASEAN Economic Bulletin	20	25	45	0.58
Asia Magazine	4	4	8	0.10
Asia Pacific Pop Journal	17	10	27	0.35
Asia Pacific Review	20	45	65	0.83
Asian-ISIS	21	3	24	0.31
Asian J. of Political Science	11	11	22	0.28
Asian J. of Public Admin	3	5	8	0.10
Asian Perspective	46	35	81	1.04
Asian Review	32	30	62	0.79
Asian Review of Public Administration	9	12	21	0.27
Asian Survey	207	196	403	5.15
Asian Thought & Society	3	8	11	0.14
Australian J. of International Affairs	14	-	14	0.18
Australian Outlook	1	-	1	0.01
Beijing Review	18	152	170	2.17
Berkeley J. of Sociology	3	-	3	0.04
British J. of Sociology	2	-	2	0.03
Bulletin of Concerned Asian Scholars	4	-	4	0.05

## ตารางที่ 10 : การใช้วารสาร พิจารณาตามภาคการศึกษา (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ภาคการศึกษาที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	รวม	ร้อยละ
China Focus	4	1	5	0.06
China Quarterly	54	33	87	1.11
China Today	36	8	44	0.56
Comparative Political Studies	11	4	15	0.19
Comparative Politics	10	1	11	0.14
Contemporary Sociology	-	-	-	-
Contemporary Southeast Asia	153	115	268	3.43
Cooperation & Conflict	6	4	10	0.13
Corruption and Reform	77	6	83	1.06
Criminal Law and Social Change	-	1	1	0.01
Current History	33	21	54	0.69
D & C	3	-	3	0.04
Democratization	19	34	53	0.68
Development in Practice	7	11	18	0.23
Diplomacy & Statecraft	-	-	-	-
Direction of Trade Statistics	14	-	14	0.18
East European Quarterly	-	-	-	-
The Economist	491	383	874	11.17
Economy and Society	9	6	15	0.19
EU Today	13	1	14	0.18
Europe-Asia Studies	6	-	6	0.08
European Journal of Information System	-	-	-	-
European J. of Inter Relation	30	4	34	0.44
Evaluation Review	15	-	15	0.19
Far Eastern Economic Review	386	434	820	10.48
Foreign Affairs	184	145	329	4.20
Foreign Policy	14	2	16	0.21
Global Governance	4	7	11	0.14
History of Human Science	-	-	-	-

ตารางที่ 10 : การใช้วารสาร พิจารณาตามภาคการศึกษา (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ภาคการศึกษาที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	รวม	ร้อยละ
Human Organization	-	-	-	-
IMF Survey	18	-	18	0.23
India Perspectives	-	-	-	-
Indian J. of Public Administration	23	1	24	0.31
International Affairs	17	10	27	0.35
Inter Financial Statistics	74	234	308	3.94
Inter J. of Organ Theory & Behavior	4	13	17	0.22
Inter J. of Public Administration	24	3	27	0.35
Inter J. of Urban Regional Research	2	-	2	0.03
Inter Legal Materials	10	-	10	0.13
International Organization	39	45	84	1.08
Inter Political Science Review	5	6	11	0.14
Inter Review of Admin Science	-	-	-	-
International Security	22	5	27	0.35
Inter Social Science J.	11	12	23	0.29
Inter Studies Perspectives	-	-	-	-
Inter Studies Quarterly	9	24	33	0.42
Inter Studies Review	2	6	8	0.10
Japan Echo	-	-	-	-
Japan Forum	-	-	-	-
Japan Political Research	-	-	-	-
Japan Quarterly	12	22	34	0.44
Japan Review of International Relation	5	2	7	0.09
J. of Applied Psycho	37	5	42	0.54
J. of Asian Studies	37	15	52	0.66
J. of Conflict Resolution	16	7	23	0.29
J. of Democracy	23	36	59	0.75
J. of Developing Area	-	1	1	0.01
J. of Finance	-	1	1	0.01

ตารางที่ 10 : การใช้วารสาร พิจารณาตามภาคการศึกษา (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ภาคการศึกษาที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	รวม	ร้อยละ
J. of Human Resource	11	1	12	0.15
J. of Information Technology	1	-	1	0.01
J. of Management Information System	1	1	2	0.02
J.of Peace Studies	-	-	-	-
J. of Peasant Studies	2	3	5	0.06
J.of Policy History	-	-	-	-
J. of Political Economy	1	6	7	0.09
J. of Policy Analysis & Management	20	4	24	0.31
J. of Political Ideologies	5	1	6	0.08
J. of Southeast Asian Studies	30	64	94	1.20
Keesing	22	6	28	0.36
Mershon Inter	-	6	6	0.08
Middle East J.	3	3	6	0.08
Military Review	6	-	6	0.08
Millennium	4	4	8	0.10
MIS Quarterly	-	-	-	-
Monthly Review	-	-	-	-
National Interest	6	2	8	0.10
New Perspective Quarterly	1	4	5	0.06
New Political Economy	1	10	11	0.14
OPEC Bulletin	10	-	10	0.13
Orbis	2	10	12	0.15
Pacific Affairs	59	9	68	0.87
Pacific Friend	7	-	7	0.09
Pacific Review	67	40	107	1.37
Participation	-	18	18	0.23
Personnel Psycho	4	4	8	0.10
Philippine J. of Pubic Administration	-	-	-	-
Policy Sciences	28	2	30	0.38

ตารางที่ 10 : การใช้วารสาร พิจารณาตามภาคการศึกษา (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ภาคการศึกษาที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	รวม	ร้อยละ
Policy Study Journal	20	2	22	0.28
Policy Study Review	22	3	25	0.32
Political Science Quarterly	-	-	-	-
Political Theory	15	21	36	0.46
Politics & Society	-	-	-	-
PS: Political Science	11	11	22	0.28
Public Administration: An Inter.Quarterly	5	1	6	0.08
Public Admin Review	312	52	364	4.65
Pub Budgeting & Finance	3	-	3	0.04
Public Enterprises	8	-	8	0.10
Public Finance Quarterly	-	-	-	-
Public Management	-	-	-	-
Public Manager	-	-	-	-
Pub Personnel Manage	8	11	19	0.24
Pub Policy & Administration	14	4	18	0.23
Public Productivity & Management	1	-	1	0.01
Radical Philosophy	1	-	1	0.01
SAIS Review	6	1	7	0.09
Science & Society	-	1	1	0.01
Social Anthropology	-	-	-	-
Social Development	1	1	2	0.03
Social Forces	-	7	7	0.09
Social Service Review	-	-	-	-
Social Work	-	-	-	-
Sociology of Education	-	-	-	-
SOJOURN	17	12	29	0.37
Southeast Asia Research	12	30	42	0.54
Southeast Asian J. of Social Science	-	5	5	0.06
Southeast Asian Studies	-	-	-	-

ตารางที่ 10 : การใช้วารสาร พิจารณาตามภาคการศึกษา (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ภาคการศึกษาที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	รวม	ร้อยละ
Staff Papers	-	-	-	-
Telos	16	-	16	0.21
Third World Quarterly	7	16	23	0.29
Time	521	1,229	1,750	22.37
U N Asia Pacific News	-	-	-	-
World Bank Economic Review	-	-	-	-
World Bank Policy	-	-	-	-
World Bank Research Observer	-	-	-	-
World Politics	32	48	80	1.02
<b>รวม</b>	<b>3,878</b>	<b>3,945</b>	<b>7,823</b>	<b>100</b>

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นหากนำวารสารแต่ละรายชื่อมาจัดอันดับเพื่อศึกษาอันดับที่ในการใช้วารสาร 20 อันดับแรกจะพบว่า วารสารที่มีการใช้มากที่สุด 20 อันดับแรก ได้แก่ Time, The Economist, Far Eastern Economic Review, Asian Survey, Public Administration Review, Foreign Affairs, International Financial Statistics, Contemporary Southeast Asia, Beijing Review, Pacific Review, Journal of Southeast Asian Studies, China Quarterly, International Organization, Corruption and Reform, American Political Science Review, Asian Perspective, World Politics, Pacific Affairs, Asia Pacific Review และ American Sociological Review และหากพิจารณาแต่ละภาคการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการใช้พบว่า มีการใช้วารสารแต่ละรายชื่อในแต่ละภาคการศึกษาในอันดับต่างกัน โดยทั้ง 2 ภาคการศึกษามีการใช้วารสารซ้ำรายชื่อกันใน 20 อันดับแรกจำนวน 12 รายชื่อ ได้แก่ Time, The Economist, Far Eastern Economic Review, Asian Survey, Public Administration Review, Foreign Affairs, International Financial Statistics, Contemporary Southeast Asia, Pacific Review, China Quarterly, International Organization และ Asian Perspective ตามรายละเอียดในตารางที่ 11 ดังนี้

ตารางที่ 11 : เปรียบเทียบอันดับที่ในการใช้วารสาร 20 อันดับแรกทั้งสองภาคการศึกษา

อันดับที่	รายชื่อวารสาร	อันดับที่ภาคการศึกษา 1	อันดับที่ภาคการศึกษา 2
1	Time	1	1
2	The Economist	2	3
3	Far Eastern Economic Review	3	2
4	Asian Survey	5	5
5	Public Administration Review	4	10
6	Foreign Affairs	6	7
7	International Financial Statistics	9	4
8	Contemporary Southeast Asia	7	8
9	Beijing Review	40.5*	6
10	Pacific Review	10	14
11	J. of Southeast Asian Studies	24.5*	9
12	China Quarterly	13	18
13	International Organization	15.5	12.5
14	Corruption and Reform	8	52.5**
15	American Political Science Review	12	21**
16	Asian Perspective	14	16
17	World Politics	22*	11
18	Pacific Affairs	11	43**
19	Asia Pacific Review	36.5*	12.5
20	American Sociological Review	15.5	24.5**

\* วารสารที่ต้องการใช้น้อยในภาคการศึกษาที่ 1

\*\* วารสารที่ต้องการใช้น้อยในภาคการศึกษาที่ 2



เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละภาคการศึกษาพบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 มีการใช้วารสาร Time มากที่สุดอันดับ 1 และวารสาร Current History อันดับที่ 20 ตามรายละเอียดในตารางที่ 12 ดังนี้

ตารางที่ 12 : อันดับที่ใช้วารสารในภาคการศึกษาที่ 1

ค่าเฉลี่ยของอันดับที่	รายชื่อวารสาร	จำนวนการใช้/ฉบับ
1	Time	521
2	The Economist	491
3	Far Eastern Economic Review	386
4	Public Administration Review	312
5	Asian Survey	207
6	Foreign Affairs	184
7	Contemporary Southeast Asia	153
8	Corruption and Reform	77
9	International Financial Statistics	74
10	Pacific Review	67
11	Pacific Affairs	59
12	American Political Science Review	55
13	China Quarterly	54
14	Asian Perspectives	46
15.5	American Sociological Review	39
15.5	International Organization	39
17.5	Journal of Applied Psychology	37
17.5	Journal of Asian Studies	37
19	China Today	36
20	Current History	33

ส่วนในภาคการศึกษาที่ 2 พบว่ามีการใช้วารสาร Time มากที่สุดเป็นอันดับ 1 เช่นกัน และวารสาร Asian Review และ Southeast Asia Research เป็นอันดับที่ 19.5 ตามรายละเอียดในตารางที่ 13 ดังนี้

ตารางที่ 13 : อันดับที่ใช้วารสารในภาคการศึกษาที่ 2

ค่าเฉลี่ยของอันดับที่	รายชื่อวารสาร	จำนวนการใช้/ฉบับ
1	Time	1,229
2	Far Eastern Economic Review	434
3	The Economist	383
4	International Financial Statistics	234
5	Asian Survey	196
6	Beijing Review	152
7	Foreign Affairs	145
8	Contemporary Southeast Asia	115
9	Journal of Southeast Asian Studies	64
10	Public Administration Review	52
11	World Politics	48
12.5	Asia Pacific Review	45
12.5	International Organization	45
14	Pacific Review	40
15	Journal of Democracy	36
16	Asian Perspective	35
17	Democratization	34
18	China Quarterly	33
19.5	Asian Review	30
19.5	Southeast Asia Research	30

จากการศึกษาทั้งตารางที่ 11 ตารางที่ 12 และตารางที่ 13 ดังกล่าวข้างต้นพบว่า มีการใช้วารสาร Time มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา เพียงแต่ปริมาณการใช้ไม่เท่ากันคือมีการใช้ในภาคการศึกษาที่ 2 มากกว่าในภาคการศึกษาที่ 1 ถึง 708 ฉบับ ส่วนวารสารอื่นๆมีการใช้ในอันดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคการศึกษา เช่น ในภาคการศึกษาที่ 1 ใช้วารสาร The Economist มากเป็นอันดับ 2 ในขณะที่ในภาคการศึกษาที่ 2 ใช้มากเป็นอันดับ 3 ส่วนวารสาร Far Eastern Economic Review ใช้มากเป็นอันดับ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1 และอันดับ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้น และเมื่อพิจารณาอันดับที่ของวารสาร 20 อันดับแรกที่มีการใช้รวมทั้ง 2 ภาคการศึกษาพบว่าวารสารบางรายชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอันดับต้นๆมีอันดับที่ในการใช้ใกล้เคียงกับอันดับที่แต่ละภาคการศึกษา เช่น

Time มีปริมาณการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษาเป็นอันดับ 1 และเมื่อแยกพิจารณาแต่ละภาคการศึกษพบว่า มีการใช้เป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ภาคการศึกษาเช่นกัน

The Economist พิจารณารวมทั้ง 2 ภาคการศึกษามีการใช้เป็นอันดับ ที่ 2 ส่วนในภาคการศึกษที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 2 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับที่ 3

Far Eastern Economic Review มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษายู่ในอันดับที่ 3 ในภาคการศึกษที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ใช้มากเป็นอันดับ 2

Asian Survey มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษาเป็นอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาแต่ละภาคการศึกษพบว่ามีการใช้เป็นอันดับ 5 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา

Public Administration Review มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษายู่ในอันดับที่ 5 ในภาคการศึกษที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ใช้มากเป็นอันดับ 10

Foreign Affairs มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษายู่ในอันดับที่ 6 ในภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 ใช้มากเป็นอันดับ 7

International Financial Statistics มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษายู่ในอันดับที่ 7 ในภาคการศึกษที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 9 ภาคการศึกษาที่ 2 ใช้มากเป็นอันดับ 4

Contemporary Southeast Asia มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษายู่ในอันดับที่ 8 ในภาคการศึกษที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 7 ภาคการศึกษาที่ 2 ใช้มากเป็นอันดับ 8

นอกจากนี้มีวารสารบางรายชื่อที่มีการใช้แตกต่างกันแต่ละภาคการศึกษา คือมีการใช้น้อยในภาคการศึกษาที่ 1 แต่มีการใช้มากในภาคการศึกษาที่ 2 ได้แก่ Beijing Review, Journal of Southeast Asian Studies, World Politics และ Asia Pacific Review และวารสารที่มีการใช้มากในภาคการศึกษาที่ 1 และใช้น้อยในภาคการศึกษาที่ 2 ได้แก่ Corruption and Reform, American Political Science Review, Pacific Affairs และ American Sociological Review

เมื่อพิจารณาอันดับที่ในการใช้วารสารแต่ละภาคการศึกษานอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้วารสาร 8 รายชื่อที่มีการใช้ใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 1 แต่ไม่ปรากฏใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 2 ได้แก่ Corruption and Reform, Pacific Affairs, American Political Science Review, American Sociological Review, Journal of Applied Psychology, Journal of Asian Studies, China Today และ Current History (รายละเอียดในตารางที่ 14)

ตารางที่ 14 : วารสารที่มีการใช้มาก 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 1 แต่ไม่อยู่ใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 2

อันดับที่ภาคการศึกษา 1	รายชื่อวารสาร	อันดับที่ภาคการศึกษา 2
8	Corruption and Reform	52.5
11	Pacific Affairs	43
12	American Political Science Review	21
15.5	American Sociological Review	24.5
17.5	Journal of Applied Psychology	60
17.5	Journal of Asian Studies	30
19	China Today	44.5
20	Current History	27

ขณะเดียวกันวารสาร 6 รายชื่อที่มีการใช้ใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 2 แต่ไม่ปรากฏใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ได้แก่ Beijing Review, Journal of Southeast Asian Studies, Asia Pacific Review, Journal of Democracy, Democratization และ Southeast Asia Research (รายละเอียดในตารางที่ 15) ดังนี้

ตารางที่ 15 : วารสารที่มีการใช้มาก 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 2 แต่ไม่อยู่ใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 1

อันดับที่ภาคการศึกษา 2	รายชื่อวารสาร	อันดับที่ภาคการศึกษา 1
6	Beijing Review	40.5
9	Journal of Southeast Asian Studies	24.5
12.5	Asia Pacific Review	36.5
15	Journal of Democracy	29
17	Democratization	39
19.5	Southeast Asia Research	55.5

นอกจากมีการศึกษาอันดับที่ในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อของทั้ง 2 ภาคการศึกษา และนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันตามรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในตารางที่ 10-15 ผู้วิจัยยังได้นำวารสารที่มีการใช้ 20 อันดับแรกของทั้ง 2 ภาคการศึกษามาหาความสัมพันธ์เพื่อดูว่าการใช้วารสารแต่ละรายชื่อในแต่ละภาคการศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ในลักษณะใด และสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยสูตรการหาค่าของ Spearman Rank Order Correlation Coefficient\* (บุญธรรม กิจปริดาปริสุทธิ 2540, 327) ตามรายละเอียดในตารางที่ 16 ดังนี้

$$* \text{ใช้สูตรคำนวณ } p = 1 - \frac{6ED^2}{N(N^2-1)}$$

$p$  = ค่าสหสัมพันธ์แบบ Spearman อ่านว่า rho

$D$  = ผลต่างของอันดับของข้อมูลแต่ละตัว

$N$  = จำนวนคู่

ตารางที่ 16 : สหสัมพันธ์ของวารสารที่มีอันดับการใช้สูงแต่ละภาคการศึกษา

รายชื่อวารสาร	อันดับที่ใช้		D	D <sup>2</sup>
	ภาคการศึกษา 1 (Rx)	ภาคการศึกษา 2 (Ry)		
Time	1	1	0	0
The Economist	2	3	1	1
Far Eastern Economic Review	3	2	-1	1
Asian Survey	5	5	0	0
Public Administration Review	4	10	6	36
Foreign Affairs	6	7	1	1
International Financial Statistics	9	4	-5	25
Contemporary Southeast Asia	7	8	1	1
Pacific Review	10	14	4	16
China Quarterly	13	18	5	25
International Organization	15.5	12.5	-3	9
Asian Perspective	14	16	2	4
N = 12	ERx=89.5	ERy=100.5	ED=11	ED <sup>2</sup> =119

จากข้อมูลในตารางที่ 16 ได้นำมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอันดับที่ใช้ของวารสารที่มีการใช้มาก 12 รายชื่อที่มีการใช้อยู่ใน 20 อันดับแรกในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งผลจากการคำนวณได้ค่าเท่ากับ 0.58 และจากการแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 (ประมาณ .70-.90) ถือว่ามีความสัมพันธ์กันสูง ถ้าค่าที่คำนวณได้เข้าใกล้ .50 (ประมาณ .30-.70) ถือว่ามีความสัมพันธ์กันปานกลาง ถ้าค่าที่คำนวณได้เข้าใกล้ .30 และต่ำกว่า) ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น .00 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง (ชูศรี วงศ์รัตน์ 2541, 316) ดังนั้นจากค่าที่คำนวณได้ดังกล่าว คือ 0.58 แปลความหมายได้ว่า การใช้วารสารแต่ละรายชื่อทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีความ

สัมพันธ์กันระดับปานกลาง แต่เพื่อให้การแปลผลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้วิจัยจะไม่สรุปผลเพียงค่าที่ได้จากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่านั้น แต่ได้ทำการทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติควบคู่ไปด้วย โดยค่าที่ได้จากการทดสอบนัยสำคัญคำนวณได้เท่ากับ 2.25 และเมื่อเปิดตารางเปรียบเทียบ (Table C Critical values of t df = 10 ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ตั้งไว้ 0.05) ค่าที่ได้จากตารางเท่ากับ 2.228 ดังนั้นค่าที่ได้จากการคำนวณมากกว่าค่าที่ได้จากตาราง แปลความหมายได้ว่า ตัวแปรทั้ง 2 ซึ่งหมายถึงภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการแปลความหมายจากผลของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น (ดูรายละเอียดการทดสอบนัยสำคัญเพิ่มเติมที่ ชูศรี วงศ์รัตนะ 2541, 317-318)

### 3. การใช้วารสารฉบับทันสมัยและฉบับล่วงเวลา

จากการศึกษาการใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ฉบับทันสมัยและฉบับล่วงเวลา ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มปีพิมพ์ของวารสารเป็น 4 กลุ่มดังนี้ วารสารที่ตีพิมพ์ก่อนปี 1986 ระหว่างปี 1986-1990 ระหว่างปี 1991-1995 และตีพิมพ์ระหว่างปี 1996-2000 ผลจากการศึกษาวารสารโดยรวมพบว่ามีการใช้วารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1996-2000 มากที่สุดถึง 6,634 ฉบับ (หรือคิดเป็น 84.80 เปอร์เซ็นต์) มีการใช้วารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1991-1995 ปริมาณรองลงมาจำนวน 835 ฉบับ (คิดเป็น 10.67 เปอร์เซ็นต์) วารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1986-1990 มีการใช้ 206 ฉบับ (คิดเป็น 2.64 เปอร์เซ็นต์) และมีการใช้วารสารที่ตีพิมพ์ก่อนปี 1986 น้อยที่สุด 148 ฉบับ (หรือคิดเป็น 1.89 เปอร์เซ็นต์) ตามรายละเอียดในตารางที่ 17 ดังนี้

ตารางที่ 17 : การใช้วารสาร พิจารณาตามปีพิมพ์ของวารสาร

ปีพิมพ์ของวารสาร	จำนวนการใช้/ฉบับ	ร้อยละ
ก่อนปี 1986	148	1.89
1986-1990	206	2.64
1991-1995	835	10.67
1996-2000	6,634	84.80
รวม	7,823	100



## การศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อ

วารสารต่างประเทศสาขารัฐศาสตร์ แต่ละรายชื่อ มีอัตราค่าบอกรับเป็นสมาชิกต่อปีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบางรายชื่อมีอัตราค่าสมาชิกสูงมาก เช่น Comparative Political Studies, International Journal of Public Administration, Journal of Conflict Resolution, Journal of Policy Analysis and Management, Orbis, Policy Sciences และ Political Theory เป็นต้น ตามรายละเอียดในตารางที่ 18

ตารางที่ 18 : อัตราค่าวารสารที่เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี

รายชื่วารสาร	ค่าบอกรับปี1996/บาท	ค่าบอกรับปี 2000/บาท	เพิ่มขึ้น/บาท	ร้อยละ
Admin Sci Quarterly	4,120	8,400	4,280	203.88
Ame Anthropologist	5,000	9,980	4,980	99.60
American J.of Sociology	5,000	9,900	4,900	98.00
American Pol Sci Review*	2,430.95	7,600	5,169.05	212.63
American Socio Review	3,465.80	6,322.20	2,856.40	82.42
ASEAN Economic Bulletin	961.58	4,500	3,538.42	467.98
Asia Pacific Review	991.65	5,911	4,919.35	496.08
Asian J. of Public Ad	1,800	3,000	1,200	66.67
Asian Perspective**	-	-	-	-
Asian Review of Public Ad**	-	-	-	-
Asian Survey	2,954.45	6,516.55	3,562.10	120.57
Bull. of Con Asian Scholars	2,600	5,700	3,100	119.23
China Quarterly	3,400	8,000	4,600	135.29
Comparative Political Studies	4,863.80	12,308.18	7,444.38	153.56
Comparative Politics	2,800	4,400	1,600	57.14
Contemporary Southeast Asia	961.58	1,474.24	512.66	53.31
Current History	1,030.66	1,267.16	236.50	22.95
Democratization	3,738.74	12,400	8,661.26	231.66
Development in Practice	1,113.04	1,613.08	500.04	44.93
The Economist	4,900	5,000	100	2.04

\* เป็นวารสารที่ต้องบอกรับคู่กับ PS: Political Science & Politics ผู้วิจัยจึงคิดราคาของวารสารทั้ง 2 รายชื่อเท่ากัน

\*\* เริ่มบอกรับปี 1998 จึงไม่ได้นำมาคำนวณ



ตารางที่ 18 : อัตราค่าวารสารที่เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ค่าบอกรับปี1996/บาท	ค่าบอกรับปี 2000/บาท	เพิ่มขึ้น/บาท	ร้อยละ
Economy and Society	3,251.21	8,776.28	5,525.07	169.94
Far Eastern Econ Review	2,450	2,780	330	13.47
International Affairs	3,800	7,520	3,720	97.89
International J. of Pub Ad	29,688.99	65,132.51	35,443.52	119.38
International Organization	4,800	8,800	4,000	83.33
Inter Pol Sci Review*	1,500	2,334.50	834	55.63
International Security	3,779.04	5,467.06	1,688.02	44.67
Inter Social Science J.	2,622	2,815.70	193.7	7.39
Inter Studies Quarterly	6,163.91	21,000	14,836.09	240.69
Japan Quarterly	2,280	3,200	920	40.35
J. of Asian Studies	4,200	4,800	600	14.29
J. of Conflict Resolution	5,715.72	16,193.65	10,477.93	183.32
J. of Democracy	1,792.26	3,410.84	1,618.58	90.31
J. of Pol Ideologies	3,103.96	8,931.16	5,827.20	187.73
J. of Policy Anal & Manag	9,507.72	25,135.28	15,627.56	164.37
Keesing	6,941.82	19,200	12,258.18	176.58
Middle East Journal**	-	-	-	-
Millennium	1,857.78	3,000	1,142.22	61.48
National Interest	1,089.48	1,660.59	571.11	52.42
New Political Economy	3,103.96	9,937.88	6,833.92	220.17
Orbis	4,982.60	12,113.83	7,131.23	143.12
Pacific Affairs	2,360	3,247.87	887.87	37.62
Pacific Review	3,701.38	10,520.16	6,818.78	184.22
Participation*	1,500	2,334.50	834.50	55.63
Policy Sciences	6,253.07	13,814.13	7,561.06	120.92
Political Theory	5,260.68	15,488.95	10,228.27	194.93
PS: Pol Sci & Politics	2,430.95	7,600	5,169.05	212.63

\* เป็นวารสารที่ต้องบอกรับคู่กับวารสาร Participation ผู้วิจัยจึงคิดราคาของวารสารทั้ง 2 รายชื่อเท่ากัน

\*\* เริ่มบอกรับปี 2000 จึงไม่ได้นำมาคำนวณ

ตารางที่ 18 : อัตราค่าวารสารที่เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

รายชื่อวารสาร	ค่าบอกรับปี1996/บาท	ค่าบอกรับปี 2000/บาท	เพิ่มขึ้น/บาท	ร้อยละ
Pub Ad: An Inter Quar	5,677.64	19,200	13,522.36	238.17
Pub Ad Review	4,491.78	8,400	3,908.22	87.01
Pub Personnel Manage	1,321.28	4,800	3,478.72	263.28
Public Policy and Ad	1,810.70	4,500	2,689.30	148.52
SAIS Review	1,220.38	2,668.42	1,448.04	118.65
Science & Society	2,706.84	8,400	5,693.16	210.32
SOJOURN	583.88	1,320.60	736.72	126.18
Time	1,664	1,924	260	15.63
World Politics	1,796.23	3,834.52	2,038.29	113.48
<b>รวม</b>	<b>197,541.51</b>	<b>454,554.84</b>	<b>257,013.33</b>	<b>130.11</b>

จากตารางที่ 18 พบว่าค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสารจำนวน 53 รายชื่อ (วารสาร Asian Perspective และวารสาร Asian Review of Public Administration เริ่มบอกรับในปี 1998 และวารสาร Middle East Journal บอกรับในปี 2000 จึงไม่สามารถนำวารสารทั้ง 3 รายชื่อดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบราคาที่เพิ่มขึ้นจากปี 1996-2000 ได้) ในปี 1996 เป็นเงิน 197,541.51 บาท ในขณะที่ปี 2000 ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร 53 รายชื่อดังกล่าว เป็นเงิน 454,554.84 บาท ดังนั้นภายในระยะเวลา 5 ปี อัตราค่าบอกรับวารสารเพิ่มขึ้น 257,013.33 บาท หรือคิดเป็นค่าบอกรับวารสารที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 53 รายชื่อ 130.11 เปอร์เซ็นต์

หากพิจารณาวารสารแต่ละรายชื่อ พบว่ามีวารสารจำนวน 29 รายชื่อมีอัตราค่าบอกรับเพิ่มขึ้นเกินร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้แก่

Asia Pacific Review อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 991.65 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 5,911 บาท ในปี 2000 เพิ่มขึ้น 4,919.35 บาท หรือคิดเป็น 496.08 เปอร์เซ็นต์

ASEAN Economic Bulletin อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 961.58 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 4,500 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 3,538.42 บาท หรือคิดเป็น 467.98 เปอร์เซ็นต์

Public Personnel Management อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 1,321.28 บาท เพิ่มขึ้น เป็น 4,800 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 3,478.72 บาท หรือคิดเป็น 263.28 เปอร์เซ็นต์

International Studies Quarterly อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 6,163.91 บาท เพิ่มขึ้น เป็น 21,000 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 14,836.09 บาท หรือคิดเป็น 240.69 เปอร์เซ็นต์

Public Administration: An International Quarterly อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 5,677.64 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 19,200 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 13,522.36 บาท หรือคิดเป็น 238.17 เปอร์เซ็นต์

Democratization อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 3,738.74 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 12,400 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 8,661.26 บาท หรือคิดเป็น 231.66 เปอร์เซ็นต์

New Political Economy อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 3,103.96 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 9,937.88 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 6,833.92 บาท หรือคิดเป็น 220.17 เปอร์เซ็นต์

American Political Science Review อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 2,430.95 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 7,600 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 5,169.25 บาท หรือคิดเป็น 212.63 เปอร์เซ็นต์

PS: Political Science & Politics อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 2,430.95 บาท เพิ่มขึ้น เป็น 7,600 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 5,169.25 บาท หรือคิดเป็น 212.63 เปอร์เซ็นต์

Science & Society อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 2,706.84 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 8,400 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 5,693.16 บาท หรือคิดเป็น 210.32 เปอร์เซ็นต์

Administrative Science Quarterly อัตราค่าบอกรับในปี 1996 เป็นเงิน 4,120 บาท เพิ่มขึ้น เป็น 8,400 บาทในปี 2000 เพิ่มขึ้น 4,280 บาท หรือคิดเป็น 203.88 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังมีวารสารที่มีอัตราค่าบอกรับสูงเกินร้อยละเปอร์เซ็นต์อีกหลายรายชื่อ ตามลำดับ ดังนี้

Political Theory

Journal of Political Ideologies

Pacific Review

Journal of Conflict Resolution

Keesing's Record of World Events

Economy and Society

Journal of Policy Analysis & Management

Comparative Political Studies

Public Policy and Administration  
 Orbis  
 China Quarterly  
 SOJOURN  
 Policy Sciences  
 Asian Survey  
 International Journal of Public Administration  
 Bulletin of Concerned Asian Scholars  
 SAIS Review  
 World Politics

สำหรับวารสารที่อัตราค่าบอกรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในระยะเวลา 5 ปี ได้แก่ วารสาร The Economist มีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียง 2.04 เปอร์เซ็นต์ วารสาร International Social Science Journal มีอัตราการบอกรับเพิ่มขึ้น 7.39 เปอร์เซ็นต์ วารสาร Far Eastern Economic Review เพิ่มขึ้น 13.47 เปอร์เซ็นต์ วารสาร Journal of Asian Studies อัตราค่าบอกรับเพิ่มขึ้น 14.29 เปอร์เซ็นต์ วารสาร Time เพิ่มขึ้น 15.63 เปอร์เซ็นต์ และ วารสาร Current History เพิ่มขึ้น 22.95 เปอร์เซ็นต์

นอกจากศึกษาอัตราค่าบอกรับวารสารที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งการศึกษาปริมาณการใช้วารสารแต่ละรายชื่อแล้ว ผู้วิจัยเห็นความจำเป็นในการศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อแต่ละฉบับโดยทำการศึกษาเฉพาะวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกในปี 2000 จำนวน 56 รายชื่อตามรายละเอียดในตารางที่ 19 ดังนี้

ตารางที่ 19 : การศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อแต่ละครั้ง

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	อัตราค่าบอกรับ/บาท	ค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้ง*/บาท
1	Time	1,750	1,924	0.92
2	The Economist	874	5,000	4.77
3	Far Eastern Economic	820	2,780	2.83

\* คู่มือการคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้แต่ละครั้งในภาคผนวก ข

ตารางที่ 19 : การศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อแต่ละครั้ง (ต่อ)

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	อัตราค่าอภิรับ/บาท	ค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้ง*/บาท
4	Asian Survey	403	6,516.55	13.48
5	Pub Ad Review	364	8,400	19.23
6	Contemporary Southeast Asia	268	1,474.24	4.58
7	Pacific Review	107	10,520.16	81.93
8	China Quarterly	87	8,000	76.63
9	International Organization	84	8,800	87.30
10	Ame Pol. Sci. Review	82	7,600	77.24
11	Asian Perspective	81	2,686.32	27.64
12	World Politics	80	3,834.52	39.94
13	Pacific Affairs	68	3,247.87	39.80
14	Asia Pacific Review	65	5,911	75.78
15	Am Socio Review	63	6,322.20	83.63
16	J. of Democracy	59	3,410.84	48.18
17	Current History	54	1,267.16	19.55
18	Democratization	53	12,400	194.97
19	J.of Asian Studies	52	4,800	76.92
20	Am. J. of Sociology	48	9,900	171.88
21	ASEAN Economic Bulletin	45	4,500	83.33
22	Political Theory	36	15,488.95	358.54
23	Japan Quarterly	34	3,200	78.43
24	International Studies Quarterly	33	21,000	530.30*
25	Policy Sciences	30	13,814.13	383.73
26	SOJOURN	29	1,320.60	37.95
27	Keesing	28	19,200	571.43*
28	International Security	27	5,467.06	168.74
29	International Affairs	27	7,520	232.10
29	Inter J. of Pub Ad	27	65,132.51	2,010.26*
31	J.of Policy Analysis & Manage	24	25,135.28	872.75*
32.5	Inter Social Science Journal	23	2,815.70	102.02
32.5	J.of Conflict Resolution	23	16,193.65	586.73*

ตารางที่ 19 : การศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อแต่ละครั้ง (ต่อ)

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	อัตราค่าอกรับ/บาท	ค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้ง*/บาท
34	PS: Pol Sci & Politics	22	7,600	287.88
35	Asian Rev. of Pub Ad	21	1,000	39.68
36.5	Ad Sci Quarterly	19	8,400	368.42
36.5	Pub Personnel Manage	19	4,800	210.53
39	Participation	18	2,334.50	108.08
39	Pub Policy & Ad	18	4,500	208.33
39	Development in Practice	18	1,613.08	74.68
41.5	Comparative Pol Studies	15	12,308.18	683.79*
41.5	Economy and Society	15	8,776.28	487.57*
43	Orbis	12	12,113.83	841.23*
45.5	Ame Anthropologist	11	9,980	756.06*
45.5	Comparative Politics	11	4,400	333.33
45.5	Inter Pol Sci Review	11	4,669	353.71
45.5	New Political Economy	11	9,937.88	752.87*
49	Asian J. of Pub Ad	8	3,000	312.50
49	Millenium	8	3,000	312.50
49	National Interest	8	1,660.59	172.98
51	SAIS Review	7	2,668.42	317.67
53	J.of Pol Ideologies	6	8,931.16	1,240.44*
53	Middle East Journal	6	2,505.53	347.99
53	Pub Ad: An Inter Quarterl	6	19,200	2,666.67*
55	Bull. Of Con Asian Scholars	4	5,700	1,187.50*
56	Science & Society	1	8,400	7,000.00*
รวม		6,123	460,746.69	26,029.07

$$\text{ค่าเฉลี่ยของราคาในการใช้วารสารแต่ละครั้ง} = \frac{26029.07}{56} = 464.80$$

56

\*วารสารที่ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งสูงกว่าค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 19 จะเห็นได้ว่า แม้วารสารจะมีอัตราค่าบอกรับสูงหรือไม่ก็ตาม หากมีการใช้มากย่อมคุ้มค่ามาก ในทางกลับกันหากมีการใช้น้อยยิ่งเกิดประโยชน์และคุ้มค่าน้อย วารสารที่มีการใช้อย่างคุ้มราคาที่สุดและค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้งน้อยที่สุด คือ วารสาร Time มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้งเพียง 0.92 บาทเท่านั้น และ Far Eastern Economic Review มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้งในอันดับรองลงมา คือ 2.83 บาท วารสาร Contemporary Southeast Asia มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 4.58 บาท และวารสาร The Economist มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้ง 4.77 บาท ส่วนวารสารที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งสูงที่สุด คือ Science & Society เป็นเงิน 7,000 บาท เนื่องจากวารสารรายชื่อนี้มีอัตราค่าบอกรับต่อปีสูงถึง 8,400 บาท และมีการใช้น้อยที่สุดเพียงฉบับเดียวหรือครั้งเดียว ส่วนวารสารที่มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งสูงอันดับรองลงมาได้แก่ Public Administration: An International Quarterly มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้ง 2,666.67 บาท เนื่องจากค่าบอกรับปีละ 19,200 บาท และมีการใช้ตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่เก็บสถิติการใช้เพียง 6 ฉบับ (6 ครั้ง) และวารสาร International Journal of Public Administration มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้ง 2,010.26 บาท เนื่องจากค่าบอกรับปีละ 65,132.51 บาท และมีการใช้ 27 ฉบับ (27 ครั้ง) นอกจากนี้จากการพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อบนตารางนี้ กับค่าเฉลี่ยของราคาในการใช้วารสารแต่ละครั้งโดยรวมซึ่งเท่ากับ 464.80 บาท พบว่ามีวารสารจำนวนถึง 14 รายชื่อ ที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมได้แก่

- International Studies Quarterly
- Keesing's Record of World Events
- International Journal of Public Administration
- Journal of Policy Analysis & Management
- Journal of Conflict Resolution
- Comparative Political Studies
- Economy and Society
- Orbis
- American Anthropologist
- New Political Economy
- Journal of Political Ideologies
- Public Administration: An International Quarterly
- Bulletin of Concerned Asian Scholars

● Science & Society

### การศึกษาอัตราการใช้วารสาร

ในการศึกษาอัตราการใช้วารสาร ผู้วิจัยได้แยกพิจารณาวารสารที่มีอัตราการใช้สูง และวารสารที่มีอัตราการใช้ต่ำ ทั้งนี้เพื่อศึกษาว่ามีการใช้วารสารในอัตราสูงในปริมาณเท่าใด และที่มีการใช้ในอัตราต่ำมีปริมาณเท่าใด ตามรายละเอียดในตารางที่ 20 และตารางที่ 21 ดังนี้

#### ตารางที่ 20 : วารสารที่มีอัตราการใช้สูง

อันดับของความถี่สะสม ของจำนวนวารสาร	ความถี่สะสมของร้อยละ ของวารสารทั้งหมด	ปริมาณความถี่สะสม ในการใช้วารสาร	ปริมาณความถี่สะสมของ ร้อยละของการใช้วารสาร
10	6.54	5,393	68.93
20	13.08	6,180	78.99
30	19.62	6,681	85.36
40	26.16	6,986	89.31
50	32.70	7,223	92.34
60	39.24	7,409	94.72
70	45.78	7,547	96.48
80	52.32	7,648	97.77
90	58.86	7,723	98.72
100	65.40	7,781	99.47
110	71.94	7,812	99.88
120	78.48	7,823	100.00
130	85.02	7,823	100.00
140	91.56	7,823	100.00
153	100.00	7,823	100.00



จากตารางที่ 20 จะเห็นได้ว่า วารสารที่มีการใช้ในอัตราสูง 10 อันดับแรก หรือ 6.54 เปอร์เซ็นต์ของวารสารทั้งหมด เป็นวารสารที่มีการใช้ในปริมาณมากถึง 5,393 ฉบับ หรือคิดเป็น 68.93 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้วารสารทั้งหมดซึ่งนับว่าเป็นอัตราการใช้วารสารที่สูง วารสารที่มีการใช้ในอัตราสูง 20 อันดับแรก หรือ 13.08 เปอร์เซ็นต์ของวารสารทั้งหมด มีการใช้ 6,180 ฉบับ หรือคิดเป็น 78.99 เปอร์เซ็นต์ หากพิจารณาความแตกต่างระหว่างการใช้วารสาร 10 อันดับแรกกับ 10 อันดับถัดไปจะพบว่าอัตราส่วนลดลงเรื่อยๆ นั่นหมายความว่ามีการใช้วารสารในอัตราสูงเฉพาะวารสารอันดับแรกไม่กี่รายชื่อ ยิ่งอันดับหลังๆ อัตราการใช้ยิ่งต่ำลงเรื่อยๆ ส่วนตารางที่ 21 แสดงวารสารที่มีอัตราการใช้ต่ำดังนี้

ตารางที่ 21 : วารสารที่มีอัตราการใช้ต่ำ

จำนวนการใช้/ฉบับ	จำนวนวารสารที่มีการใช้/รายชื่อ	ร้อยละของวารสารทั้งหมด
0	33	21.57
1	9	5.88
2	5	3.27
3	3	1.96
4	1	0.65
5	5	3.27
6	6	3.92
7	6	3.92
8	7	4.58
9	0	0
	<u>75</u>	<u>49.02</u>
10 ฉบับขึ้นไป	78	50.98
<b>รวม</b>	<b>153</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 21 ซึ่งเป็นการสำรวจการใช้วารสารที่มีอัตราการใช้ต่ำพบว่า มีวารสารที่มีการใช้ตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่สำรวจข้อมูลตั้งแต่ 0-9 ฉบับ มีจำนวนมากถึง 75 รายชื่อ หรือคิดเป็น

49.02 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนนี้มีวารสารมากถึง 33 รายชื่อ (21.57 เปอร์เซ็นต์) ที่ไม่เคยมีการใช้เลย และวารสาร จำนวน 9 รายชื่อ (5.88 เปอร์เซ็นต์) มีการใช้เพียงฉบับเดียว ส่วนวารสารที่มีการใช้ตั้งแต่ 10 ฉบับขึ้นไปมี 78 รายชื่อ หรือคิดเป็น 50.98 เปอร์เซ็นต์ของวารสารทั้งหมด

### การพิจารณาหยุดบอกรับวารสาร

การหยุดบอกรับวารสารรายชื่อที่เคยบอกรับนั้นมีความสำคัญมากเพราะมีผลกระทบต่อผู้ใช้โดยตรง บรรณารักษ์วารสารจึงควรพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบและให้ความระมัดระวังให้มากก่อนการตัดสินใจหยุดการบอกรับวารสารรายชื่อใดๆ เหตุผลที่ห้องสมุดส่วนใหญ่มักใช้พิจารณาในการหยุดการบอกรับวารสารคือ ปริมาณการใช้วารสาร โดยมักหยุดบอกรับวารสารที่มีการใช้น้อยมากหรือไม่มีการใช้เลย อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าการพิจารณาจากปริมาณการใช้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรมีองค์ประกอบอย่างอื่นพิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ อัตราค่าบอกรับวารสาร และความพึงพอใจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการหยุดการบอกรับวารสารรายชื่อนั้นๆ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาความไม่พึงพอใจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการตัดรายชื่อวารสารที่มีการใช้น้อยหรือไม่มีการใช้เลยออก โดยศึกษาเฉพาะวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกเท่านั้นตามรายละเอียดในตารางที่ 22 ดังนี้

ตารางที่ 22: การหยุดรับวารสารที่มีการใช้น้อย

จำนวนที่มี ใช้น้อย(ฉบับ)	จำนวนวารสาร (รายชื่อ)	ราคาวารสาร (บาท)	อัตราส่วนที่ลดลง ของค่าวารสาร	เวลาเฉลี่ยต่อ การบริการ 1 ครั้ง	% ความ ไม่พึงพอใจ
1	1	8,400.00	452,346.69	18.80*	0.20
4	1	5,700.00	446,646.69	21.00	0.26
6	3	30,636.69	416,010.00	30.90	0.48
7	1	2,668.42	413,341.58	34.74	0.57
8	3	7,660.59	405,680.99	47.94	0.88

\* แสดงวิธีการคำนวณในภาคผนวก ค

\*\* ผู้วิจัยถือว่า วารสารที่มีการใช้ตั้งแต่ 1-10 ฉบับ เป็นวารสารที่มีการใช้น้อย และจากการสำรวจการใช้วารสารที่ห้องสมุดบอกรับพบว่าไม่มีวารสารที่มีการใช้ 2 ฉบับ 3 ฉบับ 5 ฉบับ และ 9 ฉบับ เลยจึงไม่ได้นำมาใช้ในการคำนวณ

จากตารางที่ 22 พบว่าวารสารที่มีการใช้น้อยตั้งแต่ 1-10 ฉบับ มีทั้งหมด 9 รายชื่อ ในจำนวนนี้เป็นวารสารที่มีการใช้ 1 ฉบับ จำนวน 1 รายชื่อ มีการใช้ 4 ฉบับ จำนวน 1 รายชื่อ ใช้ 6 ฉบับ 3 รายชื่อ ใช้ 7 ฉบับ จำนวน 1 รายชื่อ และวารสารที่มีการใช้ 8 ฉบับ จำนวน 3 รายชื่อ ค่าบอกรับวารสารทั้งหมด 56 รายชื่อเป็นเงินทั้งสิ้น 460,746.69 บาท หากพิจารณาหยุดรับวารสารจำนวน 1 รายชื่อ ที่มีการใช้ 1 ฉบับออก ห้องสมุดสามารถประหยัดเงินได้ 8,400 บาท และเสียค่าบอกรับวารสารทั้งสิ้น 55 รายชื่อเป็นเงิน 452,346.69 บาท เวลาเฉลี่ยในการให้บริการวารสารที่หยุดการบอกรับ 1 รายชื่อดังกล่าว 18.80 นาที และความไม่พึงพอใจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากหยุดรับวารสาร 1 รายชื่อ คิดเป็น 0.20 เปอร์เซ็นต์ และหากหยุดรับวารสารทั้ง 9 รายชื่อ ที่มีการใช้ทั้งสิ้น 26 ฉบับ ห้องสมุดจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสารได้มากถึง 55,065.70 บาท และจะเสียค่าบอกรับวารสาร 47 รายชื่อ เป็นเงิน 405,680.99 บาท เวลาเฉลี่ยในการให้บริการวารสารที่หยุดการบอกรับ 9 รายชื่อดังกล่าว 47.94 นาที และความไม่พึงพอใจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากหยุดรับวารสาร 9 รายชื่อ คิดเป็น 0.88 เปอร์เซ็นต์

#### การพิจารณาบอกรับวารสารที่หยุดการบอกรับ

วารสารที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์เคยบอกรับ และได้หยุดการบอกรับแล้วในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 64 รายชื่อ ในการศึกษาปริมาณการใช้วารสารดังกล่าวพบว่า มีการใช้วารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้ว 934 ฉบับ ในจำนวนนี้มีการใช้วารสาร Foreign Affairs มากที่สุด 329 ฉบับ วารสาร Journal of Southeast Asian Studies ปริมาณรองลงมา 94 ฉบับ และวารสาร Corruption and Reform 83 ฉบับ ตามรายละเอียดในตารางที่ 23 ดังนี้

#### ตารางที่ 23: การใช้วารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับ

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	ร้อยละ
1	Foreign Affairs	329	35.22
2	Journal of Southeast Asian Studies	94	10.06
3	Corruption and Reform	83	8.89
4.5	Journal of Applied Psychology	42	4.50
4.5	Southeast Asia Research	42	4.50
6	European Journal of Inter Relations	34	3.64

ตารางที่ 23: การใช้วารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับ (ต่อ)

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	ร้อยละ
7	Policy Study Review	25	2.68
8	Indian J. of Public Administration	24	2.57
9	Third World Quarterly	23	2.46
11	Asian J. of Political Science	22	2.35
11	Policy Study Journal	22	2.35
13.5	Foreign Policy	16	1.71
13.5	Telos	16	1.71
15	Evaluation Review	15	1.61
16	Journal of Human Resource	12	1.28
17.5	Cooperation and Conflict	10	1.07
17.5	International Legal Materials	10	1.07
19.5	Personnel Psychology	8	0.86
19.5	Public Enterprises	8	0.86
22	American J. of International Law	7	0.75
22	Journal of Political Economy	7	0.75
22	Social Forces	7	0.75
24.5	Europe-Asia Studies	6	0.64
24.5	Military Review	6	0.64
27.5	AMPO	5	0.54
27.5	Journal of Peasant Studies	5	0.54
27.5	New Perspective Quarterly	5	0.54
27.5	Southeast Asian J. of Social Sciences	5	0.54
30.5	Berkeley J. of Sociology	3	0.32
30.5	Public Budgeting & Finance	3	0.32
34	Armed Forces & Society	2	0.21

ตารางที่ 23: การใช้วารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับ (ต่อ)

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	ร้อยละ
34	British J. of Sociology	2	0.21
34	Inter J. of Urban and Regional	2	0.21
34	J. of Manage Infor Sys	2	0.21
34	Social Development	2	0.21
40.5	The Annals of the Ame	1	0.11
40.5	Australian Outlook	1	0.11
40.5	Criminal Law and Social Change	1	0.11
40.5	Journal of Developing Area	1	0.11
40.5	Journal of Finance	1	0.11
40.5	Journal of Information Technology	1	0.11
40.5	Public Productivity & Manage	1	0.11
40.5	Radical Philosophy	1	0.11
55	Anthropology and Edu Quarterly	0	0
55	Diplomacy & Statecraft	0	0
55	East European Quarterly	0	0
55	European J. of Information System	0	0
55	History of Human Science	0	0
55	Human Organization	0	0
55	Inter Review of Ad Sciences	0	0
55	Japan Forum	0	0
55	Japan Political Research	0	0
55	Journal of Policy History	0	0
55	MIS Quarterly	0	0
55	Monthly Review	0	0
55	Philippine J. of Pub Ad	0	0

ตารางที่ 23: การใช้งวารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับ (ต่อ)

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	ร้อยละ
55	Political Science Quarterly	0	0
55	Politics & Society	0	0
55	Public Finance Quarterly	0	0
55	Public Management	0	0
55	Public Manager	0	0
55	Social Anthropology	0	0
55	Social Service Review	0	0
55	Social Work	0	0
	รวม	934	100

สำหรับวารสาร Corruption and Reform ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Criminal Law and Social Change ซึ่งมีปริมาณการใช้น้อยมากเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาเฉพาะวารสาร 2 รายชื่อที่มีการใช้มากที่สุด 2 อันดับแรกได้แก่ Foreign Affairs และ Journal of Southeast Asian Studies ในตารางที่ 24 ดังนี้

ตารางที่ 24 : การศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้งวารสารที่หยุดบอกรับและต้องการบอกรับใหม่

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	อัตราค่าบอกรับ/บาท	ค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้ง*/บาท
1	Foreign Affairs	329	4,561.92	11.55*
2	J.of Southeast Asian St	94	1,971.00	17.47

\* วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับ

ภาคผนวก ข

จากตารางที่ 24 จะเห็นได้ว่าหากพิจารณาวารสารทั้ง 2 รายชื่อข้างต้น คือ Foreign Affairs และ Journal of Southeast Asian Studies โดยศึกษาจากปริมาณการใช้ อัตราค่าบอกรับเป็นสมาชิกต่อปี และค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้งพบว่า วารสาร Foreign Affairs มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้งเพียง 11.55 บาท และวารสาร Journal of Southeast Asian Studies มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้ง 17.47 บาท ซึ่งนับเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการใช้วารสารบางรายชื่อที่ห้องสมุดยังคงบอกรับ

### จัดหาวารสารที่ได้รับอภิชนนทานการ

นอกจากได้ทำการศึกษากการใช้วารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก และวารสารที่หยุดบอกรับแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าวารสารหลายรายชื่อที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ได้รับอภิชนนทานการเป็นวารสารที่น่าสนใจและมีการใช้ในปริมาณมากเช่นเดียวกันจึงได้ทำการศึกษากการใช้วารสารเหล่านี้ตามรายละเอียดในตารางที่ 25 ดังนี้

ตารางที่ 25: การใช้วารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิชนนทานการ

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	ร้อยละ
1	International Financial Statistics	308	38.21
2	Beijing Review	170	21.09
3	Asian Review	62	7.69
4	China Today	44	5.46
5	Asia Pacific Population Journal	27	3.35
6	Asian-ISIS	24	2.98
7.5	IMF Survey	18	2.23
7.5	Participation	18	2.23
9	International J. of Organi Theory&Behav	17	2.11
11	Australian Journal of International Affairs	14	1.74
11	Direction of Trade Statistic Quarterly	14	1.74
11	EU Today	14	1.74
13.5	Asian Thought & Society	11	1.37

ตารางที่ 25 : การใช้วารสารที่ห้องสมุดได้รับกนันทนาการ (ต่อ)

อันดับที่	ชื่อวารสาร	ปริมาณการใช้	ร้อยละ
13.5	Global Governance	11	1.37
15	OPEC Bulletin	10	1.24
16.5	Asia Magazine	8	0.99
16.5	International Studies Review	8	0.99
18.5	Japan Review of International Affairs	7	0.87
18.5	Pacific Friend	7	0.87
20	Mershon International Studies Review	6	0.74
21	China Focus	5	0.62
22	D&C	3	0.37
28.5	Contemporary Sociology	0	0
28.5	India Perspectives	0	0
28.5	International Studies Perspectives	0	0
28.5	Japan Echo	0	0
28.5	Journal of Peace Studies	0	0
28.5	Sociology of Education	0	0
28.5	Southeast Asian Studies	0	0
28.5	Staff Papers	0	0
28.5	UN Asia Pacific News	0	0
28.5	World Bank Economic Review	0	0
28.5	World Bank Policy and Research Bull	0	0
28.5	World Bank Research Observer	0	0
	รวม	806	100



จากตารางที่ 25 จะเห็นได้ว่ามีวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานการและเป็นวารสารที่มีการใช้ในปริมาณมาก ได้แก่ วารสาร International Financial Statistics มีการใช้มากถึง 308 ฉบับ (หรือคิดเป็น 38.21 เปอร์เซ็นต์) วารสาร Beijing Review มีการใช้มากถึง 170 ฉบับ (21.09 เปอร์เซ็นต์) วารสาร Asian Review มีการใช้ 62 ฉบับ (7.69 เปอร์เซ็นต์) วารสาร China Today มีการใช้ 44 ฉบับ (5.46 เปอร์เซ็นต์) และวารสาร Asia Pacific Population Journal มีการใช้ 27 ฉบับ (คิดเป็น 3.35 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ยังพบว่ามีวารสาร 12 รายชื่อที่ไม่มีการใช้เลย



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 5

### ผลการศึกษา บทสรุปและข้อเสนอแนะ

วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญยิ่งในการค้นคว้าทางวิชาการ เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย มีการนำเสนอเนื้อหาที่มักไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน ดังนั้นห้องสมุดส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการจัดการงานวารสารเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ แม้ห้องสมุดส่วนใหญ่จะเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการงานวารสารเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว แต่ห้องสมุดจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถจัดการปัญหาวารสารให้ลุล่วงไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาการพิจารณาบอกรับวารสารใหม่ การต่ออายุสมาชิก การหยุดการบอกรับ หรือการขอถอนการวารสารจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีวารสารใหม่ตีพิมพ์เผยแพร่มากมายการพิจารณาบอกรับจึงต้องกระทำอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มีการใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดคุ้มค่าที่สุด อีกทั้งวารสารส่วนใหญ่มีอัตราค่าบอกรับสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปีและงบประมาณที่ห้องสมุดแต่ละแห่งได้รับค่อนข้างจำกัด บรรณารักษ์วารสารห้องสมุดหลายแห่งจึงพยายามศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นห้องสมุดแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับการบริหารจัดการวารสารเช่นเดียวกับห้องสมุดแห่งอื่นๆ และขณะเดียวกันห้องสมุดก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับห้องสมุดเหล่านั้น ทำให้ผู้วิจัยในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยตรง จึงต้องพยายามหาวิธีแก้ปัญหาการบริหารจัดการวารสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการให้บริการและการรับบริการ

จากการศึกษาการใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลสถิติการใช้นาน 10 เดือน หรือ 2 ภาคการศึกษา ผู้วิจัยได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการบริหารจัดการงานวารสารของห้องสมุด ทั้งการบอกรับวารสาร การพิจารณาหยุดบอกรับ และการติดตามทวงวารสารที่ห้องสมุดได้รับถอนการโดยเฉพะอย่างยิ่งรายชื่อที่มีการใช้ในปริมาณมากให้ได้รับอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ รวมทั้งการวางแผนจัดการวารสารที่มีการใช้น้อยหรือไม่มีการใช้เลยให้จัดเก็บในที่ที่เหมาะสม ให้บริการได้สะดวกหรือจัดส่งไปยังห้องสมุดอื่นที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า ทั้งนี้เพราะข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ดังกล่าวสามารถสะท้อนการใช้และความต้องการในการใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการศึกษาดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานวารสารได้ จึงได้ทำการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษา บทสรุปและข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดดังนี้

## ผลการศึกษาและบทสรุป

ในการนำเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยและปัญหาในการวิจัยเป็นแนวในการหาคำตอบดังนี้

1. ในการศึกษาปริมาณการใช้วารสารต่างประเทศในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งวารสารที่ยังคงบอกรับในปัจจุบัน วารสารที่หยุดบอกรับแล้ว และวารสารที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการเงินทั้งสิ้น 153 รายชื่อ พบว่าวารสารที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่

Time เป็นวารสารที่มีการใช้มากที่สุด 1,750 ฉบับ หรือคิดเป็น 22.37 เปอร์เซ็นต์ของการใช้วารสารในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Economist เป็นวารสารที่มีการใช้ปริมาณรองลงมา คือ 874 ฉบับ หรือ 11.17 เปอร์เซ็นต์ Far Eastern Economic Review เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 3 คือ 820 ฉบับ หรือ 10.48 เปอร์เซ็นต์

Asian Survey เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 4 จำนวน 403 ฉบับ หรือ 5.15 เปอร์เซ็นต์

Public Administration Review เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 5 คือ 364 ฉบับ หรือ 4.65 เปอร์เซ็นต์

Foreign Affairs เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 6 จำนวน 329 ฉบับ หรือ 4.20 เปอร์เซ็นต์

International Financial Statistics เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 7 คือ 308 ฉบับ หรือ 3.94 เปอร์เซ็นต์

Contemporary Southeast Asia เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 8 คือ 268 ฉบับ หรือ 3.43 เปอร์เซ็นต์

Beijing Review เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 9 คือ 170 ฉบับ หรือ 2.17 เปอร์เซ็นต์

Pacific Review เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 10 คือ 107 ฉบับ หรือ 1.37 เปอร์เซ็นต์

Journal of Southeast Asian Studies เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 11 คือ 94 ฉบับ หรือ 1.20 เปอร์เซ็นต์

China Quarterly เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 12 คือ 87 ฉบับ หรือ 1.11 เปอร์เซ็นต์

International Organization เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 13 คือ 84 ฉบับ หรือ 1.08 เปอร์เซ็นต์

Corruption and Reform เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 14 คือ 83 ฉบับ หรือ 1.06 เปอร์เซ็นต์

American Political Science Review เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 15 คือ 82 ฉบับ หรือ 1.05 เปอร์เซ็นต์

Asian Perspective เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 16 คือ 81 ฉบับ หรือ 1.04 เปอร์เซ็นต์

World Politics เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 17 คือ 80 ฉบับ หรือ 1.02 เปอร์เซ็นต์

Pacific Affairs เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 18 คือ 68 ฉบับ หรือ 0.87 เปอร์เซ็นต์

Asia Pacific Review เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 19 คือ 65 ฉบับ หรือ 0.83 เปอร์เซ็นต์

American Sociological Review เป็นวารสารที่มีการใช้มากในลำดับที่ 20 คือ 63 ฉบับ หรือ 0.81 เปอร์เซ็นต์

ส่วนวารสารที่มีการใช้น้อยที่สุด คือมีการใช้เพียง 1-5 ฉบับตลอดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล 10 เดือน ได้แก่

AMPO เป็นวารสารที่มีการใช้เพียง 5 ฉบับ หรือ คิดเป็น 0.06 เปอร์เซ็นต์ของการใช้วารสารทั้งหมดในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์เช่นเดียวกับวารสาร China Focus วารสาร Journal of Peasant Studies วารสาร New Perspective Quarterly และวารสาร Southeast Asian Journal of Social Science ซึ่งมีการใช้ 5 ฉบับ หรือ คิดเป็น 0.06 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน

Bulletin of Concerned Asian Scholars เป็นวารสารที่มีการใช้เพียง 4 ฉบับ หรือ คิดเป็น 0.05 เปอร์เซ็นต์ของการใช้ทั้งหมด

Berkeley Journal of Sociology เป็นวารสารที่มีการใช้เพียง 3 ฉบับ หรือ คิดเป็น 0.04 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับวารสาร D & C และวารสาร Public Budgeting & Finance

Armed Forces and Society เป็นวารสารที่มีการใช้เพียง 2 ฉบับ หรือ คิดเป็น 0.03 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับวารสาร British Journal of Sociology วารสาร International Journal of Urban Region Research วารสาร Journal of Management Information System และวารสาร Social Development

ส่วน The Annals of the American Academy of Political & Social Science เป็นวารสารที่มีการใช้เพียง 1 ฉบับ หรือ คิดเป็น 0.01 เปอร์เซ็นต์ของการใช้วารสารทั้งหมดเช่นเดียวกับวารสาร

Australian Outlook วารสารCriminal Law and Social Change วารสารJournal of Developing Area  
วารสารJournal of Finance วารสารJournal of Information Technology วารสารPublic Productivity  
& Management Review วารสารRadical Philosophy และวารสารScience & Society

ในจำนวนวารสารทั้ง 23 รายชื่อที่มีการใช้ในปริมาณน้อยมากดังกล่าวข้างต้น เป็นวารสารที่  
ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้ว 19 รายชื่อ ได้แก่

- AMPO
- The Annals of the American Academy of Political and Social Science
- Armed Forces and Society
- Australian Outlook
- Berkeley Journal of Sociology
- British Journal of Sociology
- Criminal Law and Social Change
- International Journal of Urban Regional Research
- Journal of Developing Area
- Journal of Finance
- Journal of Information Technology
- Journal of Management Information System
- Journal of Peasant Studies
- New Perspective Quarterly
- Public Budgeting & Finance
- Public Productivity & Management Review
- Radical Philosophy
- Social Development
- Southeast Asian Journal of Social Science

วารสารที่ห้องสมุดยังคงบอกรับในปี 2000 จำนวน 2 รายชื่อ ได้แก่ วารสาร Bulletin of Concerned Asian Scholars และวารสาร Science & Society และเป็นวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิ  
 นันนทานการมี 2 รายชื่อ ได้แก่ วารสาร D&C และวารสาร China Focus (ซึ่งปัจจุบันห้องสมุดไม่ได้รับ  
 อภินันนทานการแล้ว)

นอกจากนี้ยังมีวารสารที่ไม่มีการใช้เลยตลอดระยะเวลา 10 เดือน มีจำนวนทั้งสิ้น 33 รายชื่อ  
 และส่วนใหญ่เป็นวารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้วจำนวน 21 รายชื่อ ได้แก่

- Anthropology and Education Quarterly
- Diplomacy & Statecraft
- East European Quarterly
- European Journal of Information System
- History of Human Science
- Human Organization
- International Review of Administrative Sciences
- Japan Forum
- Japan Political Research
- Journal of Policy History
- MIS Quarterly
- Monthly Review
- Philippine Journal of Public Administration
- Political Science Quarterly
- Politics & Society
- Public Finance Quarterly
- Public Management
- Public Manager
- Social Anthropology
- Social Service Review
- Social Work

วารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานนาการและปัจจุบันไม่ได้รับแล้ว จำนวน 4 รายชื่อ ได้แก่

- Contemporary Sociology
- India Perspectives
- Japan Echo
- Journal of Peace Studies

วารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานนาการและยังคงได้รับจนกระทั่งปัจจุบัน จำนวน 8 รายชื่อ ได้แก่

- International Studies Perspectives
- Sociology of Education
- Southeast Asian Studies
- Staff Papers
- UN Asia Pacific News
- World Bank Economic Review
- World Bank Policy
- World Bank Research Observer

2. วารสารที่มีการใช้น้อยมากและห้องสมุดยังคงบอกรับเป็นสมาชิกมี 2 รายชื่อ ได้แก่ Bulletin of Concerned Asian Scholars และวารสาร Science & Society และมีรายละเอียดของวารสารทั้ง 2 รายชื่อดังนี้

วารสาร Bulletin of Concerned Asian Scholars มีการใช้เพียง 4 ฉบับ ค่าสมาชิกปี 2000 เป็นเงิน 5,700 บาท และอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารต่อครั้งสูงถึง 119.23 บาท

วารสาร Science & Society มีการใช้เพียง 1 ฉบับ ค่าสมาชิกปี 2000 เป็นเงิน 8,400 บาท และอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารต่อครั้งสูงถึง 210.32 บาท

3. วารสารที่ห้องสมุดหยุดบอกรับแล้ว แต่ยังมีใช้ในปริมาณมาก มี 2 รายชื่อ ได้แก่ วารสาร Foreign Affairs เป็นวารสารที่ห้องสมุดหยุดบอกรับเมื่อปี 1999 มีปริมาณการใช้มากถึง 329 ฉบับ หรือ 4.20 เปอร์เซ็นต์ และใช้มากเป็นอันดับ 6 ของการใช้วารสารทั้งหมด ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนิสิต

ระดับปริญญาตรี (150 ฉบับ) และนิติตระดับปริญญาโท (140 ฉบับ) ปริมาณพอๆกัน และวารสาร Journal of Southeast Asian Studies ห่องสมุดหยุดบอกรับตั้งแต่ปี 1997 เป็นวารสารที่มีการใช้มากถึง 94 ฉบับ หรือคิดเป็น 1.20 เปอร์เซ็นต์ และมีการใช้มากเป็นอันดับ 11 ของการใช้วารสารทั้งหมด ผู้ใช้ส่วนใหญ่ (80 ฉบับ) เป็นนิติตระดับปริญญาตรี

4. วารสารที่ห่องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก และมีปริมาณการใช้มาก โดยมีการใช้ตั้งแต่ 50 ฉบับ และสูงสุดถึง 1,750 ฉบับ ได้แก่

- Time
- The Economist
- Far Eastern Economic Review
- Asian Survey
- Public Administration Review
- *Contemporary Southeast Asia*
- Pacific Review
- China Quarterly
- International Organization
- American Political Science Review
- Asian Perspective
- World Politics
- Pacific Affairs
- Asia Pacific Review
- American Sociological Review
- Journal of Democracy
- Current History
- Democratization
- Journal of Asian Studies



ส่วนวารสารที่มีการใช้มากและเป็นวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานนาการ ได้แก่

- International Financial Statistics เป็นวารสารที่ได้รับอภิธานนาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1991 – ปัจจุบัน เป็นวารสารที่มีการใช้มากถึง 308 ฉบับ หรือ 3.94 เปอร์เซ็นต์ของการใช้วารสารทั้งหมด ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตปริญญาโท (235 ฉบับ) และปริมาณรองลงมา (72 ฉบับ) เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก
- Beijing Review เป็นวารสารที่ได้รับอภิธานนาการจาก สำนักพิมพ์ Beijing Review กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปีที่ (vol.) 35 ปี 1992 –ปัจจุบัน เป็นวารสารที่มีการใช้ในปริมาณมากเช่นเดียวกันคือมากถึง 170 ฉบับ หรือ 2.17 เปอร์เซ็นต์ของการใช้วารสารทั้งหมด กลุ่มที่ใช้วารสารรายชื่อนี้ส่วนใหญ่ (115 ฉบับ) เป็นนิสิตระดับปริญญาโท รองลงมา (52 ฉบับ) เป็นนิสิตปริญญาตรี
- Asian Review เป็นวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานนาการจาก สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปีที่ (vol.) 4 ปี 1990-ปัจจุบัน มีการใช้วารสารรายชื่อนี้ 62 ฉบับ หรือ 0.79 เปอร์เซ็นต์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตปริญญาตรี (30 ฉบับ) และนิสิตปริญญาโท (27 ฉบับ) ในปริมาณใกล้เคียงกัน

5. กลุ่มที่ใช้วารสารมากที่สุดเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ใช้มากถึง 4,195 ฉบับ หรือคิดเป็น 53.62 เปอร์เซ็นต์ของการใช้ทั้งหมด กลุ่มที่ใช้ปริมาณรองลงมาเป็นนิสิตระดับปริญญาโท 2,591 ฉบับ หรือ 33.12 เปอร์เซ็นต์ การค้นพบของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ในครั้งนี้ก็นับว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ Sweeney (1997) ที่พบว่าในมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็เช่นกัน การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ศูนย์กลางอยู่ที่นักศึกษามากกว่าอยู่ที่อาจารย์ผู้สอน ทำให้นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการทำโครงการและทำการศึกษาวิจัยต่างๆมากขึ้น ทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้วารสารมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และจากการสำรวจของ Library and Information Statistics Unit แห่ง Loughborough University (1998) ก็เช่นเดียวกันพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้วารสารเพิ่มขึ้นถึง 62 เปอร์เซ็นต์ในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น กฎหมาย เป็นต้น

6. การใช้วารสารแต่ละรายชื่อทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง และมีการใช้วารสารรายชื่อต่างๆ ทั้ง 2 ภาคการศึกษาในอันดับที่แตกต่างกัน จากการศึกษาวารสารที่มีการใช้มาก 20 อันดับแรกพบว่า

- มีวารสารเพียง 2 รายชื่อ ที่มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษาในอันดับเดียวกัน คือ Time ที่มีการใช้เป็นอันดับ 1 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา และ Asian Survey มีการใช้เป็นอันดับที่ 5 ทั้งสองภาคการศึกษา
- วารสารอื่นนอกเหนือจากนี้มีการใช้ในอันดับที่แตกต่างกัน รายชื่อที่มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษาในอันดับที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่
  - The Economist ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 2 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 3
  - Far Eastern Economic Review ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 3 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 2
  - Public Administration Review ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 4 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 10
  - Foreign Affairs ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 6 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 7
  - International Financial Statistics ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 9 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 4
  - Contemporary Southeast Asia ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 7 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 8
  - China Quarterly ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 13 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 18
  - Asian Perspective ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 14 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 16
  - International Organization ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 15.5 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 12.5

- วารสารที่มีการใช้ทั้ง 2 ภาคการศึกษาในอันดับที่แตกต่างกันมาก ได้แก่
  - Beijing Review ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 40.5 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 6
  - Journal of Southeast Asian Studies ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 24.5 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 9
  - Corruption and Reform ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 8 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 52.5
  - American Political Science Review ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 12 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 21
  - World Politics ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 22 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 11
  - Pacific Affairs ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 11 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 43
  - Asia Pacific Review ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 36.5 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 12.5
  - American Sociological Review ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เป็นอันดับ 15.5 และภาคการศึกษาที่ 2 ใช้เป็นอันดับ 24.5

นอกจากนี้จากการศึกษาเปรียบเทียบวารสาร 20 อันดับแรกที่ Giles, Mizell and Patterson (1989, 614) ได้ทำการสอบถามจากนักรัฐศาสตร์อเมริกันจำนวน 215 คนเพื่อจัดอันดับวารสารทางรัฐศาสตร์ 78 รายชื่อ เพื่อเปรียบเทียบกับอันดับของวารสารสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่มีการใช้ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในจำนวนนี้ไม่ปรากฏวารสารในอันดับเดียวกันเลย และมีวารสารของห้องสมุดรัฐศาสตร์เพียง 6 รายชื่อเท่านั้นที่ปรากฏใน 20 อันดับแรก เช่นเดียวกับที่ Giles, Mizell and Patterson ได้ทำการศึกษา ได้แก่ Public Administration Review, China Quarterly, International Organization, American Political Science Review, World Politics และ American Sociological Review

ตารางที่ 26 : การเปรียบเทียบวารสาร 20 อันดับที่มีการใช้

อันดับที่	นักรัฐศาสตร์อเมริกัน	ผู้ใช้ในห้องสมุดรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
1	World Politics	Time
2	American Sociological Review	The Economist
3	American Political Science Review	Far Eastern Economic Review
4	American Journal of Sociology	Asian Survey
5	American Journal of Political Science	Public Administration Review
6	Journal of Politics	Foreign Affairs
7	American Journal of International Law	International Financial Statistics
8	Soviet Studies	Contemporary Southeast Asia
9	International Organization	Beijing Review
10	Comparative Politics	Pacific Review
11	Slavic Review	Journal of Southeast Asian Studies
12	Administrative Science Quarterly	China Quarterly
13	British Journal of Political Science	International Organization
14	Journal of Political Economy	Corruption and Reform
15	China Quarterly	American Political Science Review
16	Political Theory	Asian Perspective
17	Public Administration Review	World Politics
18	Comparative Political Studies	Pacific Affairs
19	International Studies Quarterly	Asia Pacific Review
20	Journal of Conflict Resolution	American Sociological Review

7. ผู้ใช้ต้องการใช้วารสารฉบับทันสมัยที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1996-2000 มากกว่าฉบับย้อนหลังที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นไปมากถึง 5,445 ฉบับ หรือคิดเป็น 69.20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับกลุ่มวารสารฉบับย้อนหลังที่มีการใช้ซึ่งจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มคือ วารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1991-1995 ระหว่างปี 1986-1990 และ ก่อนปี 1986 พบว่าผู้ใช้ต้องการใช้วารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1991-1995 มากถึง 835 ฉบับ หรือ 10.67 เปอร์เซ็นต์ วารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1986-1990 จำนวน 206 ฉบับ หรือ 2.64 เปอร์เซ็นต์ และวารสารที่ตีพิมพ์ก่อนปี 1986 จำนวน 148 ฉบับ หรือ 1.89 เปอร์เซ็นต์

8. สำหรับการศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละรายชื่อแต่ละครั้ง โดยศึกษาจากปริมาณการใช้และอัตราค่าบอกรับ พบว่าวารสารที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้งน้อยที่สุดและมีปริมาณการใช้มากที่สุด คือ Time และวารสารที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อครั้งมากที่สุด และมีปริมาณการใช้น้อยที่สุดคือ Science & Society โดยมีรายละเอียดเรียงตามลำดับดังนี้

	ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง	
● Time	0.92 บาท	
● Far Eastern Economic Review	2.83 บาท	
● Contemporary Southeast Asia	4.58 บาท	
● The Economist	4.77 บาท	
● Asian Survey	13.48 บาท	
● Public Administration Review	19.23 บาท	
● Current History	19.55 บาท	
● Asian Perspective	27.64 บาท	
● SOJOURN	37.95 บาท	
● Asian Review of Public Administration	39.68 บาท	
● Pacific Affairs	39.80 บาท	
● World Politics	39.94 บาท	
● Journal of Democracy	48.18 บาท	
● Development in Practice	74.68 บาท	
● Asia Pacific Review	75.78 บาท	
● China Quarterly	76.63 บาท	
● Journal of Asian Studies	76.92 บาท	

● Japan Quarterly	มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง	78.43 บาท
● Pacific Review		81.93 บาท
● ASEAN Economic Bulletin		83.33 บาท
● American Sociological Review		83.63 บาท
● International Organization		87.30 บาท
● International Social Science Journal		102.02 บาท
● Participation		108.08 บาท
● American Political Science Review		154.47 บาท
● International Security		168.74 บาท
● American Journal of Sociology		171.88 บาท
● National Interest		172.98 บาท
● Democratization		194.97 บาท
● Public Policy and Administration		208.33 บาท
● Public Personnel Management		210.53 บาท
● International Affairs		232.10 บาท
● PS: Political Science & Politics		287.88 บาท
● Asian Journal of Public Administration		312.50 บาท
● Millenium		312.50 บาท
● SAIS Review		317.67 บาท
● Comparative Politics		333.33 บาท
● Middle East Journal		347.99 บาท
● International Political Science Review		353.71 บาท
● Political Theory		358.54 บาท
● Administrative Science Quarterly		368.42 บาท
● Policy Sciences		383.73 บาท
● Economy and Society		487.57 บาท
● International Studies Quarterly		530.30 บาท

● Keesing' s Record of World Events	ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง	571.43 บาท
● Journal of Conflict Resolution		586.73 บาท
● Comparative Political Studies		683.79 บาท
● New Political Economy		752.87 บาท
● American Anthropologist		756.06 บาท
● Orbis		841.23 บาท
● Journal of Policy Analysis & Management		872.75 บาท
● Bulletin of Concerned Asian Scholars		1,187.50 บาท
● Journal of Political Ideologies		1,240.44 บาท
● International Journal of Public Administration		2,010.26 บาท
● Public Administration: An International Quarterly		2,666.67 บาท
● Science & Society		7,000.00 บาท

9. วารสารรายชื่อที่มีการใช้น้อยที่สุดคือมีปริมาณการให้ระหว่าง 1-5 ฉบับมีทั้งหมด 23 ราย

ชื่อได้แก่

- AMPO
- The Annals of the American Academy of Political & Social Science
- Armed Forces and Society
- Australian Outlook
- Berkeley Journal of Sociology
- British Journal of Sociology
- Bulletin of Concerned Asian Scholars
- China Focus
- Criminal Law and Social Change
- D & C
- International Journal of Urban Regional Research
- Journal of Developing Area

- Journal of Finance
- Journal of Information Technology
- Journal of Management Information System
- Journal of Peasant Studies
- New Perspective Quarterly
- Public Budgeting & Finance
- Public Productivity & Management Review
- Radical Philosophy
- Science & Society
- Social Development
- Southeast Asian Journal of Social Science

ในจำนวนวารสารทั้ง 23 รายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นวารสารที่ห้องสมุดหยุดการบอกรับแล้ว  
19 รายชื่อ ได้แก่

- AMPO
- The Annals of the American Academy of Political and Social Science
- Armed Forces and Society
- Australian Outlook
- Berkeley Journal of Sociology
- British Journal of Sociology
- Criminal Law and Social Change
- International Journal of Urban Regional Research
- Journal of Developing Area
- Journal of Finance
- Journal of Information Technology
- Journal of Management Information System
- Journal of Peasant Studies



- New Perspective Quarterly
- Public Budgeting & Finance
- Public Productivity & Management Review
- Radical Philosophy
- Social Development
- Southeast Asian Journal of Social Science

วารสารที่ห้องสมุดยังคงบอกรับในปี 2000 จำนวน 2 รายชื่อ ได้แก่ วารสาร Bulletin of Concerned Asian Scholars และวารสาร Science & Society และเป็นวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิ  
 นันทนาการมี 2 รายชื่อ ได้แก่ วารสาร D&C และวารสาร China Focus (ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับอภิ  
 นันทนาการแล้ว)

ส่วนวารสารที่ไม่มีการใช้เลยมีทั้งสิ้น 33 รายชื่อและส่วนใหญ่เป็นวารสารที่ห้องสมุดหยุดการ  
 บอกรับแล้วจำนวน 21 รายชื่อ ได้แก่

- Anthropology and Education Quarterly
- Diplomacy & Statecraft
- East European Quarterly
- European Journal of Information System
- History of Human Science
- Human Organization
- International Review of Administrative Sciences
- Japan Forum
- Japan Political Research
- Journal of Policy History
- MIS Quarterly
- Monthly Review
- Philippine Journal of Public Administration

- Political Science Quarterly
- Politics & Society
- Public Finance Quarterly
- Public Management
- Public Manager
- Social Anthropology
- Social Service Review
- Social Work

วารสารที่ห้องสมุดได้รับขณินนทานการและปัจจุบันไม่ได้รับแล้ว จำนวน 4 รายชื่อ ได้แก่

- Contemporary Sociology
- India Perspectives
- Japan Echo
- Journal of Peace Studies

วารสารที่ห้องสมุดได้รับขณินนทานการและยังคงได้รับจนกระทั่งปัจจุบัน จำนวน 8 รายชื่อ

ได้แก่

- International Studies Perspectives
- Sociology of Education
- Southeast Asian Studies
- Staff Papers
- United Nations Asia Pacific News
- World Bank Economic Review
- World Bank Policy
- World Bank Research Observer

ดังนั้นหากจะพิจารณาหยุดการบอกรับวารสารมี 2 รายชื่อที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกและมีการใช้น้อยที่สุด คือ Bulletin of Concerned Asian Scholars และ Science & Society

## ข้อเสนอแนะและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในห้องสมุดสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน การจัดหาสิ่งพิมพ์ต่างๆไม่สามารถพิจารณาเฉพาะจากเรื่องของงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีเกณฑ์อย่างอื่นในการร่วมพิจารณาด้วย เช่น ความต้องการในการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์แต่ละภาควิชา จำนวนหลักสูตรวิชาที่มีการเรียนการสอนทั้งระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่มีการเปิดใหม่ ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่เดิม จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และราคาเฉลี่ยของวารสารแต่ละรายชื่อ (Lumande et al 2000)

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหลายประการต่อการบริหารจัดการงานวารสาร และสามารถนำผลจากการศึกษาวิจัย พิจารณาร่วมกับอาจารย์แต่ละภาควิชา เพื่อขอความเห็นในการบอกรับวารสารต่างประเทศของปี 2002 ซึ่งต้องดำเนินการบอกรับให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2544 และยังเป็นแนวทางในการบอกรับวารสารและบริหารจัดการงานวารสารของห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับปีต่อไป และยังเป็นประโยชน์สำหรับห้องสมุดอื่นๆ จะได้ทำการศึกษาต่อไปดังนี้

1. ผลจากการศึกษาในครั้งนี้นำไปเป็นแนวทางในการหยุดการบอกรับวารสาร การหยุดรับวารสารควรพิจารณาจากปริมาณการใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญ คือหยุดรับวารสารที่มีการใช้น้อยมาก หรือไม่มีการใช้เลย ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องวารสารหลายคน เช่น Ian Harter (1996) ซึ่งเป็นบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด แห่งมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores ที่เห็นว่า ควรหยุดรับวารสารที่มีการใช้น้อย เช่นเดียวกับ Sweeney (1999) เห็นว่าบรรณารักษ์จำเป็นต้องหาวิธีที่ดีในการประเมินว่าวารสารใดไม่มีการใช้และควรหยุดการบอกรับ และ Naylor (1990, 10) เห็นว่าการศึกษาการใช้วารสารเป็นที่นิยมมากขึ้นในการนำไปประกอบการพิจารณาหยุดรับวารสาร และวิธีการวัดประเมินผลการให้บริการและประเมินการใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดจึงต้องใช้วิธีที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด และจากการศึกษาการใช้วารสารในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ซึ่งทำการศึกษาจากปริมาณการใช้จริงจากแบบฟอร์มการใช้วารสารภายในห้องสมุด พบว่าวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกที่มีการใช้ในปริมาณน้อยที่สุด และสมควรหยุดการบอกรับ มี 2 รายชื่อ ได้แก่

- Bulletin of Concerned Asian Scholars
- Science & Society

ในการหยุดรับวารสาร ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มิใช่การพิจารณาตัดสินใจแบบ subjective judgement เพราะการหยุดรับวารสารโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ อาจก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาว ห้องสมุดจึงได้เตรียมการและดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นขั้นตอนดังนี้

- ศึกษาสภาพงบประมาณของห้องสมุดทั้งหมด และงบประมาณในส่วนที่ต้องใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร
- หาวิธีลดค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร โดยห้องสมุดได้แนวคิดจากการศึกษาของ Hasegawa (1997, 93) ที่พบว่า การบอกรับวารสารโดยการประมูลหรือการสอบราคา (competitive bidding) เป็นวิธีที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถประหยัดงบประมาณได้เพราะสามารถเลือกบอกรับบางรายชื่อกับบริษัทตัวแทนที่เสนอราคาถูกกว่าได้
- แม้ดำเนินการด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ห้องสมุดยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากพอที่จะบอกรับวารสารทุกรายชื่อตามที่เคยบอกรับ ห้องสมุดใช้การคัดเลือกรายชื่อวารสารที่ควรหยุดการบอกรับโดยการศึกษาจากปริมาณการใช้
- อย่างไรก็ตามในการหยุดการบอกรับวารสาร ทางห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ไม่ได้พิจารณาเฉพาะปัจจัยปริมาณการใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังพิจารณาจากปัจจัยอื่นประกอบด้วย ได้แก่ ราคา หลักสูตรการเรียนการสอน และเนื้อหาของวารสาร ทั้งนี้เพราะหากเป็นวารสารหลักที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน และการวิจัยแล้วแม้จะมีปริมาณการใช้ไม่มากห้องสมุดก็ยังคงต้องบอกรับอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวารสารทั้ง 2 รายชื่อข้างต้นที่ห้องสมุดศึกษาพบว่ามียุทธศาสตร์การใช้ที่น้อยที่สุด เป็นวารสารที่มีราคาสูงขึ้นมากด้วย ภายในระยะเวลา 5 ปี คือระหว่างปี 1996-2000 วารสาร Bulletin of Concerned Asian Scholars มีราคาเพิ่มขึ้น 119.23 เปอร์เซ็นต์ และวารสาร Science & Society ราคาสูงมากถึง 210.32 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงเห็นควรหยุดรับวารสารทั้งสองรายชื่อดังกล่าว

2. ห้องสมุดเตรียมหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ห้องสมุดภายหลังการหยุดบอกรับวารสาร เช่น

- แนะนำให้ใช้วารสารชื่ออื่นในห้องสมุดที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน

- แนะนำให้ไปใช้วารสารนั้นที่ห้องสมุดแห่งอื่นที่มีในกรณีที่ใช้ต้องการใช้วารสารนั้นเป็นครั้งคราว เช่น วารสาร Bulletin of Concerned Asian Scholars มีให้บริการที่
  - สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย v.10-12 (1978-1980) (incomplete); v.24- , 1992-
  - สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ v.7- , 1975-
  - สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ v.13-15 (1981-1983) (incomplete); v.16- , 1984-
  - สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ v.11- , 1979-
  - ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ v.14- , 1982-
- ส่วนวารสาร Science & Society มีให้บริการที่
  - สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ v.42-51 , 1978-1987
  - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ v.51- , 1987-
- แนะนำให้สืบค้นข้อมูลทางออนไลน์จากฐานข้อมูลต่างๆใน CU Reference Databases ที่สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก

3. พิจารณารับวารสาร 2 รายชื่อคือ วารสาร Foreign Affairs (มีการใช้ 329 ฉบับ) และวารสาร Journal of Southeast Asian Studies (มีการใช้ 94 ฉบับ) วารสาร 2 รายชื่อนี้ดังกล่าวเป็นวารสารที่ห้องสมุดเคยบอกรับเป็นสมาชิกแต่ปัจจุบันหยุดการบอกรับแล้ว และเป็นวารสารที่มีปริมาณการใช้มากจึงสมควรบอกรับเป็นสมาชิกใหม่

4. บอกรับวารสาร American Journal of International Law ซึ่งห้องสมุดหยุดการบอกรับตั้งแต่ปี 1999 แม้เป็นวารสารที่มีการใช้น้อยเพียง 7 ฉบับแต่นับเป็นวารสารที่มีการจัดอยู่ในอันดับต้นของวารสารสำคัญทางรัฐศาสตร์ ดังเช่น Giles, Mitzell and Patterson (1989, 614) ได้ทำการศึกษาพบว่ามีการจัดวารสารรายชื่อนี้ในอันดับที่ 7 ของวารสารสำคัญทางรัฐศาสตร์ และ Nisonger (1993, 10) พบว่ามีการจัดวารสารนี้ในอันดับที่ 12 นอกจากนี้ American Journal of International Law ยังเป็นวารสารที่ตีพิมพ์มานานตั้ง

แต่ปี 1907 โดยสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาคือ American Society of International Law และวารสาร Social Forces. ก็เช่นเดียวกันตีพิมพ์ฉบับแรกปี 1922 เป็นวารสารของ University of North Carolina Press วารสารรายชื่อนี้แม้มีการใช้น้อย และห้องสมุดหยุดการบอกรับตั้งแต่ปี 1982 ก็ตามก็สมควรบอกรับเนื่องจากเป็นวารสารชั้นนำทางสังคมวิทยาลำดับที่ 28 ของวารสารสำคัญทางรัฐศาสตร์ (Giles, Mitzell and Patterson 1989, 614)

5. ติดตามทงวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานการ และเป็นวารสารที่มีปริมาณการใช้มากให้ได้รับถูกต้องครบถ้วนได้แก่ วารสาร International Financial Statistics วารสาร Beijing Review และวารสาร Asian Review

6. หยุดรับวารสารที่ห้องสมุดได้รับอภิธานการ และเป็นวารสารที่ไม่มีมีการใช้เลยจำนวน 8 รายชื่อต่อไปนี้

- International Studies Perspectives
- Sociology of Education
- Southeast Asian Studies
- Staff Papers
- United Nations Asia Pacific News
- World Bank Economic Review
- World Bank Policy
- World Bank Research Observer

7. ต่ออายุสมาชิกวารสาร ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าวารสารตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นวารสารที่มีปริมาณการใช้ระดับน้อย ปานกลาง และระดับมากคือมีการใช้ตั้งแต่ 6 ฉบับ จนถึง 1,750 ฉบับ โดยตัดวารสารที่มีการใช้น้อยที่สุด คือระหว่าง 1-5 ฉบับ จึงสมควรต่ออายุสมาชิกวารสารที่มีรายชื่อต่อไปนี้

- Time
- The Economist
- Far Eastern Economic Review

- Asian Survey
- Public Administration Review
- Contemporary Southeast Asia
- Pacific Review
- China Quarterly
- International Organization
- American Political Science Review
- Asian Perspective
- World Politics
- Pacific Affairs
- Asia Pacific Review
- American Sociological Review
- Journal of Democracy
- Current History
- Democratization
- Journal of Asian Studies
- American Journal of Sociology
- ASEAN Economic Bulletin
- Political Theory
- Japan Quarterly
- International Studies Quarterly
- Policy Sciences
- SOJOURN
- Keesing's Record of World Events
- International Security
- International Affairs
- International Journal of Public Administration

- Journal of Policy Analysis & Management
- International Social Science Journal
- Journal of Conflict Resolution
- Asian Review of Public Administration
- Administrative Science Quarterly
- Public Personnel Management
- Public Policy & Administration
- Development in Practice
- Comparative Political Studies
- Economy and Society
- Orbis
- American Anthropologist
- Comparative Politics
- International Political Science Review
- New Political Economy
- Asian Journal of Public Administration
- Millenium
- National Interest
- SAIS Review
- Journal of Political Ideologies
- Middle East Journal
- Public Administration: An International Quarterly

8. ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาเอก และอาจารย์ใช้วารสารให้มากขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า อาจารย์เป็นกลุ่มที่ใช้วารสารน้อยที่สุดเพียง 200 ฉบับ หรือคิดเป็น 2.56 เปอร์เซ็นต์ และนิสิตระดับปริญญาเอกใช้น้อยระดับรองลงมาคือ 331 ฉบับ หรือ 4.23 เปอร์เซ็นต์ โดยการ



- จัดพิมพ์รายชื่อวารสารที่มีในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด โดยแยกประเภทวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกและวารสารที่ได้รับฉบับนั้นจากการ เพื่อติดบอร์ดหน้าห้องสมุด 1 ชุด ประชาสัมพันธ์ไปยังแต่ละภาควิชา ภาควิชาละ 1 ชุด ได้แก่ ภาควิชาการปกครอง ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา และประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตแต่ละระดับชั้นเพื่อติดบอร์ดวิชาการของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภายหลังจากที่ห้องสมุดบอกรับวารสารต่างประเทศของปีนั้นๆเสร็จสิ้น หากดำเนินการบอกรับวารสารแต่ละปีเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ทางห้องสมุดจะแจ้งรายชื่อวารสารไปยังผู้ใช้กลุ่มต่างๆประมาณเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นระยะเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 2
- จัดทำสารบัญวารสารใหม่ (Current content) เมื่อได้รับวารสารฉบับใหม่เมื่อใด ทางห้องสมุดควรรีบดำเนินการจัดทำสำเนาเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้กลุ่มต่างๆได้ทราบ และประการสำคัญควรจัดส่งไปยังภาควิชาและติดบอร์ดหน้าห้องสมุด 1 ชุด เพื่อให้ผู้ใช้จะได้ทราบว่ามีการวารสารใหม่หรือมีบทความวารสารที่น่าสนใจอะไรบ้างเพื่อจะได้ติดต่อขอใช้

9. เห็นควรเสนอรายชื่อวารสารใหม่ที่น่าสนใจแต่ละสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในคณะรัฐศาสตร์ และเป็นวารสารที่ไม่มีในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้องสมุดอื่นใดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นวารสารที่ไม่ปรากฏเนื้อหาฉบับเต็มในฐานข้อมูลออนไลน์ใดในฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (CU Reference Databases) หรือฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถสืบค้นได้จาก web ต่างๆ เช่น JSTOR และวารสารดังกล่าวเป็นวารสารที่จัดพิมพ์โดยสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก สมาคมวิชาชีพทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง จึงเป็นวารสารที่น่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ในภาควิชาต่างๆได้ร่วมพิจารณา และทางห้องสมุดจะได้ดำเนินการบอกรับ โดยพิจารณาตามภาควิชาต่างๆ ได้แก่

#### ภาควิชาการปกครอง

จากการศึกษาของ Somit and Tanenhaus (1964, 86-98) พบว่ามีวารสารชั้นนำทางรัฐศาสตร์ 10 ชื่อ ในจำนวนนี้ 2 รายชื่อ เป็นวารสารที่สำคัญที่ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ยังไม่มีให้บริการ และ

สอดคล้องกับข้อค้นพบของ Giles, Mizell and Patterson (1989, 614) ที่พบว่านักรัฐศาสตร์อเมริกันจัดอันดับวารสาร American Journal of Political Science เป็นอันดับ 5 และ Journal of Politics มีความสำคัญเป็นอันดับ 6 จากวารสารรัฐศาสตร์ทั้งสิ้น 72 รายชื่อ และ Nisonger (1993, 10) ได้ทำการศึกษาและจัดอันดับวารสารโดยพิจารณาจากองค์ประกอบการอ้างถึง พบว่า วารสาร American Journal of Political Science มีการอ้างถึงมากเป็นอันดับที่ 10 และ วารสาร Journal of Politics มีการอ้างถึงมากเป็นอันดับ 14 จากวารสารที่ศึกษาทั้งสิ้น 65 รายชื่อ จึงเห็นสมควรเสนอวารสาร 2 รายชื่อต่อไปนี้สำหรับอาจารย์ในภาควิชาการปกครองได้เพื่อพิจารณาบอกรับ

- American Journal of Political Science. vols.1- , 1957- .Detroit: Wayne State University Press for Midwest Political Science Association. Quarterly แม้วารสารรายชื่อนี้มิให้บริการที่ห้องสมุดหลายแห่ง เช่น สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ v.18-25, 1974-1985; v.26-27, 1982-1983 (incomplete); v.28- , 1984- และที่หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ v.15- , 1981- แต่วารสารรายชื่อนี้จัดเป็นวารสารสำคัญทางรัฐศาสตร์ ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรมีไว้ให้บริการ
- Journal of Politics. vols.1- , 1939- . Gainesville, Fla.: Southern Political Science Association. Quarterly. วารสารรายชื่อนี้มิให้บริการที่สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช v.47- , 1985- แต่เนื่องจากเป็นวารสารสำคัญทางรัฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเรียนการสอนด้านการเมืองการปกครองโดยตรง และวารสารรายชื่อนี้มีการอันดับความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ จึงสมควรจัดหาไว้บริการในห้องสมุด

#### ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สำหรับวารสารทางสังคมวิทยามีวารสารที่น่าสนใจ และสมควรบอกรับ

- American Sociologist. vols.1- , 1965- .Washington D.C.: American Sociological Association. Quarterly. วารสารรายชื่อนี้เคยมิให้บริการที่ห้องสมุดวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แต่ปัจจุบันหยุดการบอกรับแล้วทั้ง 2 แห่ง

- International Journal of Sociology. vols.1- , 1971- . Armonk, New York: M.E.Sharpe. Quarterly. เป็นวารสารที่ไม่มีห้องสมุดแห่งใดในประเทศไทยบอกรับเป็นสมาชิก
- Sociology and Social Research: An International Journal. vols.1- , 1916- Los Angeles: University of Southern California. Quarterly. แม้เป็นวารสารที่มีให้บริการที่ห้องสมุดหลายแห่ง เช่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น v.70- , 1985/1986- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ v.63- , 1980/1981- แต่วารสารรายชื่อนี้ก็เป็นวารสารที่น่าสนใจทางสังคมศาสตร์

#### ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Giles, Mizell and Patterson (1989, 615) พบว่า มีการจัดอันดับวารสาร Journal of International Affairs เป็นอันดับที่ 37 จากวารสารทั้งหมด 72 รายชื่อ และ Nisonger (1993, 10) พบว่ามีการจัดอันดับวารสารนี้เป็นอันดับที่ 32 จากวารสารที่ศึกษาทั้งสิ้น 65 รายชื่อ จึงเป็นวารสารที่น่าสนใจในการบอกรับ

- Journal of International Affairs. vols.1- , 1947- . New York: School of International Affairs, Columbia University. Semi-annual. เป็นวารสารที่เคยมีห้องสมุดหลายแห่งบอกรับเป็นสมาชิก แต่ปัจจุบันหยุดการบอกรับแล้ว ได้แก่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุด AUA (ปัจจุบันเลิกไปแล้ว) ยังคงมีให้บริการเพียงแห่งเดียวที่ หอสมุดแห่งชาติ v.21, 1967; v.25-26, 1971-1972; v.31- 1977-

#### ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

มีการจัดอันดับวารสาร American Review of Public Administration เป็นอันดับที่ 54 (Giles, Mizell and Patterson 1989, 615) จึงเป็นวารสารที่น่าสนใจทางบริหารรัฐกิจ

- American Review of Public Administration. Vols.15- , 1981- .Parkville, Mo. Quarterly. (ชื่อเดิม Midwest Review of Public Administration vols. 1-14, 1967-1980) มีให้บริการที่หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปไมโครฟิล์ม v.20, 1990

## ข้อจำกัดในการวิจัย

1. ภายหลังจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการสอบถามหรือสัมภาษณ์ความต้องการในการใช้วารสาร จะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วารสารครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น วิธีการนี้ควรทำหลังการศึกษาจากวิธีอื่นแล้ว เช่น หลังจากการศึกษาปริมาณการใช้ หรือหลังจากการวิเคราะห์การอ้างถึงเพื่อเป็นการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการสรุปผล เพราะการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น (Neame 1986 อ้างใน วัลภา ปัสีหะจินดา 2537, 18)

2. นอกจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยยังพบว่าวารสารแต่ละรายชื่อมีจำนวนฉบับ (issue) ไม่เท่ากันแต่ละปี (volume) เช่น วารสาร Time วารสาร The Economist เป็นวารสารรายสัปดาห์ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 52 ฉบับ ในขณะที่ วารสาร American Journal of Sociology วารสาร Public Administration Review เป็นวารสารราย 2 เดือน ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ และวารสาร American Journal of International Law เป็นวารสารราย 3 เดือน ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ดังนั้นการเก็บสถิติปริมาณการใช้จากจำนวนฉบับที่ยืม วารสารที่ตีพิมพ์มากฉบับในหนึ่งปีย่อมมีโอกาสที่จะถูกใช้มากกว่าวารสารที่ตีพิมพ์น้อยฉบับ เพราะการยืมมิได้หมายความว่ามีการนำวารสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง อาจเป็นเพียงการนำมาเปิดอ่าน (browse) โดยมิได้มีการนำไปใช้ค้นคว้าอ้างอิง ดังนั้นหากมีการตรวจสอบด้วยการศึกษาจากการอ้างอิงด้วยจะทำให้การศึกษานี้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น

3. ในการศึกษาการใช้วารสารโดยพิจารณาตามปีพิมพ์ของวารสารนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเป็นช่วงระยะเวลา คือวารสารที่ตีพิมพ์ก่อนปี 1986 วารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1986-1990 วารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1991-1995 และวารสารที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1996-2000 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กว้างเกินไปทำให้ไม่สามารถศึกษารายละเอียดปีพิมพ์ของวารสารแต่ละปีที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างชัดเจน

## แนวทางการวิจัยในอนาคต

ผู้วิจัยเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานวารสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อวงการบรรณารักษศาสตร์ ควรได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในแนวทางต่อไปนี้

1. ศึกษาความต้องการในการใช้วารสารจากการใช้จริงของผู้ใช้ โดยศึกษาจากการอ้างถึง (citation study) โดยการศึกษาจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 1 ปีการศึกษา ผลงานวิจัย หนังสือตำรา และบทความทางวิชาการของอาจารย์ และรายงานของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้วารสารอย่างแท้จริง

2. ศึกษาเปรียบเทียบการใช้วารสารสาขารัฐศาสตร์ของห้องสมุดต่างมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และสถาบันราชภัฏต่างๆ เพื่อนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบเป็นข้อสรุปรวมของความต้องการในการใช้วารสารสาขารัฐศาสตร์

3. ควรมีการศึกษารูปแบบการใช้วารสาร เช่น ประเภทของผู้ใช้ ความถี่ในการใช้ ประเภทของวารสารที่ใช้ ปีพิมพ์ที่ต้องการ และจุดมุ่งหมายในการใช้วารสาร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4. สอบถามความเห็นของนักวิชาการทางรัฐศาสตร์จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทย เพื่อการจัดอันดับความสำคัญของวารสารทางรัฐศาสตร์เช่นที่ได้มีการทำการศึกษาในต่างประเทศ



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## เอกสารอ้างอิง

- Alexander, Adrian W. 1994. Periodical prices 1991-1993. *Library Acquisitions : Practice & Theory* 18 (Spring): 23-41.
- Alpert, Harry. 1963. Sociology: Its present interests. In *The Behavioral Sciences Today*, ed. Bernard Berelson. New York: Harper and Row.
- Blackwell's Periodical Division. 1997 Annual prices for 1997. *Library Association Record* 99 (May): 266.
- Bottomore, T.B. 1966. Sociology. In *A Guide to the Social Sciences*, ed. Norman Mackenzie. New York: New American Library.
- Brown, N.B. 1977. Price indexes for 1977 : U.S. periodicals and social services. *Library Journal* 102 (July) : 1462-1467.
- Brunk, Gregory G. 1989. Social science journals: A review of research sources and publishing opportunities for political scientists. *PS: Political Science & Politics* 22 (September): 617-626.
- Bustion, Marifran and Jane Treadwell. 1990. Reported relative value of journal versus use: A comparison. *College & Research Libraries* 51 (March): 142-151.
- Davinson, Donald Edward. 1978. *The periodicals collection*. 2 nd ed. Boulder, Col.: Westview Press.
- Di Biase, L. 1997. University of Washington cut serials; Available from <http://www.lib.washington.edu/libinfo/jourupd.html>; Accessed 20 April 2001.
- Eulau, Heinz and James G. March, eds. 1969. *Political science*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- The Faxon Report. 1990.
- Giles, Michael W., Francie Mizell and David Patterson. 1989. Political scientists' journal evaluations revisited. *PS: Political Science & Politics* 22 (September): 613-617.
- Harrington, Sue Anne, and I.M. Grice. 1992. Serial cancellation: A continuing stage. *The Serial Librarian* 23 (July): 99-112.
- Harter, I. 1996. *Electronic journals, learning services*. Liverpool: Liverpool John Moores University.

- Hasegawa, Toyohiro. 1997. Subscription trends of foreign journals at university libraries in Japan. *Library Management* 18 (2) : 92-97.
- Joswick, K.E., and J.K.Stierman. 1995. Perceptions vs use: Comparing faculty evaluations of journal titles with faculty and student use. *Journal of Academic Librarianship* 21 (November): 454-458.
- Ketman, Lex, and Kathleen Born. 1993. The art of projecting: The cost of keeping periodical. *Library Journal* 118 (April): 42-48.
- Koenig, M.E.D., Feeney A. 1992. The context of library and information work: three timely issues. In *Librarianship and Information Work Worldwide*, ed., M.B. Line. London: Bowker-Saur.
- Lester, James P. 1990. Evaluating the evaluator: Accrediting knowledge and the ranking of political science journals. *PS: Political Science & Politics* 23 (September): 445-447.
- Li, Tze-chung. 1980. *Social science reference sources: A practical guide*. London: Greenwood Press.
- Loughborough University. Library and Information Statistics Unit. 1998. *The LIST: Library and Information Statistics Tables 1997, ISU*. Loughborough: The University.
- Lumande, Edward et al. 2000. Serial selection at the University of Botswana Library. *Library Management* 21(7): 357-364, [journal on-line]; available from <http://angelina.anbar.com/vl=4087813/cl=13/nw=1/rpsv/cw/mcb/01435124/v21n7/s3/p357.html>; Accessed 23 April 2001.
- Meadows, A.J., ed. 1979. *The scientific journal*. London: Aslib.
- Merriam, Charles E. 1950. Political science in the United States. In *Contemporary Political Science*. Paris: UNESCO.
- Naylor, Maiken. 1990. Assessing current periodical use at a science and engineering library. *Serials Review* 16 (Spring): 7-20.
- . 1993. A comparison of two methodologies for counting current periodical use. *Serials Review* 19 (Spring): 27-34.
- Neame, Laura. 1986. Periodicals cancellation making a virtue out of necessity. *The Serials Librarian* 10 (Spring): 33-41. ช้างใน วัลภา ปรีะจินดา. 2538. การหยุดบอกรับวารสาร

วิชาการภาษาต่างประเทศในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- Nisonger, Thomas E. 1993. A ranking of political science journals based on citation data. *Serials Review* 19 (Winter): 7-14.
- Olsen, Jan. 1994. *Electronic journal literature: Implications from scholars*. London: Mecklermedia.
- Osborn, Andrew Delbridge. 1980. *Serial publications: Their place and treatment in libraries*. 3rd ed. Chicago: American Library Association.
- Schmidt, Diane. 1994. Biology journal use at an academic library: A comparison of use studies. *Serials Review* 20 (Summer): 45-63.
- Soete, G. 1999. Measuring the cost-effectiveness of journals: ten years after Barchall. [<http://www.library.wisc.edu/projects/glsdo/cost.html>].
- Somit, Albert and Joseph Tanenhaus. 1964. *American political science: A profile of a discipline*. New York: Atherton Press.
- Sweeney, Linden Jane. 1999. Confronting crisis: The importance of measuring the use of paper journals in academic libraries. *New Library World* 100 (2): 72-79, [journal on-line]; available from <http://rosina.anbar.com/vl=41113223/cl=7/nw=1/rpsv/cw/mcb/03074803/v100n2/s4/p72.html>; Accessed 23 April 2001.
- . 1997. The future of academic journals: Considering the current situation in academic libraries. *New Library World* 98 (1): 4-15, [journal on-line]; available from <http://angelina.anbar.com/vl=4087813/cl=13/nw=1/rpsv/cw/mcb/03074803/v98n1/s1/p4.html>; Accessed 23 April 2001.
- Thompson, Arthur W. 1965. *Gateway to the social sciences*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- UNESCO. 1950. *Contemporary political science*. Paris: UNESCO.
- Ventress, Alan. 1991. Use surveys and collection analyses: A prelude to serial rationalization. *Library Acquisitions: Practice & Theory* 15 (Spring): 109-118.
- Walter, Pat L. 1990. Doing the unthinkable: Cancellation journals at a research library. *The Serial Librarian* 18 (Spring): 141-153.



Wang, John. 1980. Selection of periodicals: A cognitions statistics approach. *Journal of Library and Information Science* 6 (April): 17-24.

Wood, Patricia A. and James H. Walther. 2000. The future of academic libraries: Changing formats and changing delivery. *The Bottom Line: Managing Library Finances* 13(4): 173-182. [journal on-line]; available from <http://rosina.anbar.com/vl=41113223/cl=7/nw=1/rpsv/cw/mcb/0888045x/v13n4/s1/p173.html>; Accessed 23 April 2001.

ชูศรี วงศ์รัตน์. 2541. *เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย*. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เทพเนรมิตการพิมพ์.

นฤมล กิจไพศาลรัตน์. 2539. *รายงานประจำปี 2539*. กรุงเทพฯ: ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

----. 2543. *รายงานประจำปี 2543*. กรุงเทพฯ: ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540. *ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์*. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

วรรณนา ไตพิบูลย์พงศ์. 2527. *การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารธรรมศาสตร์*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัลภา ปลีหะจินดา. 2538. *การหยุดยั้งการสื่อสารวิชาการภาษาต่างประเทศในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

.....  
สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บรรณานุกรม

- Altmann, Klaus G., and G.E.Gorman. "Density of Use as a Criterion in the Deselection and Relegation of Serials." *New Library World*, 101, 3 (2000): 112-122, [journal on-line]; Available from <http://rosina.anbar.com/vl=41113223/cl=7/nw=1/rpsv/cw/mcb/03074803/v101n3.../p112.htm>; Accessed 23 April 2001.
- Lumande, Edward ... [et al.]. "Serial selection at the University of Botswana Library." *Library Management* 21,7 (2000): 357-364, [journal on-line]; available from <http://angelina.anbar.com/vl=4087813/cl=13/nw=1/rpsv/cw/mcb/01435124/v21n7/s3/p357.html>; Accessed 23 April 2001.
- จันทร์พอง อินโท. การศึกษาการใช้หนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
- นฤมล กิจไพศาลรัตน์ และสุวรรณา ทองสีสุขใส. รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้วารสารสาขาการพยาบาลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529.
- บานชื่น ทองพันชั่ง. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
- วัลภา ปลื้มจินดา. การหยุดบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
- สิริพร วิธินันทกิตต์ และคนอื่นๆ. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การใช้วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
- โสภี อุณรุท. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศของอาจารย์และนิสิตห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- อมรา อำนางธรรม. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้วารสารต่างประเทศในสำนักห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ : สำนักห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.

อมรา อิศระชาญพานิช. สภาพปัญหาและความต้องการใช้วารสารภาษาต่างประเทศของผู้ใช้ห้อง  
สมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก  
แบบฟอร์มการใช้วารสาร  
ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสาร  
แบบฟอร์มการใช้ภายในห้องสมุด  
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---

วันที่ขอใช้บริการ .....

ชื่อผู้ให้บริการ.....คณะ.....

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี ..... นิสิตปริญญาโท ชั้นปี ..... นิสิตปริญญาเอก .....

อาจารย์คณะ ..... ข้าราชการคณะ ..... บุคคลภายนอก .....

ชื่อวารสาร 1. .... ปีที่ (Vol.) ..... ฉบับที่ ..... ปี .....

2. .... ปีที่ (Vol.) ..... ฉบับที่ ..... ปี .....

3. .... ปีที่ (Vol.) ..... ฉบับที่ ..... ปี .....

4. .... ปีที่ (Vol.) ..... ฉบับที่ ..... ปี .....

5. .... ปีที่ (Vol.) ..... ฉบับที่ ..... ปี .....

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ภาคผนวก ข**  
**การคำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้วารสารแต่ละครั้ง**

$$\text{ค่าใช้จ่าย/การใช้วารสารแต่ละครั้ง} = \frac{\text{อัตราค่าบอกรับวารสาร} \times \text{เดือนที่มีการใช้}}{12} \% \text{ จำนวนครั้งที่ใช้}$$

ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร Times ปีละ	=	1,924	บาท
เดือนที่มีการใช้วารสารปีละประมาณ	=	10	เดือน*
จำนวนเดือนที่ห้องสมุดเปิดบริการใน 1 ปี	=	12	เดือน
จำนวนครั้งที่มีการใช้วารสารรายชื่อนี้	=	1,750	ฉบับ (ครั้ง)

$$\frac{(1924 \times 10)}{12} \% 1750 = 0.92 \text{ บาท}$$

สถาบันวิทยบริการ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---

\* เดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม เป็นระยะปิดภาคการศึกษา นิสิตใช้ห้องสมุดน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร ผู้วิจัยจึงมีสมมุติฐานว่าใน 1 ปี มีการใช้วารสารจริงเพียง 10 เดือน และจะใช้ตัวเลข 10 เดือนในการคำนวณหาค่าการใช้วารสาร

## ภาคผนวก ค

### การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของความไม่พึงพอใจ หากมีการหยุดรับวารสารที่ไม่มีการใช้หรือใช้น้อย



เวลาเฉลี่ยต่อการให้บริการ 1 ครั้ง

$$= \frac{[7823 - (1N_1 + 2N_2 + \dots + jN_j)] 10 + [15 + (1N_1 + 2N_2 + \dots + jN_j)] 10080}{7823 + 15}$$

7823 = ปริมาณการใช้วารสารทั้งหมดในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ในระยะ 10 เดือน (ฉบับ)

10 = ประมาณการเวลาในการให้บริการวารสารที่มีในห้องสมุด (นาที)

15 = ประมาณการความต้องการในการใช้วารสารที่ไม่มีในห้องสมุด (ฉบับ) (คำนวณได้

จากปริมาณการใช้วารสารในห้องสมุดหยุดบอกรับจำนวน 934 ฉบับ % รายชื่อวารสารที่หยุดบอกรับ 64 รายชื่อ)

4320 = ประมาณการเวลาในการให้บริการวารสารที่ไม่มีในห้องสมุด (โดยคิดจากประมาณการเวลาที่ทางห้องสมุดใช้ในการติดต่อเยี่ยมระหว่างห้องสมุดหรือถ่ายเอกสารวารสารจากห้องสมุดอื่น ประมาณ 3 วัน หรือ 4320 นาที)

$1N_1$  = วารสารที่มีการใช้ 1 ฉบับ x ปริมาณการใช้ 1 ครั้ง

$2N_2$  = วารสารที่มีการใช้ 2 ฉบับ x ปริมาณการใช้ 2 ครั้ง

$jN_j$  = วารสารที่มีการใช้ j ฉบับ x ปริมาณการใช้ j ครั้ง

เวลาเฉลี่ยต่อการให้บริการ 1 ฉบับ ก่อนหยุดการบอกรับ

$$= \frac{[7823 - (0)] 10 + [15 + (0)] 4320}{7823 + 15}$$

$$= 18.25 \text{ นาที}$$

การหาเปอร์เซ็นต์ของความไม่พึงพอใจ

$$= \frac{15 \times 100}{7823 + 15}$$

$$= 0.19 \%$$